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เฮ!25จังหวัดดริงกถึง5ทุม

งัดเทสตแอนดโกกลับมา

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ปดไมเกี่ยวของขับ 

“ธรรมนัส” พรอมกวน 20 ส.ส.พน พปชร. 

บอกเปนเร� อง กก.บห.พรรค ยัน “ไมยุบสภา-

ไมปรับ ครม.” แนะ ปชช.ดูพฤติกรรมนักการ

เมือง คัดกรองกอนเลือกตั้งตอไป เผย “บิ๊ก

ปอม” สงสัญญาณความรัก ปรารถนาดี                                     

เคารพซ่ึงกันและกันตลอด “วิษณุ” รับสถาน 

การณนายกฯ ตอนนี้หนัก  ชี้ยุบสภาไมใช

ทางออก “ประวิตร” ย้ําไมเคยขัดแยงกับ

นายกฯ ปมธรรมนัสบอกทุกฝายใหใจเย็น 

“ไพบูลย” อาง พปชร.โดนกวน 21 ส.ส.ขูบีบ

ปรับโครงสรางพรรคจนตองตัดสินใจขับท้ัง 

หมดออก “สันติ-สุชาติ” ช� อโผลชิงเลขาฯ 

พปชร.แทน “เด็กผูกอง” แจงยังไมไปซบ

เศรษฐกิจไทย “ฝายคาน” ขยมซ้ําบอกประ 

ยุทธกําลังเปนเสือติดจั่น 

เม� อวันที่ 20 มกราคม พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา                            

โหม กลาวถึงสถานการณการเมืองวา เร� อง                                                       

การเมืองตนเคยพูดเสมอวาเคารพในกระ                                    

บวนการประชาธิปไตย ซึ่งในฐานะนายกรัฐ                                                      

มนตรีและหัวหนาฝายบริหารราชการแผนดิน 

มีความรับผิดชอบในภาพรวม และตนก็เขา                                                    

มาดวยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญท่ีกําหนด                                                                   

ไว ถูกเสนอช� อโดยพรรคการเมือง

ไทยโพสต • ศบค.ปรับโซนพ้ืนท่ีสีใหม  หลัง                                                        

ประเมิน “โอมิครอน” ไมรุนแรง ไฟเขียว                                                           

เพิ่ม 25 จังหวัดสีเหลือง-ฟาด� มแอลกอ 

ฮอลในรานไดถึง 5 ทุม ศูนยประชุม-โรง 

แรมจัดกิจกรรมคนเกินกวา 1,000 คนได 

งัด “เทสตแอนด โก” กลับมาใชดึงคนเขา

ประเทศ “นายกฯ” หวงชวงเทศกาลตรุษจีน 

คลัสเตอรผับ-บาร พรอมคาดโทษทางวินัย

หากเจาหนาที่ไมเขมงวดกวดขัน 

เม� อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ตึก

ภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม ในฐานะผูอํานวยการศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กลาว

ภายหลังการประชุมวา ประเด็นสําคัญคือ

การปรับมาตรการตางๆ ใหสอดคลองกับ

สถานการณ สิ่งใดที่ดําเนินการไดก็จะเรง

ดําเนินการ เพราะเห็นถึงความเดือดรอน

ของประชาชน อะไรท่ีผอนคลายไดก็จะผอน

คลายให แตตองอาศัยความรวมมือทั้งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ ผูประกอบ

การ ที่ตองปฏิบัติตามมาตรการอยางเครง   

ครัด ไมเชนนั้นเม� อเกิดการแพรระบาดขึ้น

มาอีกจะทําใหระบบสาธารณสุขเสียหาย ซึ่ง

สาธารณสุขประเมินวายังสามารถควบคุม

ไวไดในเกณฑที่น�าพอใจ แมจะมีสถิติการ

แพรระบาดสูงขึ้น แตสถิติผูเสียชีวิตลดลง

“ถึงอยางไรนายกฯ ก็ไมสบายใจ

ไทยโพสต • พปชร.จอระสํ่า! “พรรคสมคิด-

สี่กุมาร” ดูดแหลก เนื้อหอม ใชสัมพันธ

เกา “ไทยรักไทย” ดึง “กลุมคุณปลื้ม-กวน                                              

กําแพงเพชร วราเทพ” เปดดีลมาแบบแท็ก

ทีม พวงกวนบานใหญนครปฐม สะสมทรัพย 

“สนธิรัตน” โวยังมีบุคลากรอีกหลากหลาย

ที่จะเขามารวมสรางอนาคตไทย “นิพิฏฐ” 

หนุนคนหนุมสาวนําประเทศออกจากความ

ขัดแยงสูการแขงขัน 

เม� อวันที่ 20 มกราคม แหลงขาวจาก

นักการเมืองผูรวมกอตั้งพรรคสรางอนาคต

ไทย (สอคท.) ที่มี “กลุมสี่กุมาร”  เปนแกน

นํา เปดเผยความเคล� อนไหวในการเตรียม

การเลือกตั้งวา จนถึงขณะนี้เปนที่ชัดเจน

แลววาจะมีกลุมการเมืองยายมาพรรคสราง

อนาคตไทยอีกหลายกลุม โดยเฉพาะกลุม

ที่เคยอยูพรรคไทยรักไทย-พรรคเพ� อไทย ที่

คุนเคยกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ อดีต

รองนายกรัฐมนตรี หนึ่งในผูสนับสนุนการ

ตั้งพรรคสรางอนาคตไทย ที่เบื้องตนเทาที่มี

การพูดคุยกันมีกลุมที่มีการพูดคุยกันแลว 

“และเบื้องตนจะยายมาอยูกับพรรค

สรางอนาคตไทยก็คือกลุมคุณปลื้ม ชลบุรี 

ของนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา 

พี่ชายนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 

โดยระยะหลังกลุมคุณปลื้มมีความขัดแยง

กับนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน และ 

ส.ส.ชลบุรี แมนายสุชาติจะเคยเปนลูกทีม

นายสนธยามากอน แตชวงหลังนายสุชาติ

แยกตัวออกไป และเกิดปญหาขัดแยงกันใน

ระดับพื้นที่ ทําใหนายสนธยาไมพอใจ

ทลายแกงคอลเซ็นเตอร

ชาวจีน

‘อาคม’ ปกหมุด

จีดีพี 65 โตพุง

ไบเดนฮึ่ม

บุกยูเครนเจอหายนะ

ราชเทวี • “ศักดิ์สยาม” เดินหนาเมกะโปร

เจ็กตป 65 ทุมงบ 1.4 ลานลานบาท ชวย

คนไทยมีงานทํากวา 1.54 แสนตําแหน�ง 

กระตุนเศรษฐกิจ 4 แสนลาน ดันจีดีพีโต 

2.35% อัปเกรดคุณภาพชีวิตประชาชน เนน

ประหยัด เพิ่มความสะดวกปลอดภัยรวดเร็ว

ในการเดินทาง 

เม� อวันที่ 20 มกราคม นายศักดิ์สยาม 

ชิดชอบ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

เปนประธานเปดงานสัมมนา “Thailand Future                                           

Smart & Sustainable Mobility ขับเคล� อน

ประเทศไทยสูอนาคตท่ีย่ังยืน” และปาฐกถา                                                           

พิเศษในหัวขอ “ชีวิตคนไทย

ทําเนียบรัฐบาล • นายกฯ ยันพยายามทํา

อยางเต็มที่แกปญหาของแพง สั่ง “จุรินทร” 

เตรียมแผนรับมือสถานการณที่จะตามมา 

หามไมใหมีการกักตุนสินคาโดยเด็ดขาด ขู

หากใครยังคิดเอาเปรียบประชาชนตอง

ดําเนินการตามกฎหมายอยางเต็มที่ทันที

เม� อวันที่ 20 มกราคม 2565 พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม ใหสัมภาษณถึงการแกไขปญ 

หาราคาน้ํามันดีเซลวา ก็ทราบดีอยูแลววา                         

ขณะน้ีสถานการณราคานํ้ามันโลกเปนอยางไร 

และมีปญหาในเร� องเตรียมการรองรับกาซ

แอลพีจี ซึ่งรัฐบาลก็พยายามทําอยางเต็ม

ที่ พยายามหาเงินเพ� อที่จะทําใหราคาน้ํามัน

อยูในเกณฑที่ไมเดือดรอนมากนัก ซึ่งเราก็

ตองติดตามวาตอไปสถานการณน้ํามันโลก

จะเปนอยางไร รัฐบาลก็พรอมท่ีจะแกไข แต                                                       

อยางไรก็ตาม ก็ตองดูในเร� องของงบประ 

มาณวามีเพียงพอหรือไม

“สิ่งตางๆ เหลานี้ก็อยากจะทําความ

เขาใจกับประชาชนวา ในสถานการณวัน

นี้มันมีหลายสถานการณเขามาเกี่ยวของ 

ฉะนั้นการใชจายงบประมาณของภาครัฐ 

ทั้งเงินกู งบกลาง หรือเงินของกระทรวง

ก็มีปญหาทั้งหมด เพราะทุกคนเดือดรอน

ไปหมด ฉะนั้นก็ขอใหเขาใจวารัฐบาลและ   

นายกฯ ก็พยายามทํางานอยางเต็มที่”

นายกฯ กลาววา
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อิสรภาพแหงความคิด

‘ศักดิ์สยาม’ลุย

เมกะโปรเจ็กต

ทุมงบ1.4ลานล.

นายกฯสั่งพณ.

รับมือของแพง

หามตุนสินคา
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‘บ๊ิกตู’แนะดูพฤติกรรมส.ส.

‘ปอม’ปดขัดแยงใหใจเย็นๆ

ไมยุบสภา-ไมปรับครม.
    ขอใหติดตามพฤติกรรม

ของแตละคนดวย ซึ่งผมไมได

กลาววาใครดีไมดี แตพฤติกรรม

จะเปนตัวกําหนด และใหประชาชน

คัดกรองในการเลือกตั้งครั้งตอ

ไป และยืนยันวาผมไมไดคิดจะ

ดําเนินการในเร� องการปรับคณะ

รัฐมนตรีหรือยุบสภาอะไรตางๆ 

โดยเฉพาะขณะนี้กฎหมายก็ยังไม

เรียบรอย จึงอยาเอาทุกอยาง

มาตีทั้งหมด



‘ธรรมนัส’ บีบทางเลือก ‘บิ๊กตู’

ยุบสภาหรือจํายอมปรับ ครม.
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2 ในประเทศ

ยิ่งมีทางเลือกมาก 

ประชาชนไดประโยชน 

ม� อวันที่ 19 มกราคมที่ผานมา มีการเปดตัวพรรคสราง

อนาคตไทย ที่นําโดย นายอุตตม สาวนายน อดีต รมว.

คลงั นายสนธริตัน สนธจิริวงศ อดตี รมว.พลงังาน พรอม

ผูรวมกอตั้งพรรค อาทิ นายสุพล ฟองงาม นายสันติ กีรนันทน 

2 อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคพลังประชารัฐ นายนิพิฏฐ อินทร

สมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง ประชาธิปตย เปนตน   

ทั้งนี้ นายอุตตมกลาวไวในงานดังกลาววา สรางอนาคต

ไทยไมไดเปนแคพรรคการเมือง แตเปนพื้นที่เปดเพ� อรวบรวม

บุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ระดมความคิดเห็น 

ชวยกันคิด ชวยกันทํา คนละไมคนละมือ เพ� อฟนเศรษฐกิจ ฟน

ประเทศ เพ� ออนาคตคนรุนตอไป ทั้งนี้ สถานการณปจจุบันน�าเปน

หวง โดยเฉพาะปญหาปากทองประชาชน รายไดทีถ่ดถอยสวนทาง

กบัคาครองชพี อกีทัง้ภยัพบิตัโิควดิ-19 เรายงัไมเหน็ถงึจดุสิน้สดุใน

มติขิองสงัคม เม� อเศรษฐกจิสะดดุกซ็้าํเตมิปญหาเร� องความเหล� อม

ล้ําใหมากขึ้น กระทบตอความมั่นคงทางสังคม และยังบั่นทอน

คุณภาพชีวิต และความหวังของคนไทยในอนาคต ตนและนาย                                                                              

สนธิรัตน ตลอด 1 ปครึ่งที่ออกจากรัฐบาล ไดมีโอกาสเจอผูคน

หลากหลาย รับฟงเสียงสะทอน ซึ่งเปนความตองการอยากเห็น

สมการการเมืองที่เปลี่ยนแปลงเพ� อใหประเทศเดินหนาตอไปได

อยางราบร� นอกีครัง้ อยากเหน็พรรคการเมอืงทีเ่กดิขึน้จากการรวม

ตวัของกลุมประชาชนในหลากหลายภาคสวน มาระดมกาํลงัแกไข

ปญหาประเทศ สรางอนาคตเพ� อทีเ่ราไมตองเผชญิกบัความทอแท 

กังวล วาอนาคตเราจะไปตอกันไดอยางไร

นายอุตตมกลาววา พรรคสรางอนาคตไทยถือกําเนิดจาก

กลุมบุคลากรหลากหลายความรู ประสบการณ ถือเปนประสบ 

การณที่ระดมสรรพกําลังทุกภาคสวน รวมคนจากคนการเมือง

ที่พรอมเขามา และเชิญชวนประชาชนที่ยังไมพรอมที่จะเขามา

ทํางานการเมืองโดยตรง แตมีใจสนับสนุนความคิดแกปญหาให

ประเทศชาต ิเชน ไดเชญิชวนบคุลากร อดตีรฐัมนตร ีขาราชการ ผู

บรหิาร ผูเชีย่วชาญดานเอกชน พรรคเช� อมัน่วาเราจะสามารถผนกึ

กําลังคนไทย ทั้งภาคการเมือง ภาคผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ 

สามารถทํางานไดจริง ภาคประชาชนที่ตองการสรางสรรคสิ่งดีๆ 

ใหประเทศ นี่คือจุดยืนของพรรคที่เปนพื้นที่เปดรับ ปญหาบาน

เมืองใหญหลวงนัก ไมสามารถแกไขไดดวยคนจํานวนนอย จาก

นี้ ไปเราจะเริ่มระดมความคิด รับฟงความคิดเห็นจากประชาชน

ทั่วประเทศ เพ� อที่จะตกผลึกในปญหาและกําหนดแนวความคิด 

นโยบาย ยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติที่ทําไดจริง เพ� อมาชวยกัน

แกปญหาจดัการประเทศในปจจบุนั รวมถงึวางรากฐานเพ� ออนาคต

ตอไป เรามุงมั่นวา ประชาชนคนไทยตองมีความหวังที่จับตองได 

มีโอกาสพัฒนาความสามารถ ความฝนของแตละคน และตองมี

โอกาสเขาถึงแหลงทุนเพ� อตอยอดความคิดและธุรกิจของตนเอง 

ตองมีสิทธิเสรีภาพ ไดรับความเทาเทียมและเสมอภาค

สวนนายสนธิรัตนกลาววา วันนี้ ไมใชวันเปดพรรค แตนําผู

รวมเจตนารมณมาเปดเผยตอสาธารณชนเปนครัง้แรก พรรคนีเ้กดิ

ขึ้นเพราะสถานการณของบานเมือง ทั้ง 2 คนไมคิดกลับมาทํางาน

การเมอืงอกี เพราะเราคดิวาเพยีงพอแลวหลงัจากทาํงานมาหลาย

ป แตจากสิ่งที่เกิดขึ้น เราคงปฏิเสธไมไดวาสถานการณบานเมือง

เวลานี้ ประชาชนตางมองหาความหวัง วาอะไรคือความหวังที่

จะพาพวกเขาฝาวิกฤตของชีวิต ตั้งแตความเปนอยู ทั้งโควิด-19 

กระทบปญหาปากทอง รายไดสิ่งเหลานี้ ทีมงานทั้งหมดหารือเปน

ระยะ และรูสึกวาอาจเปนอีกครั้งหนึ่งที่มาขออาสา ความหวัง

ของประชาชนคือจุดเริ่มที่สําคัญ หากประชาชนขาดแลวซึ่งความ

หวัง เราจะเรียกรองขอความรวมมือจากประชาชนไมได สิ่งที่ชาติ

ตองการคอืความหวงัและความรวมมอืของประชาชนเปนจดุเริม่ที่

เราเหน็วาสิง่ทีเ่ปนอยูปจจบุนัอาจไมเพยีงพอ การตัง้พรรคการเมอืง

ไมงาย ไมไดเปนสิ่งที่คิดและตั้ง แตตองไดรับการสนับสนุนจาก

ประชาชน ใหประชาชนเช� อมั่นวาพรรคนี้จะนําพาพวกเขาไปได 

ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจ ที่มี

พรรคการเมืองเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวเลือก ทางเลือกให้กับ

ประชาชนไดมีทางเลือกที่หลากหลาย ในการจะไปใชสิทธิ์ลง

คะแนนเสยีงเลอืกตัง้ สวนทีว่าการทีม่พีรรคการเมอืงจาํนวนมาก

จะเปนผลดีหรือไมดี สุดทายแลวก็ขึ้นอยูกับประชาชนจะเปนผู

ตัดสิน เพราะหากพรรคการเมืองใดไปตอไมได จุดหนึ่งก็สะทอน

ใหเห็นวา พรรคดังกลาวไมเปนที่ยอมรับของประชาชน. 

เ

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม

“ขอใหติดตามพฤติกรรมของแตละคนดวย ผมไมไดกลาว

วาใครดีไมดี แตพฤติกรรมจะเปนตัวกําหนด และใหประชาชนคัด

กรองในการเลือกตั้งครั้งตอไป และยืนยันวาผมไมไดคิดจะดําเนิน

การในเร� องการปรับคณะรัฐมนตรี หรือยุบสภาอะไรตางๆ โดย

เฉพาะขณะนี้กฎหมายก็ยังไมเรียบรอย จึงอยาเอาทุกอยางมาตี

ทั้งหมด นอกจากนี้ ผมไมใชคนที่จะพูดไดวารักใครชอบใคร หลาย

อยางตองเก็บไวกับตัว”.

ลันที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีมติขับ                                                        

“ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” พรอมดวย ส.ส.ทั้งหมด 

 รวม 21 คน ประกอบดวย ส.ส.เขต จํานวน 17 คน  

และบัญชีรายช� อ จํานวน 4 คน ออกจากการเปนสมาชิกพรรค  

นาทีแรกดูเสมือนวาเปนการลงโทษทางการ

เมือง หลัง “ร.อ.ธรรมนัส” นําทัพแพเลือกตั้งซอมจังหวัดชุมพร 

เขต 1 และจังหวัดสงขลา เขต 6 เม� อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผานมา   

เม� อถูกคนในพรรคระดับรัฐมนตรีอยาง “เสี่ยเฮง” นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กรรมการบริหารพรรค พปชร.  

และสายตรงของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี 

ออกมาขยมซ้ํา

สาเหตุของความพายแพ เพราะความผิดพลาดดวยการ

สรางวาทกรรมเร� อง “ใหเลือกคนรวย ปฏิเสธคนจน”   

ตอเน� อง แชตไลนหลุด ของ “นายสุชาติ” ระบุใหทําโพล                                                                         

ถึงความพายแพเลือกตั้งซอมดังกลาว เปนความผิดของเลขาธิ 

การพรรคใชหรือไม โดยมี “แรมโบ” นายเสกสกล อัตถาวงศ ผู

ชวยรัฐมนตรีประจํานายกฯ มือปะฉะดะของ “บิ๊กตู” ออกมารับ

ลูกดวย   

คอการเมืองมองวา เพราะตองการเปดประเด็นใหเห็นถึง

ความตกต่ําของ พปชร.ทั้งหมด เปนเพราะ “ผูกองมนัส” และ

ตราบใดที่ยังคุมพรรคอยู พรรคจะไมสามารถขายไดในการเลือก

ตั้งครั้งหนา โดยเฉพาะฐานเสียงในกรุงเทพฯ และภาคใต    

สงผลกระทบตอ “บิ๊กตู” หากจะหวังใช พปชร.เปนนั่งราน

รอบ 2 สืบทอดอํานาจเปนนายกฯ สมัยที่ 3 ในการเลือกตั้งใน

สมัยหนา เปนไปดวยความยากลําบาก ดังนั้นจึงจําเปนจะตอง

จํากัด “ผูกองธรรมนัส” ออกไปใหได 

ไมนับระหวางทางในชวงรัฐบาลนี้ที่เหลืออีกปกวา โดย

เฉพาะเกมในสภาฯ หาก “ผูกองมนัส” ยังอยู อาจทําใหนายกฯ                                                              

ตกเกาอี้ หากกฎหมายสําคัญตางๆ ของรัฐบาลไมผานการ

พิจารณาในสภาฯ หรือศึกอภิปรายไมไววางใจในชวงกลางป

นี้ เม� อ ส.ส.พปชร.ในปก “ผูกองมนัส” ไมออกเสียง  

แตดวยความเขี้ยวทางการเมืองของ “ผูกอง” กลับเดง

สู และไมยอมตกที่นั่งลําบาก พรอมใช โอกาสที่เปนรองพลิก

กลับมาเปนผูคุมเกมชะตากรรมของรัฐบาล และถือไพเหนือกวา    

นายกฯ ใชหรือไม       

หลัง “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รอง                  

นายกฯ และหัวหนา พปชร.ยอมไฟเขียวใหคณะกรรมการบริหาร

พรรค และ ส.ส.พปชร.จํานวนทั้งหมด 61 เสียง จากทั้งหมดที่                                                                           

เขาประชุม 78 เสียง มีมติขับให ส.ส.ทั้ง 21 คนออกพน พปชร. 

ดวยขออางสรางความวุนวายและทําลายความมั่นคงของพรรค  

ทามกลางขอสังเกตวาเร� องนี้เปนการจัดฉาก และเขียน

สคริปตไวลวงหนา เพ� อปลอยให 21 ส.ส.ซุมผูกองธรรมนัส

ยังมีสภาพความเปน ส.ส.ดวยการออกไปสังกัดพรรคใหมภาย 

ใน 30 วันตามรัฐธรรมนูญ 101 (9) เปรียบเปนการ ปลอยเสือ

เขาปา แทนที่จะจองจํา หรือลดบทบาทใหอยูในพรรค หรือ

ปลอยใหลาออกไปเองเพ� อใหสิ้นสภาพ ส.ส.

วากันวาเกมนี้ “ผูกองธรรมนัส” เตรียมแผนไวลวงหนา

ไว กอนการเลือกตั้งซอมภาคใตหลังจากประเมินอยูในพรรค  

พปชร.ยากลําบาก เพราะ ส.ส.และนักการเมืองอีกดานหนึ่ง โดย                                                                

เฉพาะ กลุมสามมิตร นายสุชาติ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ  

รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปนตน ที่ไมยอม 

รับ พรอมดวยความขัดแยงระหวาง “บิ๊กตู” ตั้งแตครั้งเปนกบฏ  

ในการอภิปรายไมไววางใจครั้งที่ผานมา ที่ยากจะกลับมาดีกันได 

ดังนั้นการออกมาเพ� อไปตั้งพรรคการเมืองตามขาวที่ระบุ

วา พรรคเศรษฐกิจไทย หรือไปสังกัดพรรคการเมืองอ� นๆ ทําให

สถานภาพ 21 ส.ส. ภายใตซุมผูกองธรรมนัส เปรียบดังเสือติด

ปก และกําหนดความเปนความตายของรัฐบาลได 

เพราะตัวเลข ส.ส. 21 เสียง สมมุติวาไปอยูฝายคาน จะ 

กระทบเสถียรภาพของรัฐบาลทันที เพราะเสียงที่ลดลง และยาย

ไปอยูกับฝายคาน จะทําใหสภาฯ อยูในสภาพเสียงปริ่มน้ํา ซึ่ง 

ส.ส.ฝายรัฐบาลหามเจ็บ หามปวย หามลา อยางเด็ดขาด โดย

เฉพาะกฎหมายสําคัญของรัฐบาลทุกนัด หรือศึกซักฟอกของฝาย

คานในชวงกลางปนี้ ทามกลางในสภาวะปจจุบัน แมยังไมพลิก

ขั้ว สภาฯ ก็ลมแทบทุกสัปดาห 

แตในทางกลับกัน หากตองการให 21 ส.ส.ดังกลาวยัง

สนับสนุนรัฐบาลตอไป บิ๊กตู อาจจะตองยอมรับมอบตําแหน�ง

รัฐมนตรีในระดับที่มีความเหมาะสม เพ� อรักษาเสถียรภาพ 

รัฐบาลเอาไว  

ตามขาวระบุวา ไมนอยกวา 2-3 ตําแหน�ง และโยงไปที่

เกาอี้ของพรรครวมรัฐบาล หรือแมกระทั่งเกาอี้ใน พปชร. โดย

เฉพาะจากบุคคลที่เปนคูขัดแยง   

สอดรับกับกรณี “ส.ส.คนสนิท” ของ ร.อ.ธรรมนัส”                                                                       

รายหนึ่งกลาวในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค และ 

 ส.ส.พปชร. เม� อวันที่ 19 ม.ค. ที่มูลนิธิปารอยตอฯ ระบุวา  

“เร� องที่เกิดขึ้นเปนเพราะปญหาตําแหน�งรัฐมนตรี ทําไมไมแตง

ตั้ง” แหลงขาวระบุ 

กลับมาที่นายกฯ ลาสุด วันที่ 20 ม.ค. ใหสัมภาษณ

ส� อมวลชน หลังเกิดกรณี พปชร.ขับ 21 ส.ส.ซุมธรรมนัสพน

พรรค วาจะ ไมยุบสภาฯ และไมมีการปรับ ครม.     

ฉะนั้นหากสุดทาย “บิ๊กตู” ยังเสียงแข็งเชนนี้ พรอมเลน

บท “ยอมหัก ไมยอมงอ” กลิ่นยุบสภาฯ อยูใกลแคเอื้อม.

พ

ยุง...ตายหา!!!
ออออ...ทาทางมันชักจะยุง!!! คือหนักไปทาง 

จบกันแบบไมจบ อะไรประมาณนั้น สําหรับ

ปญหางองๆ แงงๆ ภายในพรรคแกนนํารัฐบาล 

อยาง พปชร.-พลังประชารัฐ ที่อาจตองมีภาค 2 ภาค 

3 หรือภาคพิสดารตอไป หลังจากการขับสมาชิกพรรค 

21 รายออกไปใหพนๆ แตจะพนไปทางไหน? แบบ

ไหน? และอยางไร? คงตองปวดเศียร เวียนเกลา กัน

อีกเยอะ...

และโดยสภาวะที่สัปปายะสภาสถานชวงหลังๆ 

นี้...มันชักออกไปทางสัปปะรังเค หรือสัปปะรดก็ไมเปน 

หนักยิ่งเขาไปทุกที คือไมเอาอาว ลมปากอาว ชนิดเที่ยว

แลว-เที่ยวเลา ดังนั้น...ถาหากฝายรัฐบาล เสียงของ

รัฐบาล เกิดหายไปไหนก็ไมรู??? อีกถึง 21 ราย ก็แทบ

ไมรูวาจะออกอาว ออกทะเล กันในอีทาไหน เพราะอาจ

ตองลมปากอาวในตอนไหน เม� อไหร ยากซซซที่จะคาด

คะเน ยากที่จะพยากรณลม-ฟา-อากาศ ไดแบบถนัด

ชัดเจน แนวโนมที่จะตองยุบสภา ตองเลือกตั้งกันใหม

อีกรอบจึงชักมีความเปนไปไดสูงเอามากๆ...

สวน 21 ส.ส.ที่วา...ทานคิดจะไปเขาพรรคไหน? 

สังกัดพรรคไหน? ก็ยังคงตองกลายเปน คําถาม อีกตอ

ไป วาสุดทาย...จะเปนพรรคที่ยังคง เอาบิ๊กตู หรือ ไม

เอาบิ๊กตู กันเลยหรือเปลา??? และถาดันเปนพรรคที่

ไมคิดจะเอาบิ๊กตูกันซะตั้งแตชวงนี้ ก็คงตองตามไปถาม 

บิ๊กปอม กันตอไป วาสิ่งที่เรียกวา...ความตายเทานั้น...ที่

จะพรากฉันไปจากเธอ มันหมายถึงอะไรกันแน�!!! แมวา

อาจไดรับคําตอบตามสไตลเดิมๆ คือ โผม-มาย-รู แต

ยังไงๆ...คงตองเคนคอ เคนคําตอบ กันใหชัดๆ จะจะ

ใหจงได ไมงั้น...ก็ตองปลอยใหเดินเอง ไมตองใหใคร

มาเกาะ ใหหัวทิ่ม หัวตํา หนาคว่ํา คะมําหงาย ไปตาม

เร� อง ตามราว...

เฮออออ...อะไรมันจะยุงขิง ยุงเหยิง ยุงยาก ไปไดถึง

ปานนี้ ทั้งที่ โควิด ทานยังไมไดคิดจะเหี่ยวปลาย ไมไดคิด

จะหมดฤทธิ์หมดเดช ลงไปซักกะที และทั้งๆ ที่ คล� นยักษ

สึนามิ ทางเศรษฐกิจ ทําทาวากําลังใกลเขามา อีกแคไม

กี่เดือน กี่ป แตโอกาสที่จะเกิดความ สงบ-เรียบนิ่ง อัน

เปนบรรยากาศที่มีความสําคัญเอามากๆ สําหรับการเผชิญ

ปญหา หรือการแกปญหาตางๆ ที่ออกจะใหญโต มหึมา ไป

ดวยกันทั้งสิ้น กลับแทบไมเห็นโอกาส แทบไมเห็นแนวโนม

ที่วาเอาเลยแมแตนิด ความยุงเหยิง ยุงขิง ยุงยาก หรือ

กระทั่ง ยุง-ตายหา ดูทาวากําลังกอตัว กําลังสาดซัดเขามา 

กระหน่ํา ซ้ําเติม ใหอะไรที่แยๆ อยูแลว น�าจะแย...กับ...แย 

หนักยิ่งขึ้นไปอีก...

เพราะถาหากตอง เลือกตั้ง กันกอนกําหนดการ...ก็

หนีไมพนตองเจอกับคําถามในเร� องการแลนดสไลด การ

แอฟวะลานซของพรรคฝายแคน ฝายคาน วาจะมีความ

เปนไปไดแคไหน? อยางไร? และถาเกิดแลนด เกิดลานซ                                                              

ขึ้นมาจริงๆ โอกาสที่ผลกระทบผลสะเทือนตางๆ มันจะ

ขยายวงออกไป เกิดการฟนคืนชีพของเด็กแวน เด็กเวร 

เด็กเปรต ผูใหญเปรต ฯลฯ มันจะนํามาซึ่ง ปญหา สลับ

ซับซอน สับสนและวุนวาย กันไปอีกถึงขั้นไหน การจบของ 

ส.ส.พรรคแกนนํารัฐบาล อยาง พปชร. เที่ยวนี้มันเลยออก

ไปทางไมจบ หรือออกไปทางตองรอตอภาค 2 ภาค 3 ภาค

พิสดาร อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได...

ฮ� 
สรุปแลว...คงตอง ลําบาก กันไปอีกไมรูจะกี่ยก 

ตอกี่ยก นั่นแหละทั่น สําหรับการเมืองไทย และการเดิน

หนาประเทศไทยไปสูอนาคตเบื้องหนา อันเปนอนาคตที่

น�าจะเต็มไปดวยหุบเหว หลุมพรางและกับดัก ฯลฯ ที่

คงตองอาศัยผูที่เต็มไปดวยขีดความสามารถในระดับ 

มืออาชีพ เอาจริงๆ มันถึงจะพอ เอาอยู ไดบาง สวน

ประเภทบรรดา มือสมัครเลน ทั้งหลาย น�าจะถึงเวลา 

กลับบานไปเลี้ยงหลาน กันไดมั่งแลว ไมงั้น...อันตราย!!! 

อันเนื่องมาจากความมือไม่ถึง ใจไม่ถึง ความเปาะๆ 

แปะๆ สะเงาะสะแงะ ไมไดคิดจะ แกปญหา กันที่ เหตุ

ปจจัย เอาแคเกาสวนที่คันกันไปเร� อยๆ มันจึงเปนอะไร

ที่น�าวิตกกังวล น�าขนหัวลุก ขนคอตั้ง ยิ่งเขาไปทุกที...

โดยเฉพาะการ ปฏิรูป หรือการปรับปรุง เปล่ียน 

แปลง ส่ิงตางๆ ใหมันเปนไปในทางท่ีดีข้ึนๆ ท่ีเหมาะสม                                                            

สอดคลอง กับกาลโอกาส กับฉากสถานการณท่ีมันไมมี

ทางเหมือนเดิมอีกตอไป ไมวาจะเปนระบบราชการ 

กระบวนการยุติธรรม พ้ืนฐานและแนวคิดในเร� องการ

ศึกษา ทิศทางความเปนไปทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ท่ีมันคง ฮ้ึม

ฮึม...ฮ้ึมห่ึม ตอไปไมไดอีกแลว แตจะโดย กรรมวิธี แบบ

ไหน? อยางไร? อันน้ัน...คงตองไปถาม มืออาชีพ เขาดูอีก

ที แตจะปลอยใหไปแบบเร� อยๆ เฉ� อยๆ เหมือนอยางท่ีเคย

ผานมาและผานไป มันคงไมน�าจะเหมาะ ไมน�าจะเขาทา

ซักเทาไหร ดวยเหตุเพราะอันตรายและอัตราเส่ียง นับวัน

มันมีแตเพ่ิม...กับ...เพ่ิม ย่ิงเขาไปทุกที...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ . . .จาก Karl Marx... 

“Success, arrogance and injustice, then 

downfall. – ความสําเร็จ ความหยิ่งยโสและความ   

อยุติธรรม จะเกิดกอน...และแลวความหายนะ จะตาม

มา...”
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3บทความ-ในประเทศ

อฮาเมื่อตอนช่วงกลางสัปดาห์ หลังอยู่ๆ ใบหนังสือ

ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค และการลาออกจาก 

ส.ส.บัญชีรายชื่อของ “สุพล ฟองงาม” กรรมการบริหาร

พรรคพลังประชารัฐปลิวว่อน

เพราะก่อนหน้านี้ ไม่มีปี่มีขลุ่ยว่าอดีต ส.ส.อุบลราชธานี

หลายสมัย อดีต รมต.ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และอดีต 

รมช.มหาดไทย จะคิดไขก๊อกแต่ประการใด

แล้วท่ามกลางความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ

ของมุ้งม่านต่างๆ ในช่วงที่ผ่าน

มา ก็ไม่เคยปรากฏว่า “สุพล” 

ต้องตกเป็นโจทก์หรือจำาเลยของ

ใคร

เรียกว่านับตั้ งแต่ เข้า

มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ 

นักการเมืองรุ่นเก๋ารายนี้ทำาตัว

โลว์ โปรไฟล์ ไม่มีการฟาดงวง

ฟาดงาร้องขอส่วนแบ่งเก้าอี้เลย

สักครั้ง ต่างจากคนอื่นๆ 

ก้มหน้าก้มตาทำางานใน

สภา แถมยังมาประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรคสม่ำาเสมอ จัดว่าเป็นคนที่วางตัวดีคน

หนึ่งในพรรค หลายคนจึงสงสัยเหตุใดลาออกไปดื้อๆ แถมเลือก

จะไปอยู่กับพรรคที่เพิ่งจะตั้งไข่อย่าง “สร้างอนาคตไทย” ของ 

2 กุมาร “อุตตม สาวนายน” และ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์”

แต่ก็มีหลายคนไม่แปลกใจ เพราะหากสืบเสาะไปจะรู้

ว่า “สุพล” ตัดสินใจย้ายมาพรรคพลังประชารัฐ ไม่ใช่เพราะ 

“พลังดูด”  หรือถูกมุ้งอื่นๆ ขายขนมจีบ แต่เป็นเพราะคำาเชื้อ

เชิญของคนคุ้นเคยสมัยไทยรักไทยอย่าง “เฮียกวง” สมคิด จาตุ

ศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี คนนี้เท่านั้น

“เฮียกวง” และ 4 กุมารในตอนนั้น ยกขันหมากไปสู่ขอ 

“สุพล” ให้มาร่วมแก้ปัญหาประเทศ ทำางานการใหม่ๆ ไม่น้ำา

เน่าเหมือนการเมืองเก่าๆ เจ้าตัวเห็นว่าเป็นโปรเจ็กต์ที่ดีเลยตก

ปากรับคำา พาครอบครัวมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐ

แต่อยู่ไปอยู่มาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิด ขนาด “เฮีย

กวง” และ 4 กุมาร คนก่อตั้งพรรคแท้ๆ ยังอยู่ไม่ได้ เมื่อคน

คุ้นเคยย้ายไปตั้งพรรคใหม่ “สร้างอนาคตไทย” เลยไม่ลังเลที่

จะไปสานอุดมการณ์กันต่อ

หลายคนเสียดายเก้าอี้ ส.ส. แต่สำาหรับ “สุพล” ความ

สบายใจเป็นสำาคัญ ไม่ยึดติด. 

ฌ.เฌอ

เลือกความสบายใจ

ฮื

ปัตตานีเดือด!วิสามัญคนร้ายดับ2ศพ

ยุบเรื่องเล็ก-อยู่เรื่่องใหญ่

สุพล ฟองงาม

องบอกว่า.........

 “ธรรมนัส” น่ี เป็น “โอปปาติกะเทพ” ของแท้!

 คือ “เกิดปุ๊บ-โตป๊ับ”

เป็นพรรค “แก้มลิง” บ๊ิกป้อม ด้วยจำานวน ส.ส.ท้ังก๊วนตัวเอง

และพวก “สัมภเวสีพรรค” ท่ีจรมาซบ รวมแล้วตอนน้ี “เฉียด ๓๐”

ไม่ใช่ “หอกข้างแคร่” รัฐบาล......

แต่มันคือหอก “ทะลุกลางแคร่” พร้อมเสียบก้นนายกฯ “คว่ำา

รัฐบาล” กลางสภาได้ทุกเวลาท่ีต้องการ!

เพราะทุกวันน้ี เสียงรัฐบาลเหนือกว่าฝ่ายค้านไม่ก่ีสิบ เมื่อ

ธรรมนัสยกก๊วนออกไป และมีพรรคจ๋ิวท่ีเคยหนุนรัฐบาลซบสมทบ

ผมดูคร่าวๆ รัฐบาลเหลือเสียงเหนือฝ่ายค้านไม่ถึงสิบ ในการ

โหวตกฎหมายสำาคัญๆ แค่ซีกธรรมนัสยกมือให้ฝ่ายค้าน 

รัฐบาล “พัง” ทันที!

เมื่อเส้นทางการเมืองระบบรัฐสภาเป็นอย่างน้ี นายกฯ “ยุบ

สภา” ก่อนจะถูก “เตะคว่ำา” กลางสภาดีม้ัย?

น่ี...แฟนคลับลุงตู่ ท้ังริงไซด์ท้ังบนอัฒจันทร์ ส่งเสียงขรม

ด้วยห่วงใย 

ดูเหมือนนายกฯ ก็รู้ แฟนๆ เป็นห่วง แต่ผมดูท่านให้

สัมภาษณ์ จับน้ำาคำาและน้ำาเสียงได้ว่า 

คำาท่ีท่านตอบเมื่อวาน (๒๐ ม.ค.๖๕) ได้ใคร่ครวญ-ไตร่ตรอง

มาก่อนแล้ว

ผมจะยก ๒ ประโยคท่ีนายกฯ พูดเมื่อวาน ประโยคแรก

“ผมไม่ได้คิดจะดำ�เนินก�รในเรื่องปรับคณะรัฐมนตรี หรือ

ยุบสภ�อะไรต่�งๆ  โดยเฉพ�ะขณะน้ีกฎหม�ยก็ยังไม่เรียบร้อย” 

และประโยคท่ีสอง.....

“อย่�งไรก็ต�ม ขอบคุณประช�ชนท่ีเชื่อม่ันและเชื่อถือท่ี

ผ่�นม� ซ่ึงผมก็ได้ว�งอน�คตไว้พอสมควร โดยเฉพ�ะแก้ปัญห�

ท่ีหมักหมม 

เป็นภ�ระของผมท่ีทำ�ให้ก�รทำ�ง�นใหม่ๆ ออกม�ได้ช้� 

โดยต้องเห็นใจเจ้�หน้�ท่ีและข้�ร�ชก�รด้วย ซ่ึงผมเข้�ไปลงร�ย

ละเอียดในทุกเรื่อง 

อะไรติดขัดตรงไหน ก็พร้อมส่ังก�รเพ่ิมเติมให้ ไม่เคยว่�ง

เว้นก�รทำ�ง�น”

ฟังเผินเหมือนคนละเรื่อง แต่ถ้าฟังพิศจะเข้าใจว่ามันเป็น 

“คนละเรื่องเดียวกัน”

คือการยุบ-ไม่ยุบสภา น้ัน......

มีองค์ประกอบท่ีต้องใคร่ครวญทาง “ผลได้-ผลเสีย” 

ของบ้านเมืองท้ังทางส้ัน-ทางยาว มากกว่ามุ่งเฉพาะด้าน “ผล

ประโยชน์” นักการเมือง

แน่นอน การเมืองระบบรัฐสภา ตอนเลือกต้ัง “คุณภาพ

ประชาชน” เป็นใหญ่ เมื่อเลือกต้ังแล้ว “ปริมาณมือ ส.ส.” ใน

ราวๆ กลางเดือนกันยา.๖๕

ดูตามปฏิทินสมัยประชุมแล้ว ท้ัง พ.ร.บ.งบประมาณ ท้ัง

กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกต้ัง โน่นแหละ...กว่าจะคลอดก็ช่วง

พฤษภา.-กันยา.

แบบน้ี ก็หมายความว่า นับจากมกรา.ไปจนถึงกันยา. ตีซะว่า 

๘ เดือน ถ้าไม่มีเหตุจร พรรคร่วมรัฐบาลพรรคไหน ปุบปับมีขาใหญ่

ไปบังคับให้ไล่พวกเขาออกจากพรรคละก็

รัฐบาลอยู่สบายๆ “ยังไม่ยุบสภา” แน่!

ลากยาวอีกซักเดือนกว่าๆ ประชุม APEC เสร็จ ก็ยุบสภา ไป

เลือกต้ังใหญ่ ต้นปี ๖๖ 

แบบน้ัน ทริปเปิลวิน ท้ังประเทศ ท้ังชาวบ้าน และท้ังนักเลือก

ต้ัง ทุกอย่างลงตัว

แต่ถ้า “ขาเล็ก-ขาใหญ่” ใจร้อน ต้องการ (ทำา) ให้ยุบ มีนา.-เมษา. 

หรือเดือนไหนก็ได้ เอาเร็วๆ พร้อมเลือกต้ัง “กติกาเดิม”

มันก็ได้......

แต่ “มีนา.-เมษา.” ปิดสมัยประชุม ซ้ำาช่วงสงกรานต์ ถ้ามีการ

สร้างเหตุ-สร้างสถานการณ์ ให้รัฐบาลต้องตัดสินใจ

ก็ต้องดูว่ารัฐบาล โดยนายกฯ จะตัดสินใจทางไหน เพราะมัน

มี ๒ ทางให้เลือก

ทางตรง คือทางยุบภา และทางเอ้ียว คือทางรัฐบาล 

“รัฐประหาร” ตัวเอง (แก้รำาคาญ)!

แต่เท่าท่ีสดับตรับฟัง ท่านผู้นำาฝ่ายค้าน “ชลน่าน ศรีแก้ว” 

ประกาศ จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในทันทีท่ีเปิดประชุมสมัย

แรก คือ เดือนพฤษภา.

กฎหมายบอก.......

เมื่อมีญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ แล้ว “ห้ามยุบสภา” 

จนกว่าจะผ่านข้ันตอนลงมติไปแล้ว!

น่ีถือเป็น “ใบเซอร์” จากฝ่ายค้าน รับประกันตำาแหน่งนายกฯ 

ให้ลุงตู่ ใครทำาให้ยุบก่อนไม่ได้

จะได้ก็ตอน “ออกเสียงโหวต” น่ันแหละ

ถ้าธรรมนัสต้องการสะสางบัญชีนายกฯ คณะพรรค ๓๐ 

เสียง ร่วมโหวต “ไม่ไว้วางใจนายกฯ” กับฝ่ายค้าน แบบน้ีละก็

“ท้ังนายกฯ-ท้ังรัฐบาล” ต้องออกท้ังยวง!

แต่ก็น่ันแหละ ในเมื่อร่างกฎหมายลูก ๒ ฉบับ ตามไทม์ไลน์ 

จะเสร็จประกาศใช้ราวๆ กรกฎา.๖๕ 

แบบน้ี อดเปร้ียวไว้กินหวาน รักษารัฐสภาไว้ทำาหน้าท่ี

ตรายางให้คลอดกฎหมายลูก ได้เลือกต้ังบัตร ๒ ใบกัน จะไม่แลนด์

สไลด์โทนีกว่าหรือ?

เน่ีย....

ดูตามเงื่อนไข “ประโยชน์ร่วม” ไม่น่าจะทำาให้ยุบสภากัน

ตอนช่วงต้นปี-กลางปี ส่วนปลายปี มีโอกาส

ฟังตามข่าว พรรคท่ีธรรมนัสยกคณะออกไปสังกัด ก็พรรค

คนกันเอง “พลเอกวิชญ์” ใช่ใครท่ีไหน

ก็ “หัวหน้าทีมงาน” บ๊ิกป้อมแต่อ้อน-แต่ออก เป็นท้ังเพื่อน

เลิฟ ท้ังประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ

นอกจากเพื่อนเลิฟบ๊ิกป้อม......

พลเอกวิชญ์ก็บัดด้ีกับเสธ.ไอซ์ “ลูกพ่ีธรรมนัส” คุมอาณาจักร

สนามม้านางเล้ิงมาก่อน 

ธรรมนัสก็เคยบอก พลเอกวิชญ์รู้จักกันดี เป็นท่ี “เคารพ

นับถือ” กันมานาน!

ถ้าเป็นตามข่าว พรรคเศรษฐกิจไทย ของพลเอกวิชญ์ จะ

มี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ น้องชายบ๊ิกป้อม มาเป็นเลขาฯ 

ด้วยละก็

พัชรวาทกับเพื่อไทยใช่อื่นไกล “พ่ีน้องกัน” เห็นม้ัยล่ะ 

อภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังท่ีแล้ว ถูกยำากันถ้วนหน้า

ลุงป้อม “แคล้วคลาด” อยู่คนเดียว ก้าวไกลนินทาเพื่อไทย

เสียงยังไม่จางหายดีด้วยซ้ำา!

สรุป........

๑ ป.“พ่ีใหญ่” จะยังไง อีก ๒ ป.พ่ีรองกับน้องเล็ก ก็ยังต้อง

เกรงใจ

“ยุทธศาสตร์แก้มลิง” ลุงป้อม เอาธรรมนัสไปอมในกระพุ้ง

แก้ม เป็นแคมกันกระแทก “ธรรมนัสกับนายกฯ”

ก็ต้องเห็นใจ ให้ “พ่ีใหญ่” เขาบริหารหัวใจบริวารเขาบ้าง ถึง

อย่างไร งานน้ี ยังไม่ใช่งานสุดท้ายในภารกิจรัฐบาล ๓ ป.

ลมยอดหญ้าเพ่ิงโชย.....

เตรียมใจรอ “มรสุมใหญ่” กระหน่ำาประเทศดีกว่า คงไม่

ช้าหรอก!

สภาเป็นใหญ่

เมื่อเกิด “ปริมาณแปรผัน” เช่นน้ี ก็รู้แหละ “ยุบสภา” คือทาง

เดินตามกติกาของมัน

ส่วน “ตอนไหน-เมื่อไหร่” น้ัน ก็ต้องนำาแต่ละองค์ประกอบของ

เหตุปัจจัยมาเข้าสมการ “เทอมงาน-เทอมเวลา” เพื่อหาจุดพอดีของ 

“ประโยชน์อันพึงมี” ต่อบ้านเมือง เป็นเข็มวัด

ท่ีนายกฯ บอก “ไม่ยุบสภา” ด้วยเหตุ...

๑.ยังเป็น “รัฐบาลเสียงข้างมาก” อยู่

๒.ต้องจัดทำา “งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจำาปี พ.ศ.

๒๕๖๖” ให้ผ่านสภาก่อน

๓.ต้องให้กฎหมายลูก ๒ ฉบับ เพ่ือการเลือกต้ังใหม่ตาม

รัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขกัน ผ่านสภาประกาศใช้ก่อน

น่ีแค่ ๓ เหตุ ท่ียังยุบสภาไม่ได้ โดยไม่พูดถึงการเป็นเจ้าภาพ 

APEC ของไทย และกฎหมายสำาคัญๆ อีกหลายฉบับจะต้องตกไป

ประเด็น พ.ร.บ.งบประมาณ ๖๖ ยังไม่มี พวก ส.ส.เขาคงไม่สนใจ

เท่าไหร่ เพราะไม่ใช่ผลประโยชน์พวกเขาโดยตรง

แต่ประเด็น กฎหมายลูก “เลือกต้ังใหม่” ด้วยบัตร ๒ ใบ ท่ียัง

ไม่ผ่านสภาน่ีแหละ ประโยชน์พวกเขาโดยตรง

ดังน้ัน นายกฯ คงอ่านเกมแล้ว....

ท้ังฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล ไม่กล้าทำาให้ยุบสภาตอนน้ีจนกว่า

กฎหมายลูก ๒ ฉบับ ผ่านวาระ ๓ ประกาศใช้ น่ันแหละ

แล้วจะซักเมื่อไหร่ล่ะ?

อยากรู้ ก็ดูจากเทอม “สมัยประชุมรัฐสภา” ละกัน ตอนน่้ียังอยู่

ในประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำาปี คร้ังท่ีสอง จะปิดสมัยประชุม 

วันท่ี ๒๘ กุมภา.๖๕

จะไปเปิดสมัยประชุมอีกที ก็ราวๆ กลางพฤษภา.๖๕ และไปปิด

ต้

หมาย และ 2.นายมารวาน มีทอ 

อายุ 27 ปี มีหมายจับ ป.วิอาญา 

จำานวน 3 หมาย

นอกจากนี้ยังตรวจยึด

อาวุธปืน AK 47 และ AK 102 

ของคนร้าย รวม 2 กระบอก ซึ่ง

จะได้นำาไปตรวจพิสูจน์หาที่มา

และประวัติการก่อเหตุต่อไป

พ.อ.ทวีพร คณะทอง ผู้

บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานที่ 43 ในฐานะหัวหน้า

หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม

ปัตตานี กล่าวว่า คนร้ายกลุ่ม

นี้เป็นกลุ่มเดียวที่ร่วมก่อเหตุยิง

แล้วเผาครอบครัวชาว จ.สงขลา

เสียชีวิต 3 รายที่ อ.สายบุรี เมื่อ

วันที่ 24 เม.ย.64 โดยมีนาย

หมัดไซฟูดินเป็นแกนนำาระดับ

ปฏิบัติการกลุ่มก่อความไม่สงบ

ในพื้นที่ อ.สายบุรี ซึ่งได้กำาชับ

ให้ทุกนายระวังตัวอย่าประมาท 

เพราะคนร้ายมีอาวุธปืน และใน

การปฏิบัติการครั้งนี้ ได้มีการนำา

เครื่องขยายเสียงทำาการเจรจา

ให้ทั้งสองคนที่หลบในบ้านออก

มามอบตัว เพื่อลดความสูญเสีย

ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ใน

การเจรจาเจ้าหน้าที่ยังคงเชิญ

ผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้องที่มาร่วม

เจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อหวังว่าทั้ง

สองออกมามอบตัว

ทั้งนี้มีรายงานว่า จาก

ประวัติและพฤติกรรมของ

คนร้ายที่เสียชีวิตทั้ง 2 ราย พบ

ว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสั่ง

การและระดับปฏิบัติการ เคย

ก่อเหตุความรุนแรงมาอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน

สำาหรับการปิดล้อมตรวจ

ค้นครั้งนี้ ชุดสืบสวนสอบสวน

คดีความมั่นคงเปิดเผยว่า การ

ปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความร่วม

มือจากสายข่าวในพื้นที่ ซึ่งบ้าน

หลังเกิดเหตุที่คนร้ายเข้ามา

หลบซ่อนตัวนั้น จากการสอบ

ปากคำาคนในบ้าน จำานวน 2 

คน ให้การว่า มีคนมาฝากเพื่อ

อาศัยชั่วคราว ซึ่งคนในบ้านไม่

กล้าปฏิเสธเพราะเห็นว่ามีปืน

จึงจำายอม และเมื่อเจ้าหน้าที่มา

ปิดล้อม คนในบ้านจึงรีบวิ่งออก

มา ส่วนคนร้ายทั้งสองไม่ยอม

ออก และยังกล่าวขอโทษและ

ขอยอมตาย 

ชุดสืบสวนฯ ระบุอีกว่า 

กระทั่งเจ้าหน้าที่พยายามเจรจา

เกลี้ยกล่อมให้มอบตัว แต่คนร้าย

พยายามกระโดดหนีออกจาก

หน้าต่างแล้วยังใช้ปืนยิงใส่ เจ้า

หน้าที่จึงยิงโต้ตอบทำาให้คนร้าย

ถูกวิสามัญเสียชีวิต สำาหรับผู้

ตายทั้ง 2 คนถือเป็นผู้ต้องหา

คนสำาคัญที่ทางการต้องการตัว 

เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ก่อเหตุสร้างสถานการณ์หลาย

คดี การเข้ามาเคลื่อนไหวครั้งนี้

เชื่อว่าน่าจะมีการเตรียมความ

พร้อมเพื่อจะก่อเหตุในพื้นที่

แน่นอน เพราะก่อนหน้านี้สาย

ข่าวได้รายงานและแจ้งเตือน

แล้วว่า กลุ่มก่อความไม่สงบจะมี

การประชุมวางแผนเพื่อก่อเหตุ 

แต่เจ้าหน้าที่รู้ความเคลื่อนไหว

ก่อน จึงได้ทำาการปิดล้อมตรวจ

ค้นจนนำาไปสู่การวิสามัญคนร้าย

รายนี้ในที่สุด.

สตช.ถูกร้องเยอะสุด

ละเมิดสิทธิประชาชน
แจ้งวัฒนะ • เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค.

64 พบว่ามีเรื่องร้องเรียนในปีที่

ผ่านมาจำานวน 571 เรื่อง และ

ประเด็นที่มีการร้องเรียนมายัง 

กสม.มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 

1.สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

คิดเป็นร้อยละ 25.22 เช่น กรณี

ขอความช่วยเหลือให้เร่งรัด

การดำาเนินคดีของพนักงาน

สอบสวน กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้า

หน้าที่ทำาร้ายร่างกายระหว่าง

การควบคุมตัว กรณีการตั้งด่าน

ตรวจค้นมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะ

สมกับเพศสภาพ เป็นต้น 

นายวสันต์กล่าวว่า หน่วย

งานท่ีถูกร้องว่าละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ หน่วย

งานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และ

กองอำานวยการรักษาความม่ันคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ท้ังน้ี เรื่องร้องเรียนประเด็นสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรมเป็น

ประเด็นท่ีมีการร้องเรียนมายัง 

กสม.มากท่ีสุดต่อเนื่องมาหลายปี

นายวสันต์กล่าวอีกว่า 

สำาหรับอันดับที่ 2 คือ เรื่องสิทธิ

พลเมือง คิดเป็นร้อยละ 18.21 

เช่น กรณีได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์การชุมนุมทางการ

เมือง เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นและการชุมนุม 

กรณีได้รับผลกระทบจากการ

กักตัวหลังจากเดินทางกลับจาก

ต่างประเทศเพื่อดูอาการจากโรค

โควิด-19 เป็นต้น หน่วยงาน

ที่ถูกร้องว่าละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ได้แก่ สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติ ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

หรือ ศบค. และคณะรัฐมนตรี

กรรมการ กสม.กล่าวว่า 

ส่วนอันดับท่ี 3 เป็นเร่ืองสิทธิ

ของบุคคลในทรัพย์สิน คิดเป็น

ร้อยละ 6 เช่น กรณีการจ่ายค่า

ทดแทนสำาหรับการเวนคืนท่ีดิน

โดยไม่เป็นธรรม กรณีปัญหาพ้ืนท่ี

สาธารณประโยชน์ทับซ้อนกับ

ท่ีดินทำากินของประชาชน กรณี

การโต้แย้งสิทธิการครอบครอง

ท่ีดินของราษฎร เป็นต้น หน่วย

งานท่ีถูกร้องว่าละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ได้แก่ หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และหน่วยงานใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

กรรมการ กสม.รายนี้

ยังเปิดเผยด้วยว่า สำาหรับการ

ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษย

ชนมีเรื่องร้องเรียนที่ กสม.รับ

ไว้เป็นคำาร้องเพื่อดำาเนินการ

ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษย

ชน ตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.64 

จำานวน 130 คำาร้อง ดำาเนินการ

เสร็จสิ้นแล้วจำานวน 40 คำาร้อง 

อยู่ระหว่างรอการพิจารณาของ 

กสม.จำานวน 10 คำาร้อง และ

อยู่ระหว่างการติดตามผลการ

ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษย

ชนจำานวน 80 คำาร้อง. 

ตร.บุกค้น‘สนพ.ฟ้าเดียวกัน’
กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 20 

ม.ค.เพจเฟซบุ๊ก ฟ้าเดียวกัน 

ได้ โพสต์ข้อความว่า แจ้งข่าว

ด่วน เปิดปี 2565 ตำารวจราว 

30 นาย นำาหมายค้นมาที่สำานัก

พิมพ์ฟ้าเดียวกัน โดยต้องการ

ค้นหาหนังสือ สถาบันพระ

มหากษัตริย์กับสังคมไทย (คำา

ปราศรัยของทนายอานนท์ นำา

ภา) รวมถึงยึดอุปกรณ์มือถือ

และคอมพิวเตอร์ของ บ.ก. ธนา

พล อิ๋วสกุล

ด้าน น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว 

หรือลูกเกด แกนนำากลุ่มฟื้นฟู

ประชาธิปไตย และแกนนำาม็อบ

ราษฎร ได้ โพสต์เฟซบุ๊กเช่นกัน

ว่า ด่วน! ตอนนี้สมาชิกหนึ่งคน

ของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย De-

mocracy Restoration Group 

- DRG ถูกตำารวจนำาตัวไป 

ปอท.เพื่อดำาเนินคดีตาม ม.116 

และ พ.ร.บ.คอมพ์ ขณะนี้ยังไม่

ทราบข้อกล่าวหาว่าเป็นความ

ผิดจากการกระทำาใด และเป็น

เวลาใกล้เคียงกับสำานักพิมพ์ฟ้า

เดียวกัน ที่ถูกตำารวจ 30 นาย

บุกยึดทรัพย์สินบางส่วนและ

ค้นหาหนังสือ “สถาบันพระ

มหากษัตริย์กับสังคมไทย” ของ

สำานักพิมพ์

ขณะที่นายรังสิมันต์ โรม 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 

โพสต์เฟซบุ๊กตอนหนึ่งว่า ผมคิด

ว่าการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่

ในครั้งนี้เป็นการกระทำาที่เกิน

กว่าเหตุเป็นอย่างยิ่ง.

ไทยโพสต์ • ปัตตานีปะทะเดือด จนท.ปิดล้อมคนร้าย กล่อมแล้ว

ไร้ผล เจอยิงตอบโต้ ตัดสินใจวิสามัญดับ 2 ราย พลิกแฟ้มประวัติ 

หมายจับยาวเหยียด พัวพันฆ่าครอบครัวชาวสงขลาปีก่อน 

เมื่อเวลา 06.00 น. ช่วง

เช้าวันพฤหัสบดี หน่วยเฉพาะ

กิจกรมทหารพรานที่ 43 ได้รับ

แจ้งจากประชาชนว่ามีกลุ่มผู้

ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาหลบซ่อน

ในพื้นที่เพื่อเตรียมก่อเหตุ จึงได้

สนธิกำาลังร่วม 3 ฝ่ายเข้าดำาเนิน

การตรวจสอบบ้านเลขที่ 41/1 

บ้านเขาดิน หมู่ที่ 2 ตำาบลละหาร 

อำาเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

ในขั้นต้นพบว่ามีคนร้าย

หลบซ่อนในบ้านหลังดังกล่าว

จำานวน 2 คน จึงได้ทำาการปิด

ล้อมและเกลี้ยกล่อมให้ออกมา

มอบตัว โดยเชิญหัวหน้าส่วน

ราชการ ผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้อง

ถิ่น เข้าร่วมเจรจานานกว่า 4 

ชั่วโมง แต่ไม่เป็นผล คนร้ายกลับ

วิ่งฝ่าออกมาจากบ้านและใช้

อาวุธปืนยิงเข้าใส่เป็นระยะ เจ้า

หน้าที่จึงจำาเป็นต้องยิงตอบโต้ 

จากการป ฏิ บั ติทำ า ใ ห้

เจ้าหน้าท่ีบาดเจ็บ 1 นาย คือ 

ร.อ.สุริยะ บินญาวัง ถูกกระสุน

ปืนยิงทะลุสะโพกด้านซ้าย นำา

ส่งโรงพยาบาลสายบุรี ส่งต่อโรง

พยาบาลสงขลานครินทร์ ปัจจุบัน

อาการปลอดภัย ส่วนคนร้ายเสีย

ชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 2 ราย มีหมาย

จับรวมกัน 14 หมาย ประกอบด้วย 

1.นายรอซาลี เจะเลาะ อายุ 40 ปี 

มีหมายจับ ป.วิอาญา จำานวน 11 

ขบวนการเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ P-Move ร่วมทำากิจกรรมปักหลักค้างคืน ที่บริเวณด้าน

หน้าองค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา 12 ข้อตามที่เคยตกลงไว้ เมื่อ

วันที่ 20 ม.ค.
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.

net การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได! ปาหี่ตะเพิด “ธรรม

นัส” หนาฉากกับหลังมาน คนละเร� องเดียวกัน แปลก

แตจริง ล็อบบี้กรรมการบริหารพรรคใหขับตัวเองออก

จากพรรค แถมเสร็จสมอารมณหมายก็โพสตเฟซบุกหนาระร� น 

“ไปอยูพรรคไหนดีครับ” เอาแคสถานที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารและ ส.ส.พปชร. ทําไมตอง

จัดที่มูลนิธิปารอยตอฯ ก็น�าจะพอ

จับไตได ตราบใดที ่“บิ๊กปอม” ไม

ไฟเขียว ลูกพรรคหลากกกทั้งหลาย

มีหรือจะกลาทําลําพัง แคเตะหมูเขา

ปากหมา ทําพิธีกรรมใหถูกกฎหมาย

ก็เทานั้น แถมบานใหมที่จะยกกวน

ไปอยู จะเรียกวาพรรคเครือขายก็

วาได ถาจํากันไดช� อพรรคเศรษฐกิจ

ไทยเคยเปนขาวเกรียวกราวกลางป

ที่แลววาวางตัว “ปลัดฉิ่ง” ฉัตรชัย 

พรหมเลิศ มือขวา “บิ๊กปอก” ไปคุมพรรคอะไหลนี้ หลังเกษียณ

ตําแหน�งปลัด มท. ส้ินเดือน ก.ย.64 แตแผนน้ีก็มีอันพับไป ตอน

นี้เปลี่ยนตัวละคร “บิ๊กปอม” สงนองเลิฟ “บิ๊กนอย” พล.อ.วิชญ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานยุทธศาสตรพรรค พปชร. นั่ง

แทนหัวหนาพรรค โดยมี “เสี่ยโต” อภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชี

รายช� อพรรคประชาธิปตย หนึ่งในนายทุนพรรคที่เปนเจาของ

ธุรกิจรายใหญทั้งดานอสังหาริมทรัพยและอาณาจักรอาหาร 

ที่เตรียมจะไขกอกทิ้งพรรคพระแมธรณีฯ ในเร็วๆ นี้ มารับ

ตําแหน�งเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทย

• ลองเช็กเสียงในสภา ลาสุดเม� อวันพฤหัสฯ ประธาน

สภาฯ “ชวน หลีกภัย” แจงในที่ประชุมถึงจํานวน ส.ส. ที่

สามารถปฏิบัติหนาที่ในสภาผูแทนราษฎรได มีจํานวน 475 คน 

โดยองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

คือ 238 คน วิปรัฐบาลอัปเดตเสียง

ของแตละพรรคใหฟงวา ในสวน

ของฝายรัฐบาล จาก 267 เสียง จะ

เหลือ 247 เสียง ถึงแมกวนของ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา จะถูกขับ

ทั้งหมด 21 คน แตจะโหวตในสภา 

ได 20 เสียง เน� องจากนางทัศนา

พร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา 

นองเมียเสี่ยวิรัช รัตนเศรษฐ ถูก

สั่งหยุดปฏิบัติหนาที่ หลังศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหน�งทางการเมืองรับฟองในคดี

ทุจริตกอสรางสนามฟุตซอลจังหวัดนครราชสีมา เม� อไลเรียง

เสียงตามพรรคแลว จะไดดังนี้ พลังประชารัฐ 97 คน ภูมิใจ

ไทย 59 คน ประชาธิปตย 49 คน ชาติไทยพัฒนา 12 คน 

เศรษฐกิจใหม 6 คน รวมพลังประชาชาติ 5 คน พลังทองถิ่น

ไท 5 คน ชาติพัฒนา 4 คน รักษผืนปาประเทศไทย 2 คน 

พลังชาติไทย 1 คน ประชาภิวัฒน 1 คน เพ� อชาติไทย 1 คน 

ครูไทยเพ� อประชาชน 1 คน พลเมืองไทย 1 คน ประชาธิปไตย

ใหม 1 คน พลังธรรมใหม 1 คน ไทรักธรรม 1 คน ขณะที่ฝาย

คาน จะมีทั้งหมด 208  เสียง  ไดแก เพ� อไทย 131 คน กาว

ไกล 52 คน เสรีรวมไทย 10 คน ประชาชาติ 7 คน เพ� อชาติ 6 

คน พลังปวงชนไทย 1 คน ไทยศรีวิไลย 1 คน 

• ดูจากเสียงปริ่มน้ําของรัฐบาลในสภาแลว ไมแน�ใจ  

วาประกาศิต 2 ของ “บิ๊กตู” จะศักดิ์สิทธิ์พอมั้ย “ขอให              

ติดตามพฤติกรรมของแตละคนดวย ผมไมไดกลาววาใครดีไม

ดี แตพฤติกรรมจะเปนตัวกําหนด และใหประชาชนตรวจสอบ 

คัดกรองในการเลือกตั้งครั้งตอไป ผมไมไดคิดจะดําเนินการใน

เร� องการปรับ ครม. หรือยุบสภาอะไรตางๆ โดยเฉพาะขณะนี้

กฎหมายก็ยังไมเรียบรอย จึงอยาเอาทุกอยางมาตีทั้งหมด” บิ๊ก

ตูน�าจะรูดีวา “พี่ปอม” ไมไดตัดหางปลอยวัด “กวนธรรมนัส” 

แตเขาตํารา “ปลอยเสือเขาปา” ซะ

มากกวา หรี่ตาให “นองตู” ตกเปน

เปาใหญที่ถูกจองรอวันขย้ํา สุดทาย

ตองโดนบีบใหเลือกทําสักอยาง 

โควตา 21 ส.ส. อยางนอยตองมี 1 

เกาอี้รัฐมนตรี แววมาวาคนที่มีสิทธิ

ลุนมากสุดที่จะไดนั่ง ก็คือ “เสี่ย

โต” วาที่พอบานพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ที่มีสายสัมพันธแนบแน�นกับ 

“พล.ต.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ” คุม

คากับการสละเกาอี้ ส.ส.บัญชีราย

ช� อ แลกตําแหน�งรัฐมนตรีที่เจาตัวอยากนั่งมาตั้งแตหลังเลือก

ตั้งป 62 แตตองอกหักจนบาดหมางกับ “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” 

ถึงขั้นลาออกจากเหรัญญิกพรรค นํารองกรรมการบริหารพรรค

ไขกอกหวังเขี่ยใหพนหัวหนา ปชป. อีกทั้งยังเปน 1 ใน 3 ส.ส.ที่

งดออกเสียงไววางใจในศึกซักฟอกชวงตนป 64.

ชวน หลีกภัย

อภิชัย เตชะอุบล

ไ

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ในมาตรา 101 (9) บัญญัติไววา กรณี ส.ส.พนจากการ

เปนสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเปนสมาชิกตามมติของ

พรรคการเมืองนั้น ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของที่

ประชุมรวมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและ 

ส.ส.ที่สังกัดพรรคการเมือง ในกรณีเชนนี้ ถา ส.ส.ผูนั้นมิไดเขา

เปนสมาชิกของพรรคการเมืองอ� นภายในสามสิบวันนับแตวันที่

พรรคการเมืองมีมติ ใหถือวาสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันที่พน

สามสิบวันดังกลาว.

ส.ส.ถูกพรรคขับไล

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. ในหวง

เวลาแหงวิกฤตการณไวรัสโควิด-19 .. ที่แสดงวา โลกเขาสู

สมัย โรคันตภัย ทุพภิกขภัย อมนุสสภัย อยางเต็มตัว จึงควร

อยางยิ่งที่จะตองพัฒนาจิตใจใหถึงพรอมดวยสติปญญา เพ� อ

การบําเพ็ญเพียรชอบ.. จะไดช� อวา.. เปนผูตั้งอยูในความไมประมาท..

การดํารงตนอยูในความไมประมาท.. ไมใชเปนเร� องที่สําเร็จ

ดวยความคิดนึก.. แตจะตองเขาใจในหลักธรรมอันเปนไปเพ� อความไม

ประมาท.. เพ� อจะไดดํารงอยูอยางมีธรรมดังกลาวที่ไดช� อวา อัปปมาท

ธรรม

เม� อนํา อัปปมาทธรรม มาขยายความก็จะพบวา หมายถึง 

ความเปนอยูอยางไมขาดสติปญญา มีภาวะแหงการต� นรูปรากฏ.. ใน

ความสงบตั้งมั่นของจิต

สติปญญา ภาวะความต� นรูและความสงบตั้งมั่น.. จึงเปนองค

คุณธรรมของอัปปมาทธรรม.. ฉบับจับตองมองเห็นไดจริง.. ที่จักมีได

ดวยการศึกษาปฏิบัติ.. ตามหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา...

จริงๆ แลว มหันตภัยของมนุษยชาติ.. สัตว โลกทั้งหลาย คือ 

ชาติ ชรา พยาธิ และมรณะ.. ที่สัตวทั้งหลายตองพานพบ ยากจะ

หลีกหนี ตราบที่ยังวนเวียนแหวกวายอยูในวัฏสงสาร .. ดวยกําลัง

ของกิเลสในกระแสจิต.. ที่ขับเคล� อนใหไหลวนไปในวงจรชีวิต.. ที่มี

มหันตภัยปรากฏอยู..

การดําเนินชีวิตในวัฏสงสาร.. จึงควรมีหลักพึ่งพา เพ� อไมให

ไหลวนไปจนยากจะควบคุมดูแลชีวิต.. จะไดผอนคลายจากมหันตภัย 

ในวัฏฏะ แมตองเผชิญ ยากจะหลีกหนี

ดังที่พระพุทธองคตรัสวา “จงอยูอยางมีที่พึ่ง อยาอยูอยาง

อนาถา เพราะอยูอยางอนาถาเปนทุกข”

ทั้งนี้ ไดทรงประทานธรรมเพ� อเปนที่พึ่ง ๑๐ ประการ ไดแก 

๑.ศีล.. คือ การประพฤติตามระเบียบแบบแผน มีความสังวร

ในพระปาติโมกข.. สิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว ดังที่รวมเรียกวา 

พระวินัย ที่รวมถึงการรักษามารยาทในโคจรและอโคจร.. โดยจักตอง

ปฏิบัติตามหลักพระโอวาทปาติโมกขตามสิกขาบทพุทธบัญญัติและ  

อภิสมาจาริกสิกขา.. ซึ่งแมความผิดเล็กๆ นอยๆ ก็เห็นวามีภัย ไมจงใจ

ลวงละเมิดสิกขาบทใดๆ...

๒.ความเปนพหูสูต ไดแก ความทรงจําพระธรรมที่ไดสดับ

ฟงแลวไดมาก ทําการทองบนสังวัธยายใหคลองปาก ขึ้นจิต เจนใจ 

พิจารณาความหมายไดแจมแจงใจ..

๓.ความมีกัลยาณมิตร ไดแก การมีมิตรสหายดีๆ เปนคูปรึกษา

หารือ การคบคนดี เปนมงคลแกตัว จะไดฟงคําแนะนําดีๆ จากคนดี 

ที่จะนําไปสูความรุงเรืองในทางสัมมาปฏิบัติ อาจกําจัดอวิชชาใหหมด

ไปจากจิตใจ.. เพราะการชวยเหลือของกัลยาณมิตร

พระพุทธองคตรัสวา “กัลยาณมิตรเปนตัวพระศาสนา 

(พรหมจรรย)”

๔.ความเปนคนวานอนสอนงาย (สุวโจ) ไดแก การพอใจรับคํา

สอนอยางเต็มใจ อดทนตอคําสั่งสอน ยอมใหวากลาวสั่งสอน ไมโกรธ

แคนชิงชังผูวากลาวสั่งสอน

๕.ความขยัน ไดแก ความเอาธุระการงานของเพ� อนพรหมจรรย 

ฉลาดวิธีทํางาน สามารถทําเองหรือจัดแจงใหผูอ� นทํา ยังกรณียกิจของ

เพ� อนพรหมจรรยใหสําเร็จเรียบรอย

๖.ความมุงธรรมะ ไดแก ความปรารถนา ความชอบธรรม รัก

การศึกษาหาความรูใสตน มีความปลื้มใจในการศึกษาพระธรรม พระ

วินัยชั้นสูงๆ ขึ้นไป หรือรายละเอียดของพระธรรม.. พระวินัย เพ� อ

ความแตกฉานยิ่งขึ้นไป...

๗.ความเพียร ไดแก ความพยายามละอกุศลและความ

พยายามเจริญกุศล ความขยันขันแข็ง บากบั่น มั่นคง ไมวางธุระใน

กุศลธรรม

๘.ความสันโดษ ไดแก ความพอใจในปจจัยสี่สําหรับเลี้ยงชีวิต 

ตามมีตามได ไมโลภโมโทสัน จนมีความทะยานอยากไดอยากมีใน

ปจจัยสี่จนเกินกําลังความจําเปน..

๙.ความมีสติ ไดแก มีสติชนิดคุมครองตนเปนอยางดี เปนบรม

สติ สามารถนึกยอนหลังถึงการทํา การพูด ที่ไดทํา ที่ไดพูด นาน

แลวได เพ� อนํามาเปรียบเทียบกับการกระทํา การพูดในปจจุบัน เพ� อ

ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น

๑๐.ความมีปญญา ไดแก มีปญญาชนิดเห็นความเกิด-ดับของ

สังขาร (วิปสสนาญาณ) ซึ่งเปนอริยปญญา พาใหบรรลุพระนิพพาน 

ดับทุกขรอนไดอยางดี

พระพุทธองคทรงแสดงอานิสงสธรรม ๑๐ ประการดังกลาว 

เพ� อเปนที่พึ่งวา.. “บุคคลผูถึงอานิสงสนั้นจะไดรับเมตตากรุณาหรือ

ความพอใจในการวากลาวสั่งสอนจากภิกษุทั้งหลาย ไมวาพระเถระ 

พระมัชฌิมะ หรือพระนวกะ ซึ่งภิกษุนั้นยอมหวังความเจริญในกุศล

ธรรมไดแน�นอน”

..ซึ่งหากพิจารณาหลักการอยูอยางมีที่พึ่ง.. ไมอยูอยางอนาถา.. 

คือ การมีธรรม (๑๐ ประการ) เปนที่พึ่ง สอดคลองกับพระพุทธพจนที่

วา.. “พึ่งตน .. พึ่งธรรม” อยามีอยางอ� นเปนที่พึ่ง...

ดวยพระธรรมเปนที่พึ่งอันประเสริฐ ดีกวาที่พึ่งอ� นใด เพราะ

เหตุนี้ พระพุทธองคจึงทรงสั่งสอนใหพึ่งพระธรรม..

การพึ่งพระธรรม คือ การปลูกฝง

คุณธรรมใหมีขึ้นในตน แลวอาศัยคุณธรรมนั้น

กาวขึ้นไปสูคุณธรรมชั้นสูงตามลําดับ จนบรรลุ

คุณธรรมขั้นสูงสุดคือพระนิพพาน ..!!

ดังในสถานการณที่ผันผวนแปรปรวน

ไปตามกระแสโลกที่รอนแรงยิ่ง รุนแรงเขมขน

มากขึ้นดวยมหันตภัยที่มีอยูแลวในวัฏฏะของ

โลก.. สิ่งสําคัญคือ การแสวงหาที่พึ่งที่ถูกตอง

เปนธรรม .. มากกวาที่จะไปคิดนึกเรียกหาแต

วัตถุสิ่งของหยูกยา อํานาจทางวัตถุนิยมของ

โลก จนลืมเหลียวแล.. ขาดความใสใจ.. ไมมี

ความใครครวญ ดวยการเจริญสติปญญา..

ความโกลาหลจึงเกิดขึ้นซ้ําซอนในความ

วุนวายของวิถีโลก.. ที่สลับซับซอนไปดวยเหตุ

ปจจัยตางๆ นานา.. จนยากจะเขาใจวาอะไร

คือตนเหตุ ปลายเหตุ ของเร� องราวเหลานั้น..

ที่สําคัญยิ่ง.. คือ อกุศลจิต.. และโมหะ

จิต.. ที่เต็มเปยมไปดวยอํานาจ อวิชชา ตัณหา 

อุปาทาน.. ที่ขับเคล� อนอยูในกระแสจิต ใหสัตว

ทั้งหลายลนไปดวยโลภะ โทสะ โมหะ จนมีแต 

มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ และมิจฉาปฏิบัติ

โลกจึงบรรลัย.. สัตว โลกจึงฉิบหาย.. 

ดวยไฟกิเลสดังกลาว.. ที่สัตว โลกยากนักจัก

เขาสูกระแสธรรม เจริญสติปญญา.. ประกอบ

ตนอยูในความเพียรชอบ เพ� อการเขาถึง.. 

ดํารงอยูและเปนไปของการดําเนินชีวิตอยางมี

อัปปมาทธรรม!!

จึงไมแปลกที่จะเห็นวิกฤตการณของ

ธรรมชาติ จึงใหมีปาเขาลําเนาไพร.. ที่อยูใน

พื้นที่สงวน.. เพ� ออนุรักษไวเปนปาตนน้ํา ก็ถูก

ทําลายยอยยับ.. มีการพยายามบุกรุกเขาไป

แผวถางครอบครองปกหลักแสดงเขตการถือ

สิทธิ์กันอยางเปดเผย.. โจงแจง.. อยางไมเกรง

กลัวกฎหมายบานเมือง.. ดังที่เกิดขึ้นแถบเทือก

เขานาคเกิดบนเกาะภูเก็ต ที่ปจจุบันกลายเปนแหลงที่อยูอาศัยซองสุม

ของกลุมคนบางพวกและหมูชาติพันธุบางหมูจากประเทศเพ� อนบาน.. 

จนบางครั้งเม� อเดินทางไปภาวนาบนพระธาตุภูหวา.. ใหนึกวาตนเอง

กําลังจาริกปฏิบัติธรรมอยูในตางแดน...

..เร� องการบุกรุกทําลายปา.. ถึงขั้นลงมือเผาปา เพ� อเขาไปครอบ

ครองทํากิน.. เปนเร� องจริงที่ปรากฏ ซึ่งน�าเปนหวงเปนอยางยิ่ง.. ใน

วิกฤตการณการทําลายธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แมในเขตปาอนุรักษ

เชนนั้น ซึ่งจะพบปาอุดมสมบูรณเฉพาะในเขตที่พักสงฆ.. ที่ยังไมถูก

แผวถางทําลาย.. เพ� อการบุกรุกครอบครองถือสิทธิ์ทํากิน.. ดังมีการ

ปกเขตแบงที่ดินปากันอยางเอิกเกริก.. จนถึงขั้นเผาทําลายก็มีปรากฏ.. 

จนสภาพปาตนน้ําสูญเสียความเปนธรรมชาติอยางรุนแรง.. ใหเกิดผล 

กระทบตอดินฟาอากาศ.. แมน้ําลําธาร...

อาการอาพาธของปาไมตนน้ํา.. บนภูเขานาคเกิด.. จึงออก

อาการโคมา น�าเปนหวงยิ่ง เม� อทรัพยากรของชาติที่ถูกทําลาย.. โดย

ขาดความใสใจอยางจริงจัง.. การแกปญหาอยางจริงใจจากทุกฝายที่

เกี่ยวของ ก็คงไดแตอธิษฐาน.. ขออํานาจคุณธรรมความดีที่ถือปฏิบัติ

มา ไดอภิบาลรักษา ปกปอง คุมครอง และเสริมสรางผืนปาอันอุดม

สมบูรณ... ใหปลอดจากมหันตภัยดวยน้ํามือของสัตวมนุษยที่น�ากลัว

กวาสัตวทุกประเภท เม� อจิตใจเต็มไปดวย โลภะ โทสะ โมหะ.... ดวย

เทอญ!!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

นการแถลงขาวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง 

ชาติ (กสม.) ประจําสัปดาห ไดมีการเปดเผยเร� องรอง

เรียน ป 2564 ตั้งแตเดือนมกราคม–ธันวาคม 2564 

จํานวน  571 เร� อง ปรากฏวา

อันดับที่ 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม คิดเปนรอยละ 

25.22 เชน กรณีขอความชวยเหลือใหเรงรัดการดําเนินคดีของ

พนักงานสอบสวน กรณีกลาวอางวาเจาหนาที่ทํารายรางกาย

ระหวางการควบคุมตัว กรณีการตั้งดานตรวจคนมีการปฏิบัติที่

ไมเหมาะสมกับเพศสภาพ เปนตน หน�วยงานที่ถูกรองวาละเมิด

สิทธิมนุษยชน ไดแก หน�วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหง

ชาติ หน�วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ และกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทั้งนี้ เร� องรองเรียน

ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเปนประเด็นที่มีการรองเรียน

มายัง กสม.มากที่สุด ตอเน� องมาหลายป

อันดับที่ 2 สิทธิพลเมือง คิดเปนรอยละ 18.21 เชน กรณี

ไดรับผลกระทบจากเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง เสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม กรณีไดรับผลกระทบจาก

การกักตัวหลังจากเดินทางกลับจากตางประเทศเพ� อดูอาการจาก

โรคโควิด-19 เปนตน หน�วยงานที่ถูกรองวาละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ ศูนยบริหารสถานการณ โควิด-19 

(ศบค.) และคณะรัฐมนตรี

อันดับที่ 3 สิทธิของบุคคลในทรัพยสิน คิดเปนรอยละ 6 

เชน กรณีการจายคาทดแทนสําหรับการเวนคืนที่ดินโดยไมเปน

ธรรม กรณีปญหาพื้นที่สาธารณประโยชนทับซอนกับที่ดินทํา

กินของประชาชน กรณีการโตแยงสิทธิการครอบครองที่ดินของ

ราษฎร เปนตน หน�วยงานที่ถูกรองวาละเมิดสิทธิมนุษยชน ไดแก 

หน�วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหน�วยงานในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย

สวนประเด็นสิทธิอ� นๆ ที่มีการรองเรียนมายัง กสม. เชน 

สิทธิชุมชน สิทธิและสถานะบุคคล สิทธิแรงงาน สิทธิเด็ก สิทธิคน

พิการ สิทธิผูสูงอายุ และสิทธิทางการศึกษา เปนตน

สําหรับ การประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน มีเร� อง

รองเรียนที่ กสม.รับไวเปนคํารองเพ� อดําเนินการประสานการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

จํานวน 130 คํารอง ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จํานวน 40 คํารอง 

อยูระหวางรอการพิจารณาของ กสม. จํานวน 10 คํารอง และ

อยูระหวางการติดตามผลการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

จํานวน 80 คํารอง โดย กสม. มีนโยบายใหดําเนินการประสานการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งหลายคํารองใช

ระยะเวลาไมนานในการดําเนินการจนแลวเสร็จ เชน คํารองเร� องสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรม กรณีกลาวอางวาพนักงานสอบสวนดําเนิน

คดีลาชา สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน 

เปนตน

การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ในป 2564 มีจํานวน 185 เร� อง โดยประเด็นสิทธิที่ กสม.มีมติ

วาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 อันดับแรก ไดแก (1) สิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและรางกาย เชน กรณีเจาหนาที่ทหารทํารายรางกาย

และซอมทรมานเพ� อบังคับใหรับสารภาพ (2) สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม เชน กรณีพนักงานสอบสวนดําเนินคดีลาชา และ (3) สิทธิ

และเสรีภาพที่เกี่ยวของกับการชุมนุม เชน กรณีเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น สิทธิเด็กและเสรีภาพในการเสนอขาวสารกรณีการ

ชุมนุมทางการเมือง

ขณะที่การจัดทําขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน เพ� อเสนอตอรัฐสภา และคณะ

รัฐมนตรี และหน�วยงานที่เกี่ยวของ ในปที่ผานมามี 4 กรณี ไดแก

(1) ขอเสนอแนะกรณีผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนตอ

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

(2) ขอเสนอแนะเพ� อการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสิทธิตอ

กรณีการจําหน�ายรายการบุคคลออกจากฐานขอมูลทะเบียนและการ

ระงับความเคล� อนไหวทางทะเบียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

(3) ขอเสนอแนะในกระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติ

อาชญากร

(4) ขอเสนอแนะในการสงเสริมและคุมครองนักปกปองสิทธิ

มนุษยชน หรือผูพิทักษสิทธิมนุษยชน

ที่สําคัญ กสม.เปดเผยรายงานผลการตรวจสอบกรณีสนามฝก

ยิงปนของกองทัพบก พรอมเสนอแนะกําหนดแนวทางในการปองกัน

ไมใหกระทบสิทธิของประชาชน

โดย กสม. ในการประชุมดานการคุมครองและมาตรฐานการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2/2565 เม� อวันที่ 17 มกราคม 2564 

ไดพิจารณาคํารองเร� องสิทธิในความเปนอยูสวนตัว กรณีกลาวอาง

วาเสียงยิงปนจากสนามฝกยิงปนของกองพันทหารมาที่ 4 กองพลที่ 

1 รักษาพระองค รบกวนการอยูอาศัย โดยกรณีนี้ ผูรองไดรองเรียน

มายัง กสม. เม� อเดือนกันยายน 2564 ระบุวาตนพักอาศัยอยูบริเวณ

ถนนประชาราษฎรสาย 2 แขวงบางซ� อ เขตบางซ� อ กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งอยูหางจากสนามยิงปนของผูถูกรอง ประมาณ 2.8 กิโลเมตร

โดยในระยะหลังมักไดยินเสียงซอมยิงปนในชวงค่ํา นอก

เวลาราชการ ซึ่งเปนชวงเวลาพักผอน ผูรองประสงคใหหน�วยงาน

ผูถูกรองฝกซอมยิงปนเฉพาะในเวลาราชการเชนเดิมหรือปรับปรุง

ใหสนามยิงปนมีเสียงเบาลงที่ไมกระทบตอความเปนอยูสวนตัว จึง

ขอใหตรวจสอบ

กสม.พิจารณาแลวเห็นวา สิทธิในความเปนอยูสวนตัว

ของประชาชน ไดรับการรับรองและคุมครองไวตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 อยางไร

ก็ดี จากการตรวจสอบขอเท็จจริง หน�วยงานผูถูกรองชี้แจงวาไม

ไดฝกซอมยิงปนในชวงเวลาที่มีการรองเรียนแตอยางใด และเพ� อ

เปนการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นได จึงไดประชาสัมพันธแจงให

ประชาชนรับทราบลวงหนาหากมีการฝกซอมยิงปน

นอกจากนั้น ในชวงนี้ยังไดขอใชสนามยิงปนของหน�วย

อ� นเพ� อฝกซอมแทนชั่วคราว และอยูระหวางของบประมาณเพ� อ

ปรับปรุงสนามยิงปนใหเปนแบบสนามปดเพ� อปองกันเสียงดัง

รบกวนประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณโดยรอบ ขณะที่ผูแทนของ

สํานักงานนิติบุคคลอาคารชุดที่ผูรองอาศัยอยูใหขอมูลวาเบื้องตน

ยังไมไดยินเสียงในชวงเวลาตามที่มีการรองเรียนและยังไมเคย

มีลูกบานรองเรียนในกรณีดังกลาว ในชั้นนี้ จึงยังไมปรากฏวา

สนามยิงปนของหน�วยงานผูถูกรองมีเสียงดังหรือมีการฝกซอมยิง

ปนนอกเวลาราชการ ซึ่งยังไมปรากฏวามีการกระทําหรือละเลย

การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อยางไรก็ตาม เน� องจากปจจุบันชุมชนเมืองมีการขยาย                                                                            

ตัวซึ่งอาจทําใหประชาชนไดรับผลกระทบโดยไมสามารถหลีก

เลี่ยงได ดังนั้น เพ� อเปนการปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตและเพ� อเปนการคุมครองสิทธิในความเปนอยูสวนตัวของ

ประชาชน 

กสม.จึงมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชน ไปยังกองทัพบกใหแจงกําชับหน�วย

งานในสังกัดที่มีสนามฝกซอมยิงปนใกลกับแหลงชุมชนฝกซอมยิง

ปนเฉพาะในชวงเวลาราชการ นอกจากมีเหตุจําเปนอยางยิ่งที่ตอง

ฝกซอมนอกเวลาราชการควรประชาสัมพันธใหประชาชนโดยรอบ

ทราบทั่วกันเปนการลวงหนา พรอมกันนี้ใหตรวจสอบมาตรฐาน

สนามยิงปนของหน�วยงานในสังกัดที่อยูใกลกับแหลงชุมชนวาเสียง

ยิงปนกระทบตอความเปนอยูของประชาชนเกินมาตรฐานเร� อง

เสียงรบกวนหรือไม เพ� อหาแนวทางปรับปรุงหรือแกไขปญหาใน

ลักษณะเดียวกัน หรือในกรณีที่เหมาะสมอาจปรับปรุงสนามยิงปน

ใหมีลักษณะเปนสนามยิงปนแบบปดตอไป.

ลี้คิมฮวง

ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา

มหันตภัย .. ที่แกได.. !!
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ชื่อปรากฏข้ึนมาเป็นข่าวอีกคร้ัง “บ๊ิกน้อย” พล.อ.วิชญ์ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลังรอยร้าวภายในพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ถูกตอกลิ่มลงรอยปริระหว่าง 

ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และเลขาธิการพรรค พปชร. 

กับคนในพรรค พปชร.อีกครั้ง เมื่อมีเหตุความพ่ายแพ้การเลือกตั้ง

ซ่อม ส.ส.ชุมพรและสงขลา ทั้ง 2 เขตของผู้สมัครพรรค พปชร.

ที่ดูเหมือนผลพวงจากความพ่ายแพ้จะถูกโยนไปให้ “ร.อ. 

ธรรมนัส” รับผิดชอบเต็มๆ อ้างถึงผลจากที่ “ผู้กอง” ขึ้นปราศรัย

หาเสียงแบบที่เรียกกันทำานอง “อวดรวย” จนไม่เข้าหูคนใต้

ในที่สุดสึนามิใต้น้ำา “พปชร.” ก็ถูกปะทุขึ้น จน “บิ๊กป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า

พรรค พปชร. เรียกประชุมพรรค ก่อนที่จะมีมติออกมากลางดึก

คืนวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา

“ขับ ร.อ.ธรรมนัส” พร้อม

อีก 20 ส.ส.ออกจากพรรค ตาม

เจตจำานงของทุกคนที่ยื่นเรื่องให้

พรรคพิจารณา 

ตามคำายืนยันของ “บุญ

สิงห์ วรินทร์รักษ์” นายทะเบียน

พรรค พปชร. ที่ออกมาระบุผล

การประชุมกรรมการบริหารพรรค

พลังประชารัฐและ ส.ส. ซึ่งที่

ประชุมมีมติขับ ส.ส.จำานวน 21 

คน รวมถึง ร.อ.ธรรมนัส ออก

จากพรรค 

จากนั้นก็มีข่าวลือสะพัดขึ้นมาทันทีว่า “ผู้กอง” จะนำาพา  

ก๊วน ส.ส.ในเครือข่ายอีก 20 ชีวิต ย้ายไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจ

ไทย ที่มี “บิ๊กน้อย” เป็นหัวหน้าพรรค

ชื่อ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จึงถูกไฟสปอตไลต์

สาดส่องอีกครั้ง

หากเอ่ยชื่อ “บิ๊กน้อย” ในแวดวงทหาร ในแวดวงการเมือง 

ต่างล้วนคุ้นเคย รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่สำาหรับประชาชนส่วน

ใหญ่อาจไม่มักคุ้น เพราะ พล.อ.วิชญ์ จะทำางานอยู่หลักฉากใน

หลายๆ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ของบ้านเมือง

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หรือ “บิ๊กน้อย” 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ อดีตสมาชิก                                                                      

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตประธานคณะที่ปรึกษากองทัพ                                                                                   

บก เกิดเมื่อวันที่ 19 ต.ค.2493 เป็นลูกคนโตของ พล.อ.ยศ 

เทพหัสดิน ณ อยุธยา รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีใน

รัฐบาล พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ และคุณหญิงเพลิน เทพ 

หัสดิน ณ อยุธยา มีน้องสาว 2 คน จบการศึกษาจากโรงเรียน

เตรียมทหารรุ่นที่ 11 (ตท.11) และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม 

เกล้ารุ่นที่ 22 (จปร.22) รุ่นเดียวกับ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล 

“บิ๊กน้อย” ถือเป็นนายทหารที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับ “บิ๊ก

ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ชนิดที่

หลายคนพูดกันว่าความเป็นพี่เป็นน้องของ “บิ๊กน้อย” กับ “บิ๊ก

ป้อม” นั้นไม่ได้น้อยกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง “บิ๊กป้อม” กับ “บิ๊ก

ตู่” เลยทีเดียว

หลายคนเลยไม่แปลกใจ เหตุใดถึงมีข่าว “ก๊วนธรรมนัส” 

ทั้ง 21 ส.ส.จะไปซบอยู่บ้านใหม่ภายใต้ชายคาของ “บิ๊กน้อย” 

เพราะ “ผู้กอง” ก็ถือเป็นน้องเลิฟ “บิ๊กป้อม” เช่นกัน หากน้อง

เลิฟทั้ง 2 จะไปอยู่บ้านเดียวกันตามยุทธศาสตร์การเมืองต่อจากนี้

ไป ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ น่าติดตาม.

ส.ส.ไทยเสนอแต่ “มิจฉาอาชีพ” ทั้งสิ้น บ่อนกาสิโนนั้นไม่ได้สร้าง

อะไรให้แผ่นดิน แรงกายท่ีควรจะใช้เป็นประโยชน์ก็เอาไปท้ิงในบ่อน

กาสิโนโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคม 

วันนี้มาเซเต้เสนออาชีพโสเภณีถูกต้องตามกฎหมาย นั่นก็

หมายความว่าต้องมีหญิงและชายจำานวนมากที่ไม่ต้องการประกอบ

สัมมาอาชีพ ชอบสบาย หนังสือไม่ต้องเรียน แรงกายไม่ต้องใช้ ใช้

แต่แรงกาม วันนี้สถิติคนไทยติดเอชไอวีวันละ ๑๖ คน ถ้าเปิดฟรี

โสเภณี สถิติผู้ป่วยเอชไอวีจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว  

เช่นเดียวกับกามโรคอื่น เช่น ซิฟิลิส, หนองในแท้ หนองใน

เทียม ท่ีมีไวรัสเป็นพาหะ ทำาให้คุณภาพชีวิตคนไทยตกต่ำาลง อบายมุข

ทุกชนิดทำาให้ชีวิตของประชาชนตกต่ำาลง สุรา ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า

หรือบุหรี่ไม้ขีด ก็ทำาให้เกิดมะเร็งปอดทั้งสิ้น 

วันนี้นโยบายรักษาฟรีต้องรับภาระกับผู้ป่วยที่ ไม่สมควรป่วย 

เพราะใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ถ้าเปิดฟรีโสเภณีก็ยิ่งจะทำาให้ครอบครัวมี

ปัญหาสุขภาพ เพราะผัวจะนำาโรคมาติดเมีย เมียก็จะนำาโรคมาติด

ผัว นอกจากนั้นลูกๆ ก็ต้องได้รับอานิสงส์ด้วย สมัยก่อนเด็กปาก

แหว่งเกิดขึ้นมากมาย เพราะบิดานำาเชื้อซิฟิลิสมาติดมารดา เมื่อ

มารดาตั้งครรภ์ เชื้อซิฟิลิสก็จะถ่ายทอดถึงลูกในท้อง

สัมมาอาชีพที่ใช้แรงงาน คนไทยปฏิเสธ ต้องนำาเข้าแรงงาน

ต่างด้าว มิจฉาอาชีพคนไทยชอบ อนาคตของชาติจะเป็นอย่างไร 

จบช่างกลอยากจะนั่งโต๊ะเหมือนวิศวกร เมื่อไม่ได้อย่างใจก็ออกมา

ปาระเบิดบนถนน หวังจะเป็นผู้พันเหมือนสมัย ๖ ต.ค. สตรีก็อยาก

จะสวย ลงทุนลงแรงกามเพื่อเก็บเงินไว้ทำาศัลยกรรม นัยว่าจะต่อ

เงินได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถ้าได้ตกถังข้าวสารก็สบายไปทั้งชาติ 

ทุกวันนี้ ไม่มีใครอยากจะทำางานหนักเป็นหมอ เป็นพยาบาล 

เป็นครู ซึ่งจะต้องเป็นก็ยังมีไซด์ไลน์หวังรวยทั้งนั้น ทุกวันนี้ศีลข้อ                   

กาเมของคนไทยก็แทบจะไม่มีใครรักษา โดยเฉพาะดาราสตรีที่ทุก                                                                                

วันน้ีมีแต่แก้ผ้าแข่งกัน ประกาศวันน้ีหนูโสดแล้วจีบได้ โสดน้ีหมาย 

ความว่าไม่มีผัวประจำานะคะ ผู้ชายก็นอกกายภรรยาเป็นเรื่องปกติ 

สะพานทอดมาไม่ข้ามก็เสียเชิงชาย อุตส่าห์ห้อยขุนแผน 

ว่ากันว่าวันน้ีสังคมมีเดียมโซท่ีสตรีก็ทำางาน บุรุษก็ทำางาน ยาม

ค่ำาคืนก็ออกย่ำาราตรี พอใจใครก็ไปต่อ เช้าขึ้นก็ต่างคนต่างไป ชื่อยัง

ไม่ถามเลย ถ้ามีฟรีโสเภณี+ฟรีเซ็กซ์ด้วย ก็หมายถึงกามโรคทุกโรค

ระบาดรุนแรงอย่างแน่นอน  

แมวขาว

 

แต่ละสังคมมีวัฒนธรรม ประเพณี รากเหง้า วิถีชีวิตที่แตก

ต่างกัน บางคนคิดว่าต้องเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้กับไทยจึงจะ

ถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ท่ีจริงไม่ใช่ครับ เข้าใจผิดอย่างส้ินเชิง                                                                                        

ฝร่ังเขาฟรีเรื่องกาสิโน โสเภณี เขาให้จดทะเบียนถูกกฎหมาย เพราะ

5บทความ

บสภา เลือกตั้งใหม่ดีมั้ย?

ครับ...เสียงยุบสภามาแรง เพราะ ส.ส.ฝ่ายค้าน

อยากให้อำานาจเปลี่ยนมือ

เช่นเดียวกับชมรมคนเกลียด “ลุงตู่” อยากให้

ยุบสภาไวๆ เบื่อแล้วอยู่มาตั้ง ๗ ปีกว่า 

ยุบสภาจากสาเหตุ ส.ส.พรรคหลักในรัฐบาลย้ายพรรคนั้น 

ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย มีการยุบสภามาแล้วทั้งสิ้น 

๑๓ ครั้ง 

๑.วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๑ สาเหตุจาก รัฐบาล

พระยาพหลพลพยุหเสนามีความขัดแย้งกับสภา

๒.วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๘๘ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปรา 

โมช ยุบสภาเนื่องจาก สภาผู้แทนฯ ได้ยืดอายุมานานในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ ๒ จนสมควรแก่เวลา

๓.วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๙ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ 

ปราโมช ยุบสภาเพราะความขัดแย้งภายในรัฐบาล

๔.วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๖ พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท์ ยุบสภาเพราะสภาผู้แทนราษฎรขัดแย้งกับวุฒิสภา กรณี

แก้ไขรัฐธรรมนูญ

๕.วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๙ พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท์ รัฐบาลขัดแย้งกับสภา กรณีการตราพระราชกำาหนด

๖.วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท์ ความขัดแย้งภายในรัฐบาล

๗.วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ อานันท์ ปันยารชุน เป็น

รัฐบาลเฉพาะกิจเพื่อยุบสภาหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ทางการ

เมือง

๘.วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ชวน หลีกภัย ยุบสภา

เพราะความขัดแย้งภายในรัฐบาล พรรคพลังธรรมลาออก จาก

กรณี ส.ป.ก.๔-๑๐

๙.วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๙ บรรหาร ศิลปอาชา 

ยุบสภาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และหลังพรรคร่วมรัฐบาล 

อาทิ พรรคความหวังใหม่ พรรคนำาไทย และพรรคมวลชน บีบ

ให้ลาออก

๑๐.วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นการยุบสภาที่ให้

เหตุผลแตกต่างไปจากทุกครั้ง โดย ชวน หลีกภัย ระบุว่า คณะ

ยังไม่ถึงเวลายุบสภา

รัฐมนตรีได้บรรลุภารกิจสำาคัญ คือ การเร่งดำาเนินการทั้งหลายให้

เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำาหนด และเร่งแก้ไขปัญ                                                                                       

หาภาวะวิกฤตของประเทศ และรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบกฎหมาย

ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔ แล้ว

๑๑.วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ ทักษิณ ชินวัตร ยุบสภา

เพราะเกิดวิกฤตการณ์การเมืองจากการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี 

ต่อมาเกิดรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

๑๒.วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ยุบ

ตามสัญญาหลังเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเผาบ้านเผาเมือง

และ ๑๓.วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อ้าง

ปัญหาความขัดแย้งและความแตกแยกของชนในชาติ ยุบสภา ขณะ

ท่ีย่ิงลักษณ์ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้หยุดปฏิบัติหน้าท่ี ต่อมาเกิด

รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

นั่นคือการยุบสภาจากหลายสาเหตุแตกต่างกันไป 

ถ้าสง่างามที่สุดคือการยุบสภา วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๕๔๓ ของ ชวน หลีกภัย 

และหาก “ลุงตู่” ยุบสภาในเร็วๆ นี้ ก็จะเป็นเหตุผลใหม่ มา

จากสาเหตุพรรคอันดับ ๑ ในพรรคร่วมรัฐบาล แตกคอกันเอง 

อ่านเบื้องลึกเบื้องหลัง พลังประชารัฐ ขับ ๒๑ ส.ส. มันจั๊กจี้

หัวใจ 

ข่าวบอกว่า “ลุงป้อม” ลงทุนทุบโต๊ะ!  “มันจะออกก็ออกๆ ไป 

พรรคจะได้สงบ”

พานคิดว่า “ลุงป้อม” ตัดสัมพันธ์กับ ลูกเลิฟ “ธรรมนัส” แล้ว

อย่างนั้นหรือ 

แต่พอไปดูพรรคใหม่ที่ “ธรรมนัส” จะขน ส.ส.ไปสังกัด คือ

พรรค “เศรษฐกิจไทย” ถึงกับร้องจ๊าก นี่มันแค่ย้ายเด็กๆ ไปอยู่อีก

บ้าน ไม่ให้ลูกเมียหลวงเมียน้อยตีกันนี่หว่า!

พรรคเศรษฐกิจไทยจะมี “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ไปเป็น

หัวหน้าพรรค

“บิ๊กน้อย” คือมือขวา “ลุงป้อม” 

แถมยังมีชื่อ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ หรือ บิ๊กป๊อด 

น้องชาย “ลุงป้อม” เป็นที่ปรึกษาพรรคอีก 

แฟรนไชส์ธุรกิจการเมืองหรือไรกัน?

ขอฉลาดหลังหวยออกหน่อย!

มีใครสงสัยการปราศรัยของ “ธรรมนัส” ที่ชุมพร และสงขลา 

บ้างหรือเปล่า 

ต้องกลับไปอ่านอีกที

 ...หนึ่ง ชาติตระกูลต้องดี นั่นคือ ศรีตรัง ใช่รึเปล่าก็ไม่รู้ สอง 

ต้องมีตังค์ ไม่มีตังค์หรอ เวลาไปช่วยชาวบ้าน สวัสดีครับพี่น้องครับ 

โบ๊ตไม่มีตังค์ครับ พี่น้องเอาไหม เอาไหม แต่ สวัสดีครับพี่น้อง อ๋อ

พี่น้องเดือดร้อนหรอครับ เดี๋ยวโบ๊ตเอานี้ ไปใช้ก่อน อย่างนี้ชอบไหม 

เอาไหม เอาไหม ข้างหลังไม่ช่วยทำามาหากินเลยเนี่ย อย่างนี้เอา

ไหมพี่น้อง...

เลือกตั้งซ่อมหลายสนามก่อนหน้านี้ “ธรรมนัส” ปราศรัยเป็น

เรื่องเป็นราว 

แต่...ที่ชุมพร สงขลา กลับปราศรัยเป็นคนไม่รู้เหนือรู้ใต้ 

ตั้งใจหรือเปล่า?

แค่ตั้งข้อสังเกตครับ ไม่เฉพาะผม แกนนำาพรรคพลังประชา

รัฐข้องใจมาก่อนที่การตะเพิด “ธรรมนัส” พ้นพรรคเสียอีก 

“เสี่ยเฮ้ง-สุชาติ ชมกลิ่น” ยอมรับว่ากลายเป็นประเด็นหนึ่งที่

มีผลให้ฝั่งตรงข้ามหยิบมาเป็นวาทกรรมคนรวย คนจน ในโซเชียล 

จนแพ้การเลือกตั้ง 

การไปของ “ธรรมนัส” มีการวางแผนล่วงหน้า ไปๆ มาๆ มัน

ไม่ใช่การขับพ้นพรรค ไม่งั้น “ลุงป้อม” จะพูดทำาไม มันจะออกก็

ออกๆ ไป 

ทีนี้มาดูว่า “ธรรมนัส” กับอีก ๒๐ ส.ส. ไปแล้ว จะกระทบกับ

เสถียรภาพรัฐบาลแค่ไหน เสียงในสภาพอหรือเปล่า 

เช็กยอด ส.ส.จาก ๒๔ พรรคการเมือง มีทั้งสิ้น ๔๗๕ คน 

พรรคร่วมรัฐบาลมี ๒๔๗ คน ประกอบด้วย...

พลังประชารัฐ ๙๗ คน

ภูมิใจไทย ๕๙ คน

ประชาธิปัตย์ ๔๙ คน

ชาติไทยพัฒนา ๑๒ คน

เศรษฐกิจใหม่ ๖ คน

รวมพลังประชาชาติไทย ๕ คน

พลังท้องถิ่นไท ๕ คน

ชาติพัฒนา ๔ คน

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย ๒ คน

และพรรคพลังชาติไทย ประชาภิวัฒน์ เพื่อชาติไทย ครู 

ไทยเพื่อประชาชน พลเมืองไทย ประชาธิปไตยใหม่ พลังธรรม

ใหม่ ไทรักธรรม พรรคละ ๑ คน 

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ๒๐๘ คน ประกอบด้วย...

เพื่อไทย ๑๓๑  

ก้าวไกล ๕๒ 

เสรีรวมไทย ๑๐

ประชาชาติ ๗ 

เพื่อชาติ ๖ 

พลังปวงชนไทย ๑ 

ไทยศรีวิไลซ์ ๑

ยังไม่สังกัดพรรค ๒๑ คน คือกลุ่มธรรมนัส

หากกลุ่ม “ธรรมนัส” ย้ายขั้ว ฝ่ายค้านจะได้เสียงเพิ่มเป็น 

๒๒๙ เสียง 

เสียงในสภาของรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ยังห่างกัน ๑๘ เสียง 

เทียบกับเมื่อครั้งตั้งรัฐบาลใหม่ๆ ห่างกันเพียง ๗ เสียงเท่านั้น 

รอบนี้อีกตัวแปรสำาคัญคือมีข่าว ๙ พรรคเล็กจะไปซบ 

“ธรรมนัส” ถ้าไปจริงเสียงรัฐบาลจะลดลงไปอีก 

แต่สถานการณ์ยังไม่นิ่งครับ ธรรมชาติพรรคเล็กรวมกลุ่ม

เรียกหาผลประโยชน์ทางการเมือง เก้าอ้ีรัฐมนตรีสัก ๑ ตัว ก็อยู่ต่อ 

บวกกับการออกของ “ธรรมนัส” แค่ย้ายบ้าน แต่ยังอยู่

ซอยเดิม 

ยุบสภายังไม่ใช่ตอนนี้.

สุขาอยู่หนใด?

ขับถ่าย ของเสีย สุขสันต์

สาหัส อัดอั้น ออกหมด

เบากาย เบาจิต พิษลด

ดีท็อกซ์ ออกรส อารมณ์

เสถียรภาพ รัฐบาล บิ๊กตู่

ธรรมนัส ไม่อยู่ เขย่าขย่ม

เฟื่องฟูดูแน่นคะแนนนิยม

แก้ปม เปิดทาง สร้างไทย

การเมืองสร้างสรรค์หรือทำาลาย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

นักการเมือง พรรคการเมืองวันนี้หิวโหย ตะกรุมตะกราม 

ไม่มียางอาย เสนอญัตติที่อ้างว่าเป็นการสร้างสรรค์ แต่มิใช่สร้าง 

สรรค์ความเจริญให้แก่ชาติ เพราะเป็นการสร้างสรรค์ความร่ำารวย

และอำานาจให้แก่นักการเมืองและพรรคการเมือง เรื่องที่ผมจะนำา                                                                                  

เสนอนั้นก็ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณตัดสินเองว่าเป็นการสร้าง 

สรรค์หรือทำาลาย 

๑.เรื่องทุบหัวลำาโพงเพื่อให้เอกชนเข้ามาทำาประโยชน์ อ้างว่า

ลดการขาดทุนของรถไฟไทย 

๒.ตั้งบ่อนกาสิโนถูกต้องตามกฎหมาย ผมไม่ได้ใช้ตรรกะว่า                                                                                  

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ แต่การหารายได้จากประชาชนด้วยอบาย 

มุข (สุรา บุหรี่ การพนัน ฯลฯ) นั้นมิได้ทำาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ราย

ได้จากประชาชนก็จะไหลเข้ากระเป๋านักธุรกิจ เรียกว่าสร้างความ

แตกต่างระหว่างคนจนกับคนรวยให้มากขึ้น 

๓.ขุดคลองไทย ซึ่งต้องเวนคืนที่ดินทำากินคนไทยจำานวนมาก 

ใช้งบประมาณมหาศาล ที่ถ้าไม่กู้มาสร้างภาระให้กับคนไทยทั้งประ 

เทศ ก็ต้องให้ผลประโยชน์กับต่างชาติท่ีมาลงทุน ท้ังรายได้จากการ                                                                          

เดินเรือ และผลประโยชน์จากระเบียงข้างคลอง แล้วยังอาจจะ

ทำาให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนให้กับผู้ก่อการร้ายภาคใต้ โดย

ปริยาย เพราะถ้าผู้ก่อการร้ายระเบิดสะพานข้ามคลอง ก็จะตัดดิน

แดนประเทศไทยออกเป็นสองส่วนทันที 

๔.เรื่องสุดท้าย ล้มล้างสถาบันกษัตริย์ เปลี่ยนแปลงการปก 

ครองเป็นระบอบทรราชย์ เรื่องนี้ใครได้ใครเสียก็รู้ๆ กันอยู่ แต่วัน

นี้สภาไทยยอมให้พรรคการเมืองและนักการเมืองเสนอญัตติทำาลาย

ชาติเข้าสภาเป็นระยะๆ หวังว่าจะมีสักญัตติหลุดรอดไปได้

สำาหรับผมผู้เสนอความคิดน้ี ขอฟันธงว่าการเมืองขณะน้ีเป็น                                                                                 

การทำาลายบ้านเมืองมากที่สุดเท่าที่เคยเป็นมา นักการเมือง พรรค 

การเมืองร่วมมือทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมมือกันเสนอญัตติทำาลายชาติ 

รัฐธรรมนูญที่สมควรจะเป็นกฎหมายสูงสุด มีอำานาจมากที่สุดยังถูก

แก้ไขแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า 

ล่าสุดก็คงเป็นเรื่องไพรมารีโหวตที่จะถูกเครื่องประหารหัว                             

สุนัขจัดการในไม่ช้า เพราะขัดผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรค 

การเมือง ท้ังๆ ท่ีเป็นอำานาจพ้ืนฐานของประชาชน ดังน้ันญัตติขาย

ชาติต่างๆ ขุดคลองไทย, ปฏิรูปสถาบัน, ต้ังบ่อนกาสิโนถูกต้องตาม                                                                              

กฎหมายจะไม่มีวันหมดสิ้นไป ตราบใดที่ยังมีนักการเมืองและพรรค 

การเมืองสารพัดเลวอยู่คู่ฟ้าการเมืองไทย 

ผมจะไม่สาปแช่งนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีเจตนา

ขายชาติเหล่านี้ เพราะกรรมใดๆ ที่ก่อไว้กับประเทศชาติเป็นอนัน 

ตริยกรรม และผมเชื่อว่าผมจะไม่ได้พบกับนักการเมืองประเภทนี้

อีกต่อไป ภพหน้าของผมกับพวกเขานั้นมิใช่ภพเดียวกันแน่

บทความนี้เขียนไว้ตั้งแต่วันที่ ๕ ธ.ค. อ่านหนังสือพิมพ์ออน 

ไลน์ ข่าวของ ส.ส.พรรคตัวเดียวอันเดียวที่ผมจะขอเรียกว่า “มา

เซเต้” ตามชื่อตัวละครในหนังฮอลลีวูด ที่นำาเอาคนแก่หน้ายับย่น 

ชอบนุ่งกางเกงขาสั้นโคร่งๆ วันนี้มาเซเต้เสนอไอเดีย “โสเภณีและ

ซ่องถูกต้องตามกฎหมาย” ซึ่งเมื่อรวมกับบทความวานนี้ก็จะพบว่า 

‘บิ๊กน้อย’บ้านใหม่‘ธรรมนัส’

รากวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนั้น แต่ของเราเป็นอีกแบบ ฉะนั้นคนรุ่น

ใหม่ท่ีอ้างทุกอย่างเป็นเสรีภาพต้องคิดให้เยอะกว่าการเดินตามก้นฝร่ัง 

ส่วนนักการเมืองท่ีจ้องแต่จะหาประโยชน์ ก็รบกวนประชาชน

ครับ อย่าเลือกกลับเข้าสภาอีก เพราะถ้าท่านเลือก ท่านก็เจอแบบ

ที่เห็นอีกแน่นอน.

ศรเพชร

 คือลูกทุ่งเสียงทองคือของแท้

ไม่ไหวหวั่นผันแปรถึงแพ้พ่าย

เสียงสูงส่งคงกระพันจวบวันตาย

เพลง “ข้าวไม่มีขาย” กำาจายฟ้า

 ต้นแบบเสียงดีด้วยทีเด็ด

คือ “ศรเพชร ศรสุพรรณ” ผู้หรรษา

จากหน่อเนื้อเชื้อเถาเลือดชาวนา

จนโด่งดังค้างฟ้าสถาพร

 ด้วยมั่นคงยงหยัดจรัสจ้า

ฝ่าแดดกล้าพายุอนุสรณ์

กล่อมคนยากจากป่าถึงนาคร

ขับบรรเลงเพลงกลอนสุนทรธาร

 แสนอาลัยเรื่องราวข่าวสลด

ถึงกำาหนดกฎกัลปาวสาน

แม้ “ศรเพชร ศรสุพรรณ” อันตรธาน

แต่เสียงดังกังสดาลจักนานเนา

     เฉินซัน

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา
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ไฟลาว-จีน เชื่อมต่อระหว่างคุนหมิงกับเวียงจันทน์ เนื่อง 

จากมีหลายฝ่ายเป็นกังวลว่าไทยจะเสียประโยชน์จากการ

ขนส่งสินค้าจากการเปิดให้บริการรถไฟฯ ของประเทศเพื่อนบ้าน 

นอกจากนี้ยังรวมถึงฝ่ายค้าน โดยนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ได้มีการ

ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง แผนการพัฒนาเพื่อรองรับการเปิดให้บริการ

รถไฟจีน-ลาวในครั้งนี้

แน่นอนว่า การดำาเนินการอยู่ในความรับผิดชอบของกระ 

ทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มี

การชี้แจงโดยหยิบยกข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ปัจจุบันประ                                               

เทศจีนคือตลาดนำาเข้า-ส่งออกที่สำาคัญของไทยเป็นลำาดับที่ 2 รอง

จากประเทศสหรัฐอเมริกา การค้าระหว่างไทย-จีนส่วนใหญ่นำาเข้า-                                                                                  

ส่งออกทางทะเล ผ่านท่าเรือแหลมฉบังกว่า 90% ส่วนอีก 10% 

เป็นการขนส่งทางถนนผ่านประเทศลาว ท้ังน้ีมูลค่าการค้าระหว่าง

ไทย-จีนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 จำานวน 2.48 ล้านล้าน

บาท เป็นกว่า 3 ล้านล้านบาทในปี 2564 และมีแนวโน้มขาด

ดุลการค้าเป็นจำานวน 8.54 แสนล้านบาท

ขณะที่ จากสถิติของกรมศุลกากรระหว่างปี พ.ศ.2555-

2563 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าการค้าไทย-จีน ณ ด่าน

ชายแดนของไทย มีมูลค่าการค้านำาเข้า-ส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องตั้งแต่ปี 2555-2563 (9 ปีที่ผ่านมา) มูลค่าการส่งออกคงตัว

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 

โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงสามเท่า ในส่วนของมูลค่าการนำาเข้าก็มีแนว

โน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน

ส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางรถไฟผ่านแดนหนอง 

คาย-เวียงจันทน์ เมื่อรถไฟจีน-ลาวเปิดให้บริการแล้ว หากพิจารณา

ความสามารถสูงสุดในการขนส่งสินค้าของรถไฟในเส้นทางดัง

กล่าวผ่านมายังด่านศุลกากรหนองคายของประเทศไทย ซ่ึงสามารถ

รองรับการขนส่งสินค้าได้สูงสุด 728 ตู้ต่อวัน คาดว่าจะมีตู้สินค้า

เข้ามายังประเทศไทยผ่านด่านศุลกากรหนองคายเพิ่มขึ้นประมาณ 

50% ของปริมาณที่จะสามารถขนส่งได้ทั้งหมด โดยคาดว่าเพิ่มขึ้น 

364 ตู้ต่อวัน

แน่นอนว่า หากมีการเปิดให้บริการรถไฟระหว่างจีน-ลาว อาจ                                                                                     

ทำาให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการขนส่งสินค้ามากข้ึน โดยผู้ประ 

กอบการสามารถขนส่งสินค้าทางรถไฟไปจนถึงจีนได้โดยตรง ไม่จำา                                                                                  

เป็นต้องมีการขนถ่ายสินค้าทางรถนำามาลงเรือท่ีท่าเรือพาณิชย์

เชียงแสน และเมื่อไปถึงท่าเรือปลายทางก็จะต้องขนถ่ายสินค้าข้ึนรถ

เพื่อนำาสินค้าไปส่งยังผู้รับสินค้าอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงอาจทำาให้ผู้ประกอบ

การได้รับความสะดวกหรือต้นทุนในการขนส่งสินค้าลดลงได้

ส่วนข้อตกลงระหว่างประเทศ ปัจจุบัน บริเวณชายแดน

ไทย-ลาว ได้กำาหนดให้มีศูนย์เปล่ียนสินค้าระหว่างประเทศทางราง 

นั้น จากบันทึกความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว-จีน ว่าด้วยการ

เชื่อมต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 25 

เม.ย.2562 ฝ่ายไทยและฝ่ายลาวตกลงที่จะให้มีพิธีการศุลกากร 

และสิ่งอำานวยความสะดวก ทั้งในบริเวณชายแดนของฝั่งไทยและ                                                                                     

ฝั่งลาว ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ในการลด

ข้ันตอนพิธีการศุลกากรบริเวณชายแดน และตกลงกันว่าการเชื่อม 

ต่อเส้นทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์

ทั้งนี้ จะแบ่งการดำาเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 

1 จะพิจารณาให้มีการจัดต้ังสถานีท่าและสถานีเปล่ียนถ่ายสินค้า 

ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งลาว เพื่อเชื่อมต่อโครงการรถไฟจีน-ลาวมา                                                                      

ยังโครงข่ายรถไฟขนาดทาง 1 เมตรที่มีอยู่ของประเทศไทย และ                                                                           

2 โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ช่วงนคร 

ราชสีมา-หนองคาย จะเชื่อมต่อกับสถานีดังกล่าว เพื่อเชื่อมต่อ

โครงการรถไฟจีน-ลาว และโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่าง

ไทย-จีนต่อไป

ขณะที่ การเตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมต่อการเดิน

ทางข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์นั้น ได้แบ่ง

แนวทางการจัดขบวนรถไฟรองรับการเดินทางช่วงหนองคาย-ท่า

นาแล้ง เพื่อเชื่อมต่อไปยังลาวท่ีสถานีเวียงจันทน์ ด้านการเตรียม                                                                        

ความพร้อมรองรับการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทาง

รถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ มีแนวทางการบูรณาการเชื่อม

ต่อรถไฟไทย-ลาว-จีน เพื่อเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ ซึ่งในการ

ขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ 

โดยการบริหารจัดการการใช้ทางรถไฟและการใช้สะพานให้มีความ

เหมาะสม

คงต้องบอกว่ามาตรการรองรับต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับหน่วยงานท้อง

ถิ่นที่เกี่ยวข้องของจังหวัดหนองคาย เร่งทดลองขบวนรถไฟขนส่ง

สินค้าความยาว 25 แคร่ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งข้ามแดน

ทางรถไฟ ช่วงหนองคาย-ท่านาแล้ง เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า

ทางรถไฟจากท่าเรือแหลมฉบังมายังสถานีหนองคาย และต่อขยาย

ถึงท่ีลานตู้สินค้าท่ีท่านาแล้ง สปป.ลาว ได้โดยตรง รองรับการลงทุน

ในอนาคต ขณะท่ีการพัฒนาระบบรถไฟเชื่อมต่อระหว่างไทย-ลาว-

จีน ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

ระยะที่ 1 ช่วง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา.

เปิดแผนรองรับรถไฟจีน-ล�ว

เศรษฐกิจ

ยั

กัลยา ยืนยง

มื่อพูดถึงกีฬ�ท�งน้ำ�อย่�งเจ็ตสกี ถือว่�ได้รับคว�มนิยมกัน

อย่างแพร่หลาย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการแข่งขันระดับโลก                    

กันเลยทีเดียว แม้แต่ พิพัฒน์ รัชกิจประก�ร รมว.ท่อง

เที่ยวและกีฬา ก็ยังต้องเขียนบรรยายในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ไป                          

ร่วมงานพิธีปิดการแข่งขันและ

มอบรางวัลทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีชิง                             

แชมป์โลก WGP#1 world cup 

2021-2022 ท่ีหาดจอมเทียม พัทยา                              

พร้อมเล่าบรรยากาศของงานอยาก                                             

ออกรสออกชาติ และชื่นชมทีม

ไทยที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ                                                

ถึง 5 รางวัล งานน้ีท่าน รมว.

มีกระซิบมาว่าศักยภาพนักกีฬา                                       

ไทยด้านกีฬาเจ็ตสกี ไต่อันดับ                                 

สู่ระดับโลกได้ชัวร์.

เ

ชื่นชม

พิพัฒน์ 

รัชกิจประการ

ตล�ดอสังห�ฯคึกรับท่องเที่ยวบูม

ไทยโพสต์ • BRI โชว์ยอดพรี

เซลปี 64 ทำานิวไฮที่ 8,300 ล้าน

บาท หลังไตรมาส 4/2564 จัด

แคมเปญหนัก ด้าน VRANDA 

โชว์ความสำาเร็จโมเดล “Veranda 

Collection” ต่อยอดทำาเลท่องเท่ียว 

รับแนวโน้มอุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวฟื้นตัว

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิ 

ทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.บริทาเนีย หรือ BRI เปิด

เผยว่า ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัย

แนวราบไตรมาส 4/2564 ยังมี                                   

ดีมานด์แข็งแกร่ง แม้มีการระบาด

จากโควิดสายพันธ์ุโอมิครอน โดย 

สามารถทำายอดพรีเซลได้ตามเป้า

หมายที่ 2,012 ล้านบาท ส่งผล

ให้มียอดพรีเซลรวมในปี 64 สูง

กว่า 8,300 ล้านบาท ถือเป็นสถิติ

สูงสุดใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

สำาหรับปัจจัยบวกมาจาก

การจัดแคมเปญเปิดตั วที่ อยู่

อาศัยแนวราบ 6 โครงการใหม่

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่ผ่านมา 

ส่งผลให้สามารถทำายอดพรีเซล

ได้กว่า 500 ล้านบาท ในช่วง 2 

วันของการจัดแคมเปญ คิดเป็น

สัดส่วนประมาณ 28% ของยอด

พรีเซลทั้งหมดในช่วงไตรมาส 

4/2564 เนื่องจากศักยภาพโครง  

การใหม่ที่ตั้งอยู่ในทำาเลที่ดี มีการ

พัฒนาแบบบ้านและฟังก์ชันที่

ตอบโจทย์วิถีชีวิตนิวนอร์มอล

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

วีรันดา รีสอร์ท หรือ VRANDA 

กล่าวว่า บริษัทประสบความ

สำาเร็จอย่างสูงภายใต้แนวคิดการ

ขยายธุรกิจ ‘Veranda Collection’ 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิด-19 ซึ่ง ล่าสุดได้ต่อ 

ยอดสู่วีรันดา คอลเลกชัน สมุย 

ที่ ได้เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคมปีที่

ผ่านมา โดยได้รับกระแสตอบรับ

ที่ดีมาก 

อย่างไรก็ดี จะขยายโมเดล 

Veranda Collection สู่โลเกชัน

ที่มีศักยภาพในเมืองท่องเที่ยวที่

มี โรงแรมของวีรันดาตั้งอยู่แล้ว

อย่างชะอำา พัทยา หรือเชียงใหม่ 

พร้อมทั้งวางเป้าหมายขยายพื้นที่

ที่เป็นเดสติเนชันสำาหรับนักท่อง

เที่ยวที่มีจุดดึงดูด อาทิ เขาใหญ่

อีกด้วย.

จับมือ • นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็น

ประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

และ บมจ.ปตท. โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ปตท. และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการ รฟท. เป็นผู้ลงนาม ทั้งนี้ ปตท.สนับสนุนส่วนลดค่าใช้จ่ายด้าน

เชื้อเพลิงให้แก่ รฟท. คิดเป็นจำานวน 810 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี (2565-2575) เพื่อ

ให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชนผู้ โดยสารรถไฟในประเทศและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป.

‘อาคม’ปักหมุดจีดีพี65โตพุ่ง
รัฐจ่อฉีดลงทุน1.9ล้านล้าน

การันตีภาคการคลังยังปึ้ก!

ไทยโพสต์ • เศรษฐกิจไม่สิ้นหวัง “อ�คม” ปักหมุดจีดีพี ไทยปี 65 

โต 3.5-4.5% อ�นิสงส์ส่งออก-ท่องเที่ยวฟื้น รัฐตุนเงินลงทุนอีก 

1.9 ล้�นล้�นบ�ท อัดฉีดเศรษฐกิจเต็มสูบ ก�รันตีภ�คก�รคลังยัง

แข็งแกร่ง

นายอาคม เติมพิทยาไพ                                   

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวปาฐกถา

พิเศษ หัวข้อ “แรงขับเคลื่อนประ 

เทศไทยในศักราชใหม่ 2022” ใน

งานสัมมนา ศักราชใหม่… ความ

หวัง (หรือแค่ฝัน) ประเทศไทย 

2022 ว่า คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ

ไทยในปี 2565 จะขยายตัวได้ที่ 

3.5-4.5% จากการส่งออกที่ยัง

เติบโตดี การท่องเที่ยวที่ทยอย

ฟื้นตัว และเม็ดเงินลงทุนภาครัฐ 

รวมกว่า 1.9 ล้านล้านบาท จาก

งบลงทุนในปีงบ 2565 จำานวน 

6 แสนล้านบาท งบลงทุนรัฐ 

วิสาหกิจ 3 แสนล้านบาท และ

เม็ดเงินจากการให้สัมปทานการ

ลงทุนในพื้นที่อีอีซี 1 ล้านล้าน

บาท

ส่วนความท้าทายได้แก่ 

1.การคงอยู่ของโควิด-19 ที่ประ                                    

เมินไม่ได้ว่าจะระบาดนานแค่ไหน                                          

หากรั ฐบาล เร่ งควบคุ มและ                                        

เร่งฉีดวัคซีนเชื่อว่าสถานการณ์

น่าจะคลี่คลายไปได้ 2.การขาด 

แคลนแรงงาน ที่อาจจะเห็นได้

ชัดเจนในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 

โดยเฉพาะในภาคการผลิตและ

ท่องเที่ยว 3.ปัญหาอัตราเงินเฟ้อ 

ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเป็น

สถานการณ์ชั่วคราวในช่วงครึ่งปี

แรกเท่านั้น

“จีดีพีไทยปี 64 ที่มองว่า

จะโต 1% อาจจะต่ำากว่า เพราะ

โควิดไม่ได้หายไปหมด ยังวน

เวียนรอบ 3-4-5 ส่วนเงินเฟ้อที่

สูงขึ้นเชื่อว่าจะเป็นแค่ชั่วคราว 

โดยคลังและธนาคารแห่งประ 

เทศไทย (ธปท.) ร่วมมือกันดูแล

ไม่ให้เงินเฟ้อเกินกรอบ 3%” 

นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวอีกว่า ใน

ส่วนของการรักษาระดับการ

บริโภคภาคประชาชนนั้น รัฐบาล

ได้ดำาเนินมาตรการคนละครึ่งมา

ต่อเนื่อง และกำาลังจะเริ่มระยะ

ที่ 4 ซึ่งจำาเป็นเร่งเร็วขึ้น จากเดิม

วันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย.2565 เป็น

วันที่ 14 ก.พ.นี้จะเปิดให้มีการลง

ทะเบียน และวันที่ 21 ก.พ.2565 

เริ่มใช้จ่าย เพื่อรักษาระดับการ

บริโภคภาคประชาชน

โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(63-64) รัฐบาลมีการกู้เงิน 1.5 

ล้านล้านบาท เพื่อช่วยชดเชยราย

ได้ให้ประชาชนและภาคธุรกิจท่ี

หายไป ทำาให้หน้ีสาธารณะเพ่ิม

ข้ึน ซ่ึงรัฐบาลมีการขยายเพดาน

เป็น 70% ของจีดีพี เพื่อให้มีพ้ืนท่ี

ทางการคลังในกรณีหากมีความ

จำาเป็นต้องใช้เงินกู้ก็สามารถกู้

เพ่ิมได้อีก 10% ของจีดีพี ไม่ได้

หมายความว่าเม่ือขยายกรอบ

เพดานหน้ีสาธารณะแล้วรัฐบาล

จะต้องกู้เงินให้ครบ 70% โดยยืน                                                 

ยันว่าภาคการคลังมีความแข็ง 

แกร่ง กรณีหากเกิดวิกฤตรัฐมี

ความพร้อมเข้าสนับสนุน ช่วย

เหลือ และพยุงเศรษฐกิจได้.

จี้แก้กฎหม�ยประมงเพิ่มโอก�สธุรกิจ

อ�คม เติมพิทย�ไพสิฐ

ไทยโพสต์ • ร้องรัฐแก้กฎหมาย

การประมงด่วน หลังฉบับปัจจุบัน                                           

ตัดโอกาสดำา เนินธุรกิจ เพียบ 

พร้อมปรับข้อลงโทษท่ีหนักให้เบา

ลง หวังรักษาอาชีพประมงหลังจำา 

นวนเรือพาณิชย์จดทะเบียนลดฮวบ

นายมงคล สุขเจริญคณา 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการ

ประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผย                                      

ว่า ต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้กฎ                                     

หมาย พ.ร.ก.การประมง ปี 2558/ 

2560 เนื่องจากข้อกำาหนดต่างๆ                                     

ในกฎหมายส่งผลกระทบเป็น

อย่างมากในการประกอบอาชีพ

ของชาวประมง เนื่องจากกฎหมาย                                                       

ฉบับดังกล่าวที่มีกำ าหนดตาม

การต่อต้านการทำาประมงผิด                                            

กฎหมาย (IUU) จนทำาให้ประ 

เทศไทยสูญเสียโอกาสทางการ

ค้าต่างๆ อาทิ สูญเสียอธิปไตย

เขตแดนทางทะเลโดยพฤตินัย 

กรณีที่ชาวประมงไม่สามารถ

ดำาเนินงานใกล้เขตแดนประเทศ

เพื่อนบ้านได้ทั้งๆ ที่เขตแดนทาง

ทะเลยังไม่มีความชัดเจน และ

ปัญหาการแจ้งเข้าและการยื่น

เอกสารก่อนขึ้นสัตว์น้ำาผิดพลาด 

รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เมื่อละเมิด

ข้อกำ าหนดแล้วจะถูกลงโทษ

สถานหนัก ทั้งการยึดใบอนุญาต 

รวมถึงการทำาให้สูญเสียทรัพย์สิน 

ท้ังน้ี ต้องการให้รัฐบาลเร่ง

แก้ พ.ร.ก.การประมงฯ ใหม่ โดย

ทางสมาคมได้ร่วมหารือและร่าง

กฎหมายข้ึนมาใหม่โดยใช้กฎหมาย

ฉบับเดิมเป็นพ้ืนฐาน เพื่อต้องการ

ให้เรือประมงท่ีทำาการถูกต้องตาม

กฎหมายได้ดำาเนินธุรกิจต่อไป 

รวมถึงแก้ไขกฎหมายลูกต่างๆ ท่ี

เป็นอุปสรรคกับการดำาเนินธุรกิจ

เพื่อรักษาอาชีพประมงไว้ เพราะ

เม่ือดูจากตัวเลขการจดทะเบียน

เรือประมงพาณิชย์ในปัจจุบันลด

ลงจากกว่า 20,000 ลำา เหลือ

ประมาณ 10,200 ลำาเท่าน้ัน.

คว�มผันผวนของตล�ดส่วนม�กเกิดจ�กก�รเล่นเก็งกำ�ไร 

ทำาให้แต่ละวันดัชนีจะแกว่งตัวค่อนข้างมาก แต่ปิดตลาดดัชนีกลับ

มีการแกว่งตัวแคบลง แสดงว่าตลาดยังมีแนวโน้มดี เพียงแต่ยังมี

แรงเก็งกำาไรกดอยู่ ซึ่งการเก็งกำาไรก็จะอ้างถึงผลกระทบรายวัน

จากปัจจัยต่างๆ ที่ต้องไตร่ตรองพิจารณากันให้ดีๆ ว่ามีผลกระทบ

กับไทยมากน้อยเพียงใด แต่สำาหรับการเก็งกำาไรจะเหมารวมเอาไว้

ทั้งหมด โดยเฉพาะเน้นผลทางจิตวิทยามากกว่าจะมีผลกระทบจริง 

อย่างกรณีที่มีการอ้างถึงพฤติกรรมของเฟดว่าเป็นอย่างไร ความ

จริงก็รับรู้กันมามากแล้วว่าเฟดจะลดคิวอีในปีนี้ และคงเริ่มดำาเนิน

การไปแล้ว และตลาดก็ตอบรับข่าวไปตั้งแต่เริ่มมีข่าวออกมาแล้ว

เช่นกัน แต่กลับยังมีการนำาเอาประเด็นเดิมๆ มากดตลาดทุกครั้ง

เมื่อต้องการกดราคาหุ้นให้ต่ำาลง นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เฟดจะ

ปรับขึ้นดอกเบี้ยมาอ้างกันเกือบทุกวันเช่นกัน ทั้งๆ ที่ตลาดก็มีการ

รับรู้และตอบรับข่าวไปแล้ว แต่ก็ยังคงนำามาอ้างในวันที่ต้องการ

กดตลาดลงเช่นกัน จึงมองเป็น 

การนำาเอาเรื่องเดิมๆ มากดดัน

ทางจิตวิทยากับการเก็งกำาไร 

แต่ก็ได้ผลเพราะบรรดานักเก็ง

กำาไรจะต้องออกอาการตื่นกับ

ข่าวที่มีขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดย

ไม่ได้ไตร่ตรองพิจารณาว่าเป็น

ข่าวเก่าคล้อยตามกระแสตลาด

ที่ชี้นำาเท่านั้น ทำาให้ตลาดยัง

ผันผวนได้ทุกวัน  ได้พยายามให้                                                     

นักลงทุนไตร่ตรองพิจารณาแต่    

ละปัจจัยที่กล่าวมาแล้วว่า ใน

กรณีคิวอีกับเงินลงทุนในตลาด

หุ้นดูจะมีผลน้อยมาก เพราะปี

ก่อนแม้ไม่มีการลดคิวอีแต่เงิน

ก็ไม่ได้ไหลเข้ามาเพิ่ม นักลงทุน

ต่างชาติมีแต่ขายออก มาปี 2565 นี้การซื้อขายหุ้นของนักลงทุนต่าง

ชาติเหมือนจะใช้เงินก้อนเดิมที่ขายออกไปก่อนหน้าก็เลยซื้อกลับได้ 

ทำาให้เรื่องคิวอีมีผลกับตลาดน้อยมาก ส่วนเรื่องดอกเบี้ยก็อาจจะจูงใจ

ให้มีการหันไปสนใจกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เป็นข่าวเท่านั้น แท้จริง

แล้วดอกเบี้ยที่จะปรับขึ้นก็ยังน้อยกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ตลาดหุ้นมาก แค่ดูเงินปันผลตอบแทนอย่างเดียวก็สูงกว่าดอกเบี้ยมาก 

จึงเป็นข่าวกระตุ้นทางจิตวิทยามากกว่าความเป็นจริง ในขณะที่ปัจจัย

ภายในประเทศดูดีมากขึ้น โรคระบาดชะลอตัวลงและผลประกอบการ

ของธุรกิจดีขึ้น ทำาให้การลงทุนยังน่าสนใจ

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานธุรกิจยังเติบโตได้มาก 

น่ามองที่ ACE, BCP และ ACC กลุ่มพาณิชย์ธุรกิจยังโตต่อเนื่อง 

น่ามองที่ SABUY, DOHOME และ COM7 กลุ่มอาหารยังคงน่า

มองที่ ASIAN, BR และ NRF กลุ่มอสังหาฯ ธุรกิจยังเติบโตดีขึ้นมี

การทำาโครงการมากขึ้น น่ามองที่ BRI, CMC และ SA หุ้นรายตัว

ที่น่ามองมี AH, III และ BYD เป็นต้น

สุดสัปดาห์นี้มองตลาดยังคึกคักได้อย่างต่อเนื่อง ยังคงมีหุ้น                                                                             

ท่ีเก็งกำาไรและลงทุนกันในทางบวกมากกว่า 550 ตัว ทำาให้ยังสามารถ

ลุ้นและลงทุนได้ดี.

กังวลปัจจัยนอก แต่ภ�ยในยังดี

สมอ.ติวเข้มสื่อท้องถิ่นรู้เรื่อง มอก.

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้าน                                                                                   

การมาตรฐานแก่สื่อมวลชน เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน 

ผู้บริโภค” กับภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจาย

เสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย จำานวน 55 องค์กร ซึ่ง

ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐาน ให้

ประชาชนผู้บริโภคเกิดความตระหนักในความสำาคัญของการ

มาตรฐาน สามารถนำาไปใช้ในการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าใน

ชีวิตประจำาวันได้ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในการใช้สินค้าที่มี

เครื่องหมาย มอก.รับรอง

กนอ.ออกแพ็กเกจดึงดูดลงทุน

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ได้กำาหนดมาตรการส่ง

เสริมการขายและการเช่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อช่วย

เหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซ้ือขาย

ท่ีดิน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนให้เข้ามาเช่าและซ้ือ

ท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการ

ลงทุน โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมท้ังนักลงทุนรายเก่าและ

รายใหม่ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคม

อุตสาหกรรมภาคใต้ ในส่วนพ้ืนท่ีรับเบอร์ซิต้ี จ.สงขลา นิคม

อุตสาหกรรมสงขลา (ระยะท่ี 1) จ.สงขลา นิคมอุตสาหกรรม

สระแก้ว จ.สระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จ.พิจิตร ซ่ึง

มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.-30 ก.ย.2565

โยนรัฐบ�ลตัดสินใจลดภ�ษีน้ำ�มัน

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า 

การลดภาษีสรรพสามิตน้ำามันดีเซลเป็นเรื่องของฝ่ายนโยบาย

ที่จะตัดสินใจ โดยจากการหารือก่อนหน้านี้ ได้มีข้อสรุปว่าจะ

ใช้กลไกกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงดูแลเรื่องสถานการณ์ราคา

น้ำามันแพงไปก่อน และทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงกู้เงินเพิ่มเติมได้ 2 หมื่นล้านบาท บวก

กับอีก 1 หมื่นล้านบาท เพื่อดูแลราคาน้ำามันที่แพงขึ้น

“ตอนนี้ เป็นเรื่องของฝั่งนโยบายที่จะต้องหารือ ดูข้อ

เท็จจริงภาพรวมท้ังหมดว่ากองทุนน้ำามันมีฐานะดูแลราคาน้ำามัน 

ไปได้นานขนาดไหน และหลังจากนั้นจะดำาเนินการอะไรต่อ 

หากจะลดภาษีน้ำามันก็ต้องดูเรื่องรายได้ที่จะมาชดเชยจาก

ภาษีน้ำามันที่หายไปด้วย เพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้รวมของ

ประเทศในปีงบประมาณ 2565” นายลวรณกล่าว.

ttbโชว์กำ�ไร

Q4โกยทะลัก

จับต�‘โควิด’

ไทยโพสต์ • รายงานข่าวจาก

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากัด 

(มหาชน) หรือทีเอ็มบีธนชาต 

(ttb) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 

4 และรอบ 12 เดือน ปี 2564 

โดยธนาคารรายงานกำาไรสุทธิ 

2,799 ล้านบาท ในไตรมาส 4 ปี 

2564 เพิ่มขึ้น 19% จากไตรมาส

ก่อน เป็นผลจากรายได้ที่ปรับตัว                                              

ดีขึ้นและค่าใช้จ่ายตั้งสำารองที่                                           

ลดลงเนื่องจากสามารถลดอัตรา 

ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพลงมาอยู่

ที่ 2.81% จาก 2.98% ในไตรมาส 

3 ปี 2564

ทั้งนี้ หากเทียบกับไตรมาส 

4 ปี 2563 กำาไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 127% 

จากค่าใช้จ่ายตั้งสำารองที่ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 

ซึ่งธนาคารได้ตั้งสำารองสูงขึ้น

อย่างมีนัยสำาคัญเพื่อเตรียมการ

ล่วงหน้าสำาหรับปี 2564 แต่โดย

รวมทั้งปีธนาคารยังคงตั้งสำารอง

ในระดับสูงที่ 21,514 ล้านบาท 

ใกล้เคียงกับ 24,831 ล้านบาท 

ในปี 2563 ส่งผลให้กำาไรสุทธิ 

ปี 2564 อยู่ที่ 10,474 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า

นายปิติ ตัณฑเกษม ประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีฯ 

กล่าวว่า สำาหรับปี 2565 ธนาคาร

ตั้งเป้ากลับมาเติบโตทั้งด้านสิน

เชื่อและเงินฝาก แต่ก็แน่นอนว่า

จะเป็นไปอย่างรอบคอบ เนื่อง 

จากสถานการณ์ โควิด-19 ก็ยัง

มีความไม่แน่นอนอยู่ ซ่ึงหลังการ

รวมธนาคารและระบบต่างๆ 

เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แล้ว                        

ในปีนี้ธนาคารก็พร้อมที่จะเปิด                        

ตัวและนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ                                       

บริการใหม่ๆ ที่ได้นำาเอาเทคโน 

โลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาให้ลูกค้า

สามารถเข้าถึงบริการที่ครบวงจร

ได้ง่ายและสะดวกขึ้น.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.45 33.17
ยูโร 36.66 37.65
ปอนดสเตอรลิง 43.92 45.11
เยน (100 เยน) 28.15 28.98
หยวนจีน 4.87 5.27
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,650
ทองรูปพรรณ 28,030 29,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

20/1/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 7,370.93 5,594.81 1,776.11
 6,695.73 6,443.41 252.32
 33,276.64 35,840.47 -2,563.83
 33,521.30 32,985.91 535.40

80,864.60
-1.28

1,656.96



ที่ ลธธ.001/2565

     วันที่ 20 มกราคม 2565

เรื่อง    หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

  

ด้วยคณะกรรมการธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีมติให้จัดการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 มกราคม 2565  เวลา 11.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั้น 2  ธนาคารยูโอบี จำากัด (มหาชน)  เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29

ระเบียบวาระที่  2   พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง   

           (ประเทศไทย) จำากัด (Citicorp Leasing (Thailand) Limited) จาก 

           Citibank Overseas Investment Corporation และการเข้าซ้ือกิจการ

           ธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคลของธนาคารซิต้ีแบงค์ สาขากรุงเทพ (Citibank, 

           N.A., Bangkok Branch) รวมทั้งการเข้าซื้อบัญชีลูกหนี้ทั้งหมดของ 

           บริษัท ซิต้ี คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด (Citi Consumer 

           Products (Thailand) Ltd.)

ระเบียบวาระที่  3   พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความ 

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และนำาส่งพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน/ 

สำาเนาหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำาเนาถูกต้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนเริ่มการประชุม 

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏ

ในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.

 

   ขอแสดงความนับถือ

             กรรมการผู้จัดการใหญ่
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babaranoi@hotmail.com

เป็นกำ�ลังใจให้คนไทยฝ่�วิกฤตค่�ครองชีพสูง “แม็คโคร” จับ

มือพันธมิตร ขนทัพสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภค มากกว่า 1,000 

รายการ ลดราคาสูงสุด 

50% บรรเทาภาระ

ประชาชน ผู้ประกอบ

การรายย่อย ผ่าน

แคมเปญ “เฮง เฮง 

เฮง รับตรุษจีน ลุ้นรับ

โชค 3 เฮง กว่า 3 ล้าน

บาท” รุกหนักทั้งออฟ

ไลน์ ออนไลน์ พร้อมย้ำา

ชัดมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดโควิด-19 

ขั้นสูงสุดตั้งแต่วันนี้–8 

มีนาคม 2565 นี้ ...•

มาที่ “สย�ม ท�ค�ชิม�ยะ” ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น จัด

แคมเปญโปรโมชั่น “Lucky Chinese New Year 2022” มอบความ

สุขและความโชคดี พร้อมเสริมมงคลให้กับนักช็อป เพื่อต้อนรับ

เทศกาลตรุษจีนปีเสือทองด้วยโปรโมชั่นรับศักราชใหม่สุดพิเศษ 

สินค้าจากแบรนด์ดังลดราคาทุกชั้นทุกแผนกสูงสุดถึง 50% พร้อม

รับอั่งเปาและบัตรกำานัลรวมสูงสุด 14% ตั้งแต่วันนี้–23 กุมภาพันธ์               

ศกนี้ พิเศษ! เฉพาะวันที่ 31 มกราคม–1 กุมภาพันธ์ 2565 รับฟรี!!          

ส้มมงคลญี่ปุ่นเมื่อช็อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป ...•

สายมู ต้อนรับปีเสือ!!! กระดาษเช็ดหน้า ซิลค์ ลัคกี้ ออกดีไซน์

ลายใหม่ “เสริมเฮง ร่ำารวยตลอดปี 2022” กับหมอช้าง ทศพร โดย

ใช้สัญลักษณ์เชิงมงคลมาอยู่บนกล่องของกระดาษเช็ดหน้าซิลค์ ปลุก

ทุกพลังแห่ง

ความก้าวหน้า   

อำานาจ บารมี 

พลิกฟื้นทุกด้าน

ให้ดีที่สุด ทั้งการ

งาน การเงิน 

สุขภาพ ความ

รัก เพื่อความปัง

ตลอด โหลดฟรี 

เพียงแค่สแกน 

QR CODE บน

กล่องสินค้า ขนาด

บรรจุแพ็ก 4 ใน

ราคา 97 บาท 

และกระดาษเช็ดหน้า ซิลค์ แบบซอฟท์แพ็ก ขนาดบรรจุแพ็ก 4 ใน

ราคา 105 บาท สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม และข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ZilkThailandPage 

�กสถิติของกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบ

ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการ

ทางการได้ยินและสื่อความหมายประมาณ 

382,615 คน หรือร้อยละ 18.87 แต่รู้หรือ

ไม่ว่า ในประเทศไทยมีโรงเรียนแพทย์เพียง

แห่งเดียวที่เปิดสอนภาควิชาวิทยาศาสตร์

สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อ

ความหมายนี้มากว่า 45 ปีแล้ว คือ คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขา

วิชานี้มุ่งเน้นการผลิตนักเวชศาสตร์สื่อ

ความหมาย หรือนักแก้ไขการพูดและการ

ได้ยิน ผู้เป็นฟันเฟืองสำาคัญของการฟื้นฟูผู้

บกพร่องทางการสื่อสาร ให้สามารถสื่อสาร

ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันทั้ง

ประเทศมีนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

เพียง 400 คน

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ โรง

พยาบาลรามาธิบดี มีคนไข้เข้ามา

รักษาด้านนี้จำานวนกว่า 28,000 

ครั้งต่อปี เนื่องจากคนไข้ที่มีปัญหา

ด้านการสื่อสาร จำาเป็นต้องได้

รับการรักษาต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลานาน สัดส่วน

ของกลุ่มผู้ป่วยแบ่งเป็น 

ร้อยละ 56.90 คือผู้ที่มี

พัฒนาการทางภาษาและ

การพูดล่าช้าทุกประเภท เช่น กลุ่มอาการ 

ออทิสติก ประสาทหูพิการกลุ่มเรียนรู้

บกพร่อง เป็นต้น ซึ่งพบได้ในวัยตั้งแต่         

1 ปี 6 เดือน จนถึงอายุ 30 ปี ที่เหลือเป็น 

กลุ่มผู้ป่วยที่เสียความสามารถด้านการสื่อ

ความเนื่องจากภาวะผิดปกติของระบบใน

จ
สมอง ซึ่งพบได้ตั้งแต่อายุ 

40–80 ปี

อาจารย์ ดร.นิตยา    

เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาค

วิชาวิทยาศาสตร์ สื่อความ

หมายและความผิดปกติ

ของการสื่อ

ความ

หมาย 

คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เล่าให้ฟังว่า “หน้าที่

ของนักแก้ไขการพูดจะครอบคลุม การดูแล

ผู้ป่วยตั้งแต่ต้น เริ่มตั้งแต่การตรวจเพื่อ

ประเมินการให้คำาแนะนำา การวางแผนการ

บำาบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพใน

กลุ่มผู้ที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูด 

ซึ่งมีอยู่หลากหลายกลุ่มพัฒนาการ

ภาษาและการพูดล่าช้า ได้แก่ 

กลุ่มที่เป็นออ                      

ทิสติก กลุ่ม

ที่สูญเสียการ

ได้ยินเสียง

ผิดปกติ รวม

ถึงกลุ่มผู้ที่มี

ปัญหาด้าน

การกลืน

ผิดปกติ ในส่วนของนักแก้ไขการได้ยินก็

จะทำาหน้าที่หลักๆ ในการดูแลเรื่องของ

การใส่เครื่องช่วยฟัง การฟื้นฟูการฟัง                                             

โดยทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น”

“เป็นเวลากว่า 45 ปีแล้ว ที่

#Zilkluckyset2022 #ซิลค์ ...• 

ด้านดั๊บเบิ้ลเอ ต้อนรับปีขาล จัดโปรโมชั่นพิเศษกับ “ตู้กด                                                   

สินค้า Double A” ที่สะดวกในการกดซื้อสินค้าได้ทันที ไม่ว่า

จะเป็นสินค้ากลุ่มเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำานักงาน เช่น สมุด 

ปากกา เครื่องเย็บกระดาษ และกลุ่มสินค้าเพื่อสุขอนามัย Double 

A Care เช่น หน้ากากอนามัย, สเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น ลดทุก

หมวดสูงสุด 25% ตั้งแต่วันนี้-31 ม.ค.65 พร้อมเลือกช่องทางชำาระ

เงินได้ง่ายๆ ทั้งแบบออนไลน์และเงินสด พบกับตู้กดสินค้า Double 

A ได้ตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ อาทิ MRT สถานีสุขุมวิท สถานี

เพชรบุรี และสถานีจตุจักร, BTS สถานีสยาม และ Co-working 

space อย่าง SAMYAN CO-OP ...•

ส่วน “ดี–แลนด์ กรุ๊ป” จัดโปรสุดพิเศษ! โครงการ วิลลา

เรส พระราม 2–เอกชัย  

“CELEBRATE DEAL” 

ต้อนรับปีเสือ พร้อมส่งโปร  

โมชั่น ฟรี! แอร์ทั้งหลัง สนใจ

เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวสุดหรู

สไตล์ โมเดิร์นลักชัวรี ฟังก์ชัน

ครบพร้อมอยู่ แวดล้อมด้วย

ธรรมชาติและความเป็นส่วน

ตัว บนทำาเลศักยภาพใจกลาง

มหาชัย เพื่อรองรับทุกไลฟ์

สไตล์การอยู่อาศัย พร้อม

ระบบรักษาความปลอดภัย

ระดับพรีเมียม และสิ่งอำานวย

ความสะดวกครบครัน เดินทางสะดวก ด้วยระบบคมนาคมเชื่อมต่อ

ด้วยถนนสายหลัก ใกล้ทางด่วน สามารถเดินทางเข้าสู่พระราม 2 

เพียง 5 นาที ในราคาเริ่มต้น 8.99 ล้านบาท ...• 

พลาดไม่ได้กับ “บุฟเฟต์ติ่มซำามื้อกลางวัน” ทำาใหม่สดทุกวัน                                                                        

ทั้งประเภทนึ่งและทอด เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า ถุงทองนึ่ง 

ก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูแดง เผือกทอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ

เลือกอิ่มเพิ่มจาก ข้าวผัดกุนเชียง หรือโกยซีหมี่ และของหวานจาก

สาคูแคนตาลูป หรือบัวลอยน้ำาขิง ในราคาเพียงท่านละ 859 บาท

ถ้วน (จากปกติ 1,300 บาท) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ห้องอ�ห�รจีนหยก โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ 

พิเศษสุดๆ!! สั่งเป็ดปักกิ่งราคาพิเศษเพียง 999 บาทถ้วน (ปกติ 

1,742 บาท) ...•

 ส�ยก�รบินเวียตเจ็ท กลับมาให้บริการเส้นทางบิน                                                                            

เชื่อมต่อระหว่างนครโฮจิมินห์และกรุงเทพฯ บินตรงจากท่า

อากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต สู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ                    

เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 โดยมีเที่ยวบินทุกๆ 

วันศุกร์และวันเสาร์ (2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) สามารถสำารองบัตร

โดยสารได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com แอปพลิเคชัน 

“Vietjet Air” ...•

และ เชลล ์ชวนสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ใช้จ่าย

แบบสะดวก ปลอดภัย กับบริการชำาระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่านบัตร

เครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ระบบคอนแทคเลส ที่ปั๊มเชลล์ พร้อมรับ

ความคุ้มค่าไปอีกขั้น ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ระบบคอนแทคเลส 

ทุกที่ตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป รับอี-คูปองมูลค่า 100 บาท 

ผ่านแอป UCHOOSE เพื่อใช้เป็นส่วนลดที่ท็อปส์ และเซ็นทรัล ฟู้ด 

ฮอลล์ทุกสาขา ยกเว้นท็อปส์ออนไลน์ (จำากัดรับอี-คูปอง 200 บาทต่อ

บัญชีบัตรหลักตลอดรายการ) พิเศษ!! ....•

รามาธิบดีเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการ

สื่อความหมาย ขึ้นเป็นที่แรกและที่เดียว

ในประเทศไทย แม้ว่าจะมีการขยาย

หลักสูตรมาสอนในระดับปริญญาตรีแล้ว

ก็ตาม แต่ในปัจจุบันอาชีพนักเวชศาสตร์สื่อ

ความหมาย ยังคงเป็นที่ต้องการในระบบ

สาธารณสุขในทุกๆ ปี ในขณะเดียวกันแนว

โน้มของจำานวนผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็มีมากขึ้น ดัง

นั้น รามาธิบดีจึงเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรที่

จบออกไป เพื่อช่วยเหลือคนไข้ที่มีปัญหาดัง

กล่าว ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการกระจายอยู่ตาม

ที่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ” อ.นิตยา

กล่าวเสริม 

“ช่วงโควิดที่ผ่านมาทางภาควิชา

ต้องปรับตัวมากทั้งนักศึกษาและอาจารย์ 

แต่เราพยายามถ่ายทอดความรู้และฝึกให้

นักศึกษามีประสบการณ์มากที่สุด ก่อนที่จะ

เรียนจบออกไป เพราะจุดประสงค์ของเรา

คือการผลิตนักเวชศาสตร์สื่อความหมายที่

มีคุณภาพ เพื่อดูแลผู้

ป่วยที่ยังรอโอกาสได้

เข้ารับการรักษาเป็น

จำานวนมากในสังคม 

ทุกวันนี้เวลาที่เห็นผู้

ป่วยที่มารักษากับเรามี

พัฒนาการที่ดีขึ้น ดูแล

ตัวเองได้ สามารถ

สื่อสารกับคนรอบ

ข้างได้มากขึ้น ถือว่า

บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

เพราะเป้าหมายที่นัก

เวชศาสตร์สื่อความ

หมายมีร่วมกันคือ การ

ได้เห็นผู้ป่วยสามารถ

ดูแลตัวเอง และใช้ชีวิต

ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ” 

อ.นิตยากล่าว

ขอเชิญร่วมสนับสนุนการผลิต

บุคลากรการแพทย์ ผู้ที่จะเป็นที่พึ่งด้าน

สุขภาพของคนไทย ด้วยการบริจาคเงิน

สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โครงการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

โรงเรียนแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี ชื่อบัญชี มูลนิธิ

รามาธิบดี โครงการสถาบันการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 

879-2-00448-3 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 

090-3-50015-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลข

ที่ 026-3-05216-3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

เลขที่ 072-1-35991-0 บริจาคออนไลน์ 

www.ramafoundation.or.th สอบถามโทร 

0-2201-1111.

ฟฟ�รีน ลอนดรี ลิควิด (สเตน      

รีมูฟเวอร์) 

ผลิตภัณฑ์

ทำาความสะอาด

ชุดชั้นในและแพร

พรรณ สูตรขจัด

คราบหนัก ติดบ้าน

ไว้รับรองว่าจะ

ติดใจ และยกให้เป็นอันดับหนึ่งในใจ

กิ

ชิ้นงานและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ ได้

มาตรฐานตอบโจทย์กับความต้องการและ

การใช้งานของกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ซึ่งจะ

ทำาให้งานศิลปหัตถกรรมไทยสามารถเติบโต

และปรับตัวและสามารถแข่งขันในระดับ

สากล ขณะเดียวกันต้องรักษาภูมิปัญญา

ของงานหัตถศิลป์ไทยที่เป็นมรดกของชาติ

ให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

ด้านนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการ

ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรม

ไทย กล่าวว่า sacit ได้ตอบรับนโยบาย

ของกระทรวงพาณิชย์ โดยการพัฒนา

แพลตฟอร์มการขายงานศิลปหัตถกรรมไทย               

ในรูปแบบออนไลน์ ที่ชื่อว่า “sacit Shop” 

ที่มีทั้ง Application และเว็บไซต์ เป็น

แพลตฟอร์มที่รวบรวมงานศิลปหัตถกรรม

ไทยไว้มากมาย อาทิ ของขวัญ ของที่ระลึก 

เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ เป็นต้น ผู้ซื้อ

สามารถเข้ามาซื้องานศิลปหัตถกรรมไทย

ได้ครบจบในที่เดียว พร้อมมีบริการจัดส่ง

ชิ้นงานอย่างปลอดภัยจนถึงมือลูกค้า ซึ่ง

ปัจจุบัน sacit อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ความพร้อมและทดลองระบบให้ ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเชื่อมั่น

เป็นอย่างยิ่งว่า “sacit Shop” จะเป็น

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ ให้บริการจำาหน่าย                  

งานศิลปหัตถกรรมไทยได้อย่างครบวงจร

อย่างแน่นอน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวง

พาณิชย์ ได้มอบให้ สถาบันส่งเสริมศิลป

หัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit 

เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าสำาหรับงาน

ศิลปหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิด

การซื้อขายงานศิลปหัตถกรรมไทยแบบ

ออนไลน์ สร้างโอกาสให้ผู้ผลิตงานศิลป

หัตถกรรมไทยไปพบกับโอกาสใหม่ๆ รวมทั้ง

ขยายตลาดงานศิลปหัตถกรรมไทย และ

เป็นการยกระดับรายได้และขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศอย่างเข้มแข็งในยุค

ดิจิทัล

ท่ีผ่านมากลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการ

ใช้งานคราฟต์หรืองานศิลปหัตถกรรมไทย

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

เนื่องจากชิ้นงานศิลปหัตถกรรมไทยนั้นล้วน

แต่มีเรื ่องราวและคุณค่าจากภูมิปัญญา

เชิงช่าง มีเสน่ห์ และที่สำาคัญอาจมีเพียง

ชิ้นเดียวในโลก ผมจึงมีแนวทางให้ sacit 

ดำาเนินการพัฒนาและต่อยอดร้านจำาหน่าย

งานศิลปหัตถกรรมไทยจากเดิมท่ีมีอยู่ท่ีช้ัน 1 

ของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 

(องค์การมหาชน) อ.บางไทร จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา โดยการขยายช่องทางและสร้าง

โอกาสในการจำาหน่าย งานศิลปหัตถกรรมไทย

ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ซ้ือท่ีต้องการความรวดเร็ว 

สามารถซื้องานศิลปหัตถกรรมไทยผ่าน

ออนไลน์ได้ครบจบในที่เดียว และทำาให้ผู้ซื้อ

มั่นใจว่าได้รับงานศิลปหัตถกรรมไทยที่ ได้

มาตรฐานจากมือผู้สร้างสรรค์ที่เป็นระดับ

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรมไทย 

ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย และกลุ่ม

ผู้ประกอบการทั่วประเทศ อย่างแท้จริง 

รมช.พาณิชย์ กล่าว

รมช.พาณิชย์ กล่าวเสริมว่า ผู้สร้าง

สรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยก็ต้องมีการ

ปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

เช่นกัน ทั้งในด้านการพัฒนารูปแบบของ

“สินิตย์ เลิศไกร” รมช.พาณิชย์ 
สั่งการ sacit เพิ่มช่องทางการจำาหน่ายงานศิลปหัตถกรรมไทย

ปั้น sacit shop บนแพลตฟอร์มดิจิทัล

ของการซักผ้า ที่ช่วยขจัดคราบสกปรก

ได้อย่างหมดจด โดยไม่ต้องออกแรง

ขยี้ จบปัญหากวนใจต่างๆ และยังช่วย

ถนอมเนื้อผ้า แถมยังอ่อนโยนต่อผิว 

และหอมสดชื่นด้วยกลิ่น Sweet Floral 

จากดอกฟรีเซีย ดอกมะลิ และดอกไม้

นานาพรรณ ช่วย

กลบกลิ่นไม่พึง

ประสงค์ได้อยู่

หมัด ตอบโจทย์ผู้

หญิงทุกคนทั้งเรื่อง

ความสะอาดและ

ความอ่อนโยนต่อ

ผิว หมดห่วงเรื่องการงานซักไปได้อีกขั้น.สร้างนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

เพื่อช่วยผู้บกพร่องทางการสื่อสาร

อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

ขณะทรงดำารงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม              
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการเสด็จ
เยือนนานาประเทศ ทรงเข้าร่วมพระราชพิธี

สำาคัญของพระราชวงศ์ประเทศต่างๆ ในยุโรป

การศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ช่วง
แรกได้แก่ วิชาสามัญ จากนั้นทรง

ศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ 
ต่อมา ทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ 
กฎหมายและการปกครอง ที่มหา

วิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

เมื่อทรงสำาเร็จการศึกษา
แล้วเสด็จนิวัตพระนคร 
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม 

พุทธศักราช ๒๔๔๕ ทรง
ดำารงพระยศเป็นนายพล

เอกราชองครักษ์ จเรทหาร
บก บังคับบัญชากรมทหาร

มหาดเล็ก

พุทธศักราช ๒๔๔๗ ทรงผนวช ตามขัตติยราช
ประเพณี ประทับจำาพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

ต่อมา เมื่อสมเด็จพระบรมชนกนาถเสด็จประพาส
ยุโรป ครั้งที่ ๒ ในพุทธศักราช ๒๔๕๐ โปรดเกล้าฯ 
ให้เป็นผู้สำาเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์ ทรง

ปฏิบัติพระราชกิจได้ดีเยี่ยม
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9กีฬา

‘ชเนตตี’ เข้าสวิงฮอนด้าแอลพีจีเอไทยแลนด์ 2022

ชลบุรี • ฮอนด้าร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และไอเอ็มจี                                                                  

จัดการแข่งขันรอบคัดเลือก Honda LPGA Thailand National 

Qualifiers 2022 ณ สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี โดย 

“โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน นักกอล์ฟสาววัย 17 ปี จากเชียงใหม่ 

สามารถคว้าตำาแหน่งผู้ชนะเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยผลงานโดดเด่น

หวด 7 อันเดอร์พาร์ รวม 137 แต้ม ในการแข่งขันทั้ง 2 วัน คว้าสิทธิ์

เข้าร่วมดวลวงสวิงกับเหล่าโปรกอล์ฟสาวระดับโลก ในรายการฮอนด้า 

แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ซึ่งกำาหนดจัดขึ้นที่สนามเดียวกันในเดือน

มีนาคมนี้ โดยนายโนริยูกิ ทาคาคุระ ประธานกรรมการบริหาร และ

ซีอีโอ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมแสดง

ความยินดีกับชัยชนะของ “โปรพราว” และกล่าวว่า การจัดแข่งขัน 

Honda LPGA Thailand National Qualifiers 2022 เป็นส่วนหนึ่งใน

ความมุ่งมั่นของฮอนด้าในการช่วยยกระดับมาตรฐานของวงการกอล์ฟ

ไทยให้เทียบชั้นสากล พร้อมทั้งมอบโอกาสให้นักกอล์ฟไทยสามารถ

พัฒนาทักษะและ “ก้าวสู่ชัยชนะอันยิ่งใหญ่” ซึ่งสอดคล้องกับธีมหลัก 

“Beyond Greatness” ของการจัดการแข่งขันในปีนี้ “Honda LPGA 

Thailand National Qualifiers ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นการแข่งขัน

ครั้งสำาคัญ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสาวรุ่นใหม่

ได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางกอล์ฟอาชีพ นายทาคาคุระกล่าว 

‘สองล้อ’ ส่งผู้ฝึกสอนอบรมเพิ่มระดับกับ ‘ยูซี ไอ’

กรุงเทพฯ • “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคม

กีฬาจักรยานฯ เดินหน้าแผนพัฒนาบุคลากรและยกระดับความร่วม

มือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นไปอีกระดับ โดยมีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนามาตรฐานกีฬาจักรยานไทยให้ขึ้นมายืนแถวหน้าของภูมิภาค

เอเชียอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานที่

ผ่านการอบรมและได้ไลเซนส์ระดับ 2 จากสหพันธ์จักรยานนานาชาติ 

(ยูซีไอ) ในประเภทถนนและลู่ จำานวน 2 คน คือ “โค้ชตั้ม” วิสุทธิ์ กสิ

ยะพัท และร้อยตำารวจเอกอดิศักดิ์ วรรณศรี ขณะนี้ทั้ง 2 คนได้รับการ

ตอบรับจากยูซีไอให้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนระดับ 3 แล้ว โดยมีห้วง

เวลาให้เลือกในเดือนมีนาคม, มิถุนายนและตุลาคมศกนี้ “ทางสมาคม

กีฬาจักรยานฯ พิจารณาแล้วจะส่งทั้งโค้ชวิสุทธิ์และโค้ชอดิศักดิ์เข้า

รับการอบรมในหลักสูตรโค้ชยูซีไอ ระดับ 3 ในเดือนตุลาคม นอก

เหนือจากการส่งโค้ชทั้ง 2 คนนี้ ทางสมาคมได้แจ้งไปทางยูซีไอว่า

หากยังมีที่นั่งว่าง เราก็พร้อมที่จะส่งผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรม

ระดับ 2 มาแล้ว คือ ร้อยตำารวจโทหญิงกฤติกา ศิลาพัฒน์ ในประเภท

เสือภูเขา และนายอัถร ไชยมาโย ในประเภทบีเอ็มเอ็กซ์ เข้ารับการ

อบรม แต่หากไม่มีที่ว่างก็จะเป็นแคนดิเดตต่อไปของไทยในการยก

ระดับพัฒนาผู้ฝึกสอนระดับสูง ซึ่งการได้ไลเซนส์ระดับ 3 เท่ากับว่า

จะเป็นผู้ฝึกสอนที่สามารถรับงานคุมทีมได้ทุกระดับของยูซีไอ

พีพีทีวียิงสด ‘บิ๊กดังค์’ เฟอร์กูสันวัดกึ๋นเจอร์ราร์ด

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสดความมันส์ ทัน

กระแสสุดเดือดประจำาสัปดาห์นี้ กับศึกพรีเมียร์ลีก โดยสัปดาห์ที่

ผ่านมา ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีข่าวใหญ่ท่ีแฟนๆ ต่างให้ความสนใจ

อย่าง “ทอฟฟี่สีน้ำาเงิน” เอฟเวอร์ตัน ประกาศปลด ราฟาเอล เบนิ

เตซ พ้นตำาแหน่งกุนซือ พร้อมแต่งตั้ง “บิ๊กดังค์” ดันแคน เฟอร์

กูสัน กองหน้าระดับตำานานของสโมสร ขึ้นมารับตำาแหน่งกุนซือ

ชั่วคราว นับเป็นหนที่ 2 หลังจากเคยโชว์ผลงานการคุมทีมแบบ

ขัดตาทัพมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2019 ซึ่งเป็นการประเดิม 3 เกม

แรกในฐานะกุนซือบนเวทีพรีเมียร์ลีกแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์ ด้วยการ

เปิดบ้านอัดเชลซี 3-1, บุกไปยันเสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-1 และ

เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอล 0-0 นั่นทำาให้การกลับมารับหน้าที่

เดิมอีกครั้งของเจ้าตัวได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างล้นหลาม โดย

ภารกิจแรกของบิ๊กดังค์คือการพาทีมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน

ของ “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลลา ภายใต้การนำาทัพของ สตีเวน                     

เจอร์ราร์ด อดีตตำานานหงส์แดง พร้อมด้วยกลับมาซ่าในลีกอังกฤษ

อีกครั้งของ ฟิลิปเป คูตินโญ ที่เพิ่งจะแผงฤทธิ์ด้วยการจ่าย 1 ยิง 

1 พาสิงห์ผงาดกลับมาไล่ตีเสมอ แมนฯ ยูไนเต็ด แบบสุดมันส์ 2-2 

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คงต้องดูกันว่าการกลับมาภาค 2 ของบิ๊กดังค์

จะประเดิมได้สวยเหมือนที่เคยทำาไว้ และจะพาเอฟเวอร์ตันกลับมา

เข้าที่เข้าทางอย่างที่แฟนๆ คาดหวังไว้ได้หรือไม่ ลุ้นสดๆ พร้อมกัน

ทางหน้าจอพีพีทีวี เสาร์ที่ 22 ม.ค.นี้ เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป.

‘มาโน’เดินสายดูแข้งหน้าใหม่สู่ช้างศึก

กรุงเทพฯ • มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุต 

บอลทีมชาติไทย พร้อมทีมงานสตาฟฟ์โค้ชฟุตบอล

ชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ เดินหน้าเช็กฟอร์มนักเตะ

ไทยทั้งในไทยลีกและต่างแดนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เป้าหมายสำาคัญในการเตรียมทีมให้ออกมาดีที่สุด 

สำาหรับศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือก

โดย มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติ

ไทย กล่าวหลังเดินทางไปที่สนามทรู สเตเดียม เพื่อ

ชมเกมช้าง เอฟเอคัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ระหว่าง 

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กับ โปลิศ เทโร เอฟซี ว่า

“ที่ ผ่ านมาผมและทีมงานสตาฟฟ์ โค้ ช

ตระเวนดูฟอร์มนักเตะไทยในไทยลีกและบอลถ้วย

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยติดทีมชาติในเอ

เอฟเอฟ ซูซูกิคัพ รวมถึงคนที่ยังไม่ได้ถูกเรียก” มา

โนกล่าว

“แน่นอนเมื่อทุกคนได้ข้อมูลนักเตะที่น่าสนใจ 

เราจะแชร์ความคิดเห็นกัน ตอนนี้เราวางแผนการ

ต่างๆ เพื่อจะยกระดับทีมขึ้นไปอีก พัฒนาเรื่องคอน

เซ็ปต์ และแนวทางการทำางาน ท่ามกลางสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ออกมาดีที่สุด”

“สิ่งที่เราคาดหวังคือ เรามีเกมอุ่นเครื่องได้

ในช่วงเดือนมีนาคม นี่คือแผนเบื้องต้น แต่ก็ต้องดู

สถานการณ์ของโควิด-19 ด้วย และวางแผนในช่วง

ปิดฤดูกาล เราอาจจะเรียกนักกีฬามาฝึกซ้อมเพื่อ

ให้พร้อมที่สุดสำาหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 

รอบคัดเลือก”

“นอกจากนี้ ยั ง ได้พูดคุยกับโค้ชทีมชาติ

เยาวชน เพื่อมีการแชร์ไอเดีย แท็กติกหรือสิ่งต่างๆ 

เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และ

แน่นอนว่าเราจำาเป็นต้องทำางานควบคู่กับทีมรุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี เพื่อให้ทั้ง 2 ทีมต่างมีทีมที่ดีที่สุดและ

พร้อมมากที่สุด เพราะทั้ง 2 ทีมต่างก็มีภารกิจสำาคัญ

ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆ”

“นอกจากนักเตะในประเทศ เรายังติดตาม

นักเตะที่ค้าแข้งต่างแดน และก็ได้รับความช่วย

เหลือจากฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เรา

เข้าใจถึงช่วงเวลาเป็นอย่างดี ว่าเราสามารถเรียก

ตัวเขามาได้แค่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เท่านั้น แต่หากเป็น

ช่วงเวลาอื่นก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้ง”

“สิ่งที่อยากบอกนักเตะทุกคนคือ สำาหรับผม 

ผมพร้อมให้ โอกาสทุกคนที่ทำาผลงานได้ดี เพราะ

ทุกอย่างมันวัดจากฟอร์มการเล่น ผมให้คุณค่ากับ

สิ่งเหล่านั้น ที่ผ่านมาผมได้เห็นนักเตะหลายคนที่

ทำางานหนัก เราพยายามจะมองให้ครอบคลุมมาก

ที่สุด เพราะทีมชาติไทยต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ และ

มันก็ต้องแข่งขันกัน หลายคนที่ผ่านมา อาจจะยังไม่

ได้ โอกาส แต่หากคุณยังทำางานหนักและพยายาม 

ผมเองพร้อมให้ โอกาสทุกคนเสมอ”

สำาหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ มี

โปรแกรมทำาการแข่งขัน 3 รายการ ในปี 2022 คือ

การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ใน

ช่วงเดือนมีนาคม, ฟุตบอลเอเชียนคัพ รอบคัดเลือก 

ในช่วงเดือนมิถุนายน และฟุตบอล AFF Suzuki 

Cup 2022 ในช่วงเดือนธันวาคม.

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ แจ้งสโมสร

สมาชิกระดับ ไทยลีก 1 - ไทยลีก 3 รับเงินสนับสนุน แบบ

ให้เปล่า ครั้งที่ 2/2564/65 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 

บาท โดยให้สโมสรติดต่อรับเงินสนับสนุนได้ตั้งแต่วันที่ 20 

มกราคม 2565 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. (ยกเว้น

เสาร์-อาทิตย์) ณ ที่ทำาการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ (สำานักงานใหญ่) อาคาร 40 ปี (อาคาร 2) การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 286 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร โดยสโมสร ไทยลีก 1 จำานวน 16 สโมสร รับ

ทีมละ 5,000,000 บาท /สโมสรไทยลีก 2  จำานวน 18 สโมสร 

รับทีมละ 750,000 บาท และสโมสรไทยลีก 3 จำานวน 76 

สโมสร ทีมละ 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 112,500,000 

บาท สำาหรับขั้นตอนการรับเงิน สอบถามเพิ่มเติม ทุกวันจันทร์-

ศุกร์ โทร. 0-2011-7177-80 ต่อ 129 คุณกะตั้ว หรือ 130 

คุณมุก ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. เป็นต้นไป (ยกเว้นเสาร์-

อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์-วันหยุดชดเชย) และช่องทางการติด

ต่ออื่นๆ อีเมล members@fathailand.org หรือไลน์ @official @

fathailand มี @นำาหน้า..••..นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา นายก

สมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวราราม เตรียมจัดกอล์ฟการกุศลประ 

จำาปี 2565 ขึ้นมา ในวันพุธที่ 23 ก.พ.นี้ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่

เวลา 11.00 น. ที่สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ (บางนา) 

ชิงถ้วยเกียรติยศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะ ศิษย์เก่า รร.วัดสุทธิฯ ประเภททีมทั่วไป ค่าสมัครทีมละ 

35,000 บาท (จำานวน 5 ท่าน) นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก

มากมาย โดยเฉพาะนักกอล์ฟท่านใดทำา “โฮลอินวัน” ได้รับรถ

ยนต์ฮอนด้า ซิตี้ ไปทันที แถมช่วงเย็นยังมีงานเลี้ยงและมอบ

รางวัลให้กับผู้ชนะประเภทต่างๆ สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ไปจนถึงวันที่ 15 ก.พ.นี้ หรือติดต่อ คุณฐิติรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ โทร. 

09-5526-3663 ด่วน..••..พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ถ่ายทอดสด

ความมันส์ ทันกระแสสุดเดือดประจำาสัปดาห์น้ี โดยวันอาทิตย์ที่ 

23 ม.ค. ประเดิมเป็นศึก ไฮลักซ์รี โว ไทยลีก 20212-22 เวลา 

18.30 น. “สิงห์เจ้าท่า” การท่าเรือ เอฟซี ต้องรีดฟอร์มเก่งให้

ออก หลังเปิดเลก 2 ด้วยการเสมอมา 2 นัดติด โดยสัปดาห์นี้

พวกเขาจะต้องเปิดบ้านพบกับ “ช้างศึกยุทธหัตถี” สุพรรณบุรี 

เอฟซี ที่กำาลังฟอร์มกำาลังเข้าที่เข้าทาง และต้องการหนีให้ห่าง

จากโซนตกชั้น แต่ก็ต้องลุ้นว่าจะเลื่อนหรือไม่ เพราะกลาง

สัปดาห์ “สิงห์เจ้าท่า” ก็เจอพิษโควิด-19 เล่นงานครึ่งทีม จน

ต้อง เลื่อนศึก ‘ช้าง เอฟเอ คัพ’ รอบ 16 ทีมกับบีจี มาแล้ว

                         

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

สำ�รวจพื้นที่ • นายแมนศักดิ์ แถมวัน ผอ.โรงเรียนบ้านจะเนียว                                                                                 

ต.กระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับนายกฤตนว

พรรณ วชิรบ้านกลาง และนายสวัสดิ์ เกิดแก้ว กรรมการบริหาร

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาสำารวจ

พื้นที่โรงเรียนบ้านจะเนียว เพื่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ใน

กิจกรรม “คาราวานคนกีฬา 2565” ของสมาคมนักข่าวช่างภาพ 

กีฬาฯ โดยมีคณะครู และนักการเมืองท้องถิ่นร่วมประชุมด้วย เมื่อ

เร็วๆ นี้

อินเดีย • สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี 

ยก ธนีกานต์ แดงดา ว่าเป็นนักฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทยที่น่าจับตามองในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์ 

เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดีย โดยทีมชาติไทยลง

สนามนัดแรก พบกับฟิลิปปินส์ ที่สนามดีวาย พาทิล ใน

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. (เวลาไทย) 

ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน ELEVEN SPORTS นั้น

โดยเอเอฟซีได้เขียนถึง ‘ไหม’ ธนีกานต์ ว่า “ธนี

กานต์ แดงดา คือน้องสาวแท้ๆ ของกองหน้าผู้ทำาลาย

สถิติของทีมชาติไทยมากมาย อย่าง ธีรศิลป์ แดงดา 

และติดทีมชาติมาอย่างต่อเนือง ถือเป็นหนึ่งในกอง

หน้าที่ดีที่สุดในทศวรรษนี้ของทีมชาติไทย และนี่คือครั้ง

ที่ 3 ของเธอ ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย”

“ในปี 2018 ธนีกานต์เป็นส่วนหนึ่งของการช่วย

ทีมชาติไทยให้ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของศึกชิง

แชมป์แห่งทวีป และเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 1986 ก่อนที่

จะสร้างเซอร์ ไพรส์ ใส่คู่แข่งในรอบรองชนะเลิศครั้งนั้น

อย่างออสเตรเลีย แม้สุดท้ายทีมจะแพ้ไป แต่พวกเธอก็ได้

ตั๋วไปฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน”

“จุดเด่นของเธอ คือความเร็วและความกระหาย

ในการทำาประตู โดยเฉพาะการวิ่งตัดแนวรับจากด้าน

กว้างเพื่อไปรับบอลและทำาประตู เด็กสาวรายนี้ถือเป็น

หนึ่งในนักเตะที่มีประสบการณ์ ในการยกระดับทีมบอล

หญิงของไทยให้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดตลอด 8 ปีที่ผ่านมา”

“และด้วยการที่ กาญจนา สังข์เงิน ไม่มีชื่อใน

ทีมชุดนี้ ทำาให้ความคาดหวังทั้งหมดตกไปอยู่ที่ธนีกานต์ 

ในการแข่งขันที่อินเดียครั้งนี้เธอมีเป้าหมายที่จะช่วยให้

ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ และฟุตบอลหญิงชิง

แชมป์โลกเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน”

นอกจากธนีกานต์แล้ว เอเอฟซียังให้จับตามอง                                                                     

นักเตะอย่าง แซม เคอร์ กองหน้าทีมชาติออสเตร 

เลีย จากสโมสรเชลซี และยูอิ ฮาเซกาวา จากทีม

ชาติญี่ปุ่น ที่สังกัดเวสต์แฮม ยูไนเต็ด เป็นต้น

สำาหรับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 

รอบสุดท้าย จัดขึ้นเพื่อหาทีมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์โลก 2023 วันที่ 20 กรกฎาคม - 

20 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีประเทศออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

นอกจากนี้ ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิง                                                                

แชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ที่ประเทศอินเดียครั้งนี้                                                                       

AFCยก‘ธนีกานต์’นักเตะน่าจับตา

ของทีมไทยก่อนลุยชิงตั๋วบอลโลก

เมลเบิร์น • อลิเซ คอร์เนต์ นักเทนนิส

สาวจากฝรั่งเศสบอกว่าตัวเองเป็นพวก

ไดโนเสาร์หลังพลิกล็อกอัด การ์บิเน มูกูรู

ซา มือวางอันดับ 3 ตกรอบ 2 ด้วยชัยชนะ 

6-3 และ 6-3 ในศึกออสเตรเลียน โอเพ่น 

แกรนด์สแลมรายการแรกของปีที่เมลเบิร์น 

พาร์ก เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา

การ์บิเน มูกูรูซา แชมป์ดับเบิลยูที

เอ ไฟนัลส์ ชาวสเปน มีปัญหากับการเสิร์ฟ

ของเธอในการแข่งขันที่ร็อด เลเวอร์ อารี

นา ก่อนจะแพ้ อลิเซ คอร์เนต์ มืออันดับ 

61 ของโลก เขี่ยตกรอบ 2 หลังใช้เวลา 1 

ชั่วโมง 27 นาที

คอร์เนต์นั้นไม่เคยผ่านรอบ 4 ใน

รายการระดับแกรนด์สแลม แต่เธอมีประ 

สบการณ์สูงมากในการเล่นรายการใหญ่ท่ีลง                                                            

เล่นเมนดรอว์รายการแกรนด์สแลม 60 ราย 

การติดต่อกัน มากที่สุดในบรรดานักเทนนิส

หญิงที่ยังคงเล่นอยู่ และมากที่สุดเป็นอันดับ 

3 ในประวัติศาสตร์

“แมตช์ ในวันนี้ฉันสามารถเล่นได้

อย่างยอดเยี่ยม สภาพจิตใจของฉันนั้นสม 

บูรณ์แบบมาก ฉันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลย ฉัน

เพียงพยายามมีสมาธิกับสิ่งที่ฉันต้องทำา” 

คอร์เนต์ ซึ่งกำาลังจะอายุครบ 32 ปีในวัน

เสาร์นี้กล่าว

“ฉันรู้สึกว่าฉันอยู่ในบับเบิลและต้อง

เล่นให้เยี่ยมที่สุดเท่าที่จะสามารถทำาได้ถึงจะ

เอาชนะการ์บิเนได้ แต่เธอก็เป็นนักสู้ และฉัน

รู้ดีว่าต่อให้ฉันได้เซตหรือเบรกเกมของเธอได้ 

แต่เธอก็จะไม่ยอมเสียคะแนนให้ง่ายๆ”

“สำาหรับฉันน่าจะเป็นพวกไดโนเสาร์

ที่ยังเล่นอยู่ในทัวร์ ฉันเล่นอยู่ในวงการนี้มาแล้ว 

16 ปี และต้องเล่นมาแล้วไม่รู้กี่แมตช์ รวมถึง

การเจอกับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย” คอร์

เนต์กล่าว “ฉีนคิดว่าประสบการณ์เหล่านั้นช่วย

ฉันได้มากในวันนี้”

ในยุคโอเพ่น อีรา ของวงการเทนนิสนั้น

มีเพียง ไอ ซูกิยามา จากญี่ปุ่น และฟรานเชส 

กา เชียโวเน จากอิตาลี เพียง 2 คนเท่านั้นที่

ลงเล่นเมนดรอว์รายการแกรนด์สแลมติดต่อ

กันมากกว่าคอร์เนต์ โดยซูกิยามาเล่นไป 62 

รายการ และเชียโวเน 61 รายการ

ส่วน อารีนา ซาบาเลนกา มือวางอันดับ 

2 จากเบลารุสที่เสียดับเบิลฟอลต์ถึง 6 ครั้งใน

เกมเสิร์ฟแรกจนทำาเสียเซตแรก แต่ยังเอา

ตัวรอดได้ด้วยชัยชนะเหนือ หวัง ซินยู จาก

จีนหลังเล่น 3 เซต

ในเซตแรกที่ซาบาเลนกาเสียไปนั้น                                                             

เธอเสียดับเบิลฟอลต์ไปทั้งหมด 12 ครั้ง ก่อน                                                                      

แพ้ไป 6-1 แต่หลังจากนั้นเริ่มจับจังหวะได้

และเอาชนะคู่แข่งที่เป็นมืออันดับ 100 ไป 

1-6, 6-4, 6-2 

“ฉันพยายามบอกกับตัวเองว่ายังมีช็อต

ให้เล่นเพียงพอที่จะชนะแมตช์ถึงแม้จะเสิร์ฟ

ไม่ได้” ซาบาเลนกากล่าว “แต่เธอกลับยิ่งเล่น

ยิ่งแกร่งขึ้น มันไม่ใช่แมตช์ที่ง่ายเลย ฉันต้อง

เร่งตัวเองอย่างหนักกว่าจะกลับมาชนะได้”.

คอร์เนต์เขี่ยมือสามร่วงที่เมลเบิร์น

พลิกล็อก • อลิเซ คอร์เนต์ นักเทนนิสจากฝรั่งเศสที่ไม่เคยผ่านรอบ 4 แกรนด์สแลม พลิก

ล็อกเอาชนะ การ์บิเน มูกูรูซา มือวางอันดับ 3 ของรายการจากสเปน 6-3, 6-3 ในศึก

ออสเตรเลียน โอเพ่น รอบ 2 ที่เมลเบิร์นพาร์ก ประเทศออสเตรเลีย

‘หนองบัวพิชญฯ’จับมือ‘โชนัน’ยกระดับทีม

ฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ 

ไทย ส่งผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 5 ราย ไปทำา

หน้าที่มีดังนี้

1.พรรษา ชัยสนิท ผู้ตัดสินหญิงระดับ FIFA 

ELITE ทำาหน้าที่ผู้ตัดสินที่ 1 2.สุภาวรรณ หินทอง ผู้

ช่วยผู้ตัดสินหญิงระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ช่วย

ผู้ตัดสิน 3.นวลนิจ ดอนจังหรีด ผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิง

ระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 4.ศิวกร ภู

อุมดม ผู้ตัดสินระดับ FIFA ELITE ทำาหน้าที่ผู้ตัดสิน 

VAR 5.ฉัตริน มงคลศิริ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้

ตัดสินสมาคม ทำาหน้าที่ ประสานงานด้านระบบ VIO 

(Var Information Officer).

‘ไหม’ ธนีก�นต์ แดงด� 

ม�โน โพลกิง หัวหน้�ผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมช�ติไทย 

หนองบัวลำาภู • หนองบัวพิชญ เอฟซี  ทีมในศึก

รีโวไทยลีกยกระดับสโมสรด้วยการเซ็นสัญญาเป็น

พันธมิตรกับโชนัน เบลมาเร เพื่อพัฒนาและแลก

เปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งในและนอกสนาม

“พญาไก่ชน” หนองบัวพิชญ เอฟซี เซ็น

สัญญาลงนามร่วมเป็นพันธมิตรกับ โชนัน เบล 

มาเร สโมสรชั้นนำาในศึกเจลีก ญี่ปุ่น ด้วยสัญญา 3 

ปี (ฤดูกาล 2022-2024) พร้อมสร้างความร่วมมือ

พัฒนาศักยภาพนักเตะและโค้ช

สุเทพ ภู่มงคลสุริยา ประธานสโมสรหนอง                                                                     

บัวพิชญ เอฟซี เปิดเผยว่า “สโมสรหนองบัว

พิชญ เอฟซี  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็น

พันธมิตรกับสโมสรโชนัน เบลมาเร ทีมชั้นนำาจาก

เจลีก ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ตรงกันใน

การสนับสนุนพัฒนาวงการฟุตบอล และยกระดับ

ศักยภาพทีม รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์สโมสร ผม

เชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้คือก้าวสำาคัญในการ

ยกระดับทีม โดยเป็นความร่วมมือกันเพื่อพัฒนา

ทั้งด้านศักยภาพนักกีฬาโดยตรงทั้งระดับชุด

ใหญ่และเยาวชน ด้านการทำาการตลาดระหว่าง

ประเทศ และการส่งเสริมข้อตกลงด้านการแลก

เปลี่ยนผู้เล่นระหว่างกัน”

พร้อมกันนี้บอสใหญ่พญาไก่ชน กล่าวต่อ 

ว่า “ในส่วนของการพัฒนาระบบอะคาเดมีร่วม

กัน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักฟุตบอลเยาวชนของ

สโมสร และเป็นการสร้างเส้นทางที่ชัดเจนเพื่อ

ก้าวเข้าสู่เส้นทางของฟุตบอลอาชีพ พร้อมกับ

การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ของสตาฟฟ์โค้ชใน

ด้านการบริหารจัดการทีม ทั้งนักฟุตบอลตั้งแต่

ระดับเยาวชนถึงระดับอาชีพ ซึ่งเป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีดีให้กับแฟนบอล และผู้เล่นของสโมสร

ในการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันกับทีม

ระดับนานาชาติ”

สำาหรับสโมสรฟุตบอลโชนัน เบลมาเร 

ปัจจุบันโลดแล่นอยู่ในเจลีก 1 ลีกสูงสุดของประ 

เทศญี่ปุ่น โดยในอดีตเคยคว้าแชมป์เจลีกทูมาแล้ว 

2 สมัย ในปี 2014, 2017 ทั้งนี้ โชนันเคยเป็นส่วน

หนึ่งของอดีตจังหวัดซางามิ ส่วนเมืองโยโกฮามา

และคาวาซากิที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตจังหวัด

มูซาชิ ทำาให้ โชนันมีสโมสรคู่แข่งภายในจังหวัดคา

นางาวะที่สำาคัญ ได้แก่ โยโกฮามา เอฟ มารินอส, 

โยโกฮามา เอฟซี และคาวาซากิ ฟรอนตาเล ซึ่งทั้ง 

3 สโมสรตั้งอยู่ที่เมืองท่า.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ห้องสมุดประชาชน 33 แห่ง เปิดให้อ่านอีบุ๊กฟรี

โดยข่าวดีล่าสุดขณะนี้มีห้องสมุดประชาชน 33 แห่ง โดย

บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำากัด หนึ่งในกลุ่ม บริษัท บีทูเอส 

จำากัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ ได้เปิดให้

บริการอ่านอีบุ๊กฟรีแก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือบรรเทา

ความวิตกกังวล ลดความเครียด และเป็นการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้

เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน ในภาวะที่ต้องประสบกับปัญหา ทั้งน้ำา

ท่วมในหลายพื้นที่ วิกฤตโควิด-19 ที่ต้องมีการระวังตัว เว้นระยะ

ห่าง การกักตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางออกนอกพื้นที่ ทั้งยัง

เป็นการช่วยเสริมความรู้และทักษะให้แก่เด็กและเยาวชนในขณะ

ที่ต้องเรียนออนไลน์

สำาหรับอีบุ๊กที่เปิดให้อ่านฟรีในครั้งนี้ มีทั้งอีบุ๊กออกใหม่

และอีบุ๊กขายดีที่แต่ละห้องสมุดคัดเลือกมาครอบคลุมหลายหมวด

หมู่ อาทิ เทคโนโลยี การศึกษาและตำาราเรียน การบริหาร การ

ตลาด การเงิน นวนิยาย วรรณกรรม พัฒนาตนเอง แม่และ 

เด็ก สุขภาพ ท่องเที่ยว ฯลฯ รวมถึงอีบุ๊ก หรือ E-magazine ที่

เผยแพร่จากหน่วย

งานต่างๆ มากกว่า 

1,000 รายการ โดย

รายชื่อของห้องสมุด

ประชาชน ทั้ง 33 

อำาเภอ 13 จังหวัด 

ที่เปิดให้บริการอ่าน

อีบุ๊กฟรี ได้แก่ ห้อง

สมุดประชาชน “เฉลิม

ราชกุมารี” ห้องสมุด

ประชาชนจังหวัด

และห้องสมุดประชาชน

อำาเภอ จังหวัดอุทัย 

ธานี ตาก นนทบุรี 

บึงกาฬ ศรีสะเกษ 

สุโขทัย หนองคาย จันทบุรี ลำาพูน พิจิตร ระนอง กาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี ซึ่งผู้สนใจใช้บริการสามารถตรวจสอบพื้นที่บริการเพิ่ม

เติมได้ที่ Facebook : Hytexts คาดว่าโครงการอ่านอีบุ๊กฟรีนี้ จะ

ช่วยดึงดูดผู้เข้าใช้งานห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ ได้ไม่ต่ำากว่า 

20,000 คน

สำาหรับห้องสมุดประชาชนที่สนใจเข้าร่วมใช้ระบบห้องสมุด

ออนไลน์องค์กร ไฮบรารี่ ซึ่งมีอีบุ๊กและฟังก์ชันพิเศษสำาหรับห้อง

สมุดประชาชนโดยเฉพาะ พร้อมการอบรมให้ความรู้ ในการใช้งาน 

ลิขสิทธิ์ของอีบุ๊ก การสร้างอีบุ๊ก เทคนิคการประชาสัมพันธ์ระบบห้อง

สมุดออนไลน์ (E-library) หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย

บริษัท ไฮเท็ค อินเตอร์แอ็คทีฟ จำากัด และผู้เชี่ยวชาญ พร้อมร่วม

ออกแบบหลักสูตร ติดตาม และประเมินผล เพื่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการใช้งานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ โทร.06-1519-3641 และ 06-3451-9359 Line OA: siamclmt หรือ 

Facebook: siamclmt ส่วนองค์กรที่สนใจใช้งานห้องสมุดออนไลน์ 

ไฮบรารี่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่ www.hibrary.me, 

Facebook : Hytexts หรือติดต่อได้ที่ โทร.0-2024-6690.

มื่อช่วงสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา โครงการ

ประกวด  “เท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี” 

ที่จัดโดยทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) 

ที่หวังตอกย้ำาความตั้งใจในการจุดประกายสร้าง

จิตสำานึกแห่งความภูมิใจในเอกลักษณ์และมรดก

วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทย ในกลุ่มเด็กและ

เยาวชนไทย ได้ประกาศผลการประกวด โดยใน

ปีนี้ ได้ปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 

3 ประเภท คือ การประกวดมารยาทไทย ประกวด

อ่านฟังเสียง และการประกวดวาดภาพดิจิทัล ชิง

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พร้อมรางวัลทุนการศึกษา

“แม้ในปีนี้จะปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ แต่

มีกระแสตอบรับดีเกินคาด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการมากกว่า 2,700 คน จาก 540 โรงเรียนทั่ว

ประเทศ” นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ เจ้าหน้าที่ ‘เท่อย่างไทยโดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี’

เยาวชนโชว์เคสสำานึกรักความเป็นไทย

เ

บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธน

ชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยผลสำาเร็จของโครงการ  

โครงการ “ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี มีการจัดต่อ

เนื่องมาเป็นเวลานาน โดยในปี 2564 เป็นครั้ง 

ที่ 49 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมเยาวชนให้ร่วม

กันรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 

และทำาหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์จุดประกายสำานึกรัก

ความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน และที่พิเศษใน

ปี 65 ยังเชื่อมต่อสู่คนรุ่นใหม่กับยุคดิจิทัล ทำาให้

มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่คือ การประกวดวาดภาพ

ดิจิทัลขึ้นมาอีกประเภท เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน

ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการ

ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ซึ่งผลงานของ

เยาวชนคนรุ่นใหม่ในโครงการ สะท้อนให้เห็นถึง

ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่าง

ชัดเจน

โดยรางวัลชนะเลิศ ประเภทการวาดภาพ

ดิจิทัล ระดับมัธยมต้น ได้แก่ เด็กหญิงศิรภัสสร 

ธนะโสภณ จากโรงเรียนวชิราลัย กับผลงานชื่อ 

“Power of Change” สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืน 

โดยมีแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ 

วันของโลกใบนี้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยี ซึ่งถูกพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

ประจำาวัน และที่สำาคัญยังนำาพลังงานสะอาดมา

ใช้ในเรื่องของการเกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืน

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นของ

เด็กหญิงบุณยอร ทวีชาติ จากโรงเรียนเรยีนาเชลี

วิทยาลัย ผลงานชื่อ “ความคิดสู่ความเท่าเทียมของ

ชุมชน” มีแรงบันดาลใจที่ปรารถนาจะยกระดับวิถี

ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชนบทที่เติบโตมา

ให้ดีขึ้น ภายใต้ โลกแห่งเทคโนโลยีและความเท่า

เทียมในสังคม และรองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิง

ธนากานต์ ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระ

ราชูปถัมภ์ฯ ในชื่อผลงาน “ตึกผู้คน” ที่มีแรงบันดาล

ใจจากการอยากเห็นสถานที่ที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุข ยอมรับความหลากหลายซึ่งกันและกัน

สำาหรับผู้ชนะเลิศระดับมัธยมปลายและ 

ปวช. ได้แก่ นายกีรติ มั่งมี โรงเรียนราชวินิต

บางแก้ว ในชื่อผลงาน “s’unir (การร่วมแรงร่วม 

ใจ)” สื่อให้เห็นความสำาคัญของการศึกษาที่เป็น

รากฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน

สังคม ซึ่งทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เพราะความรู้

ไม่ได้จำากัดแค่เพียงในห้องเรียน แต่สามารถเรียน

รู้ได้จากสิ่งรอบตัว จากสิ่งแวดล้อมในบ้าน ชุมชน 

และสังคม โดยการจัดการความรู้ของคนในชุมชน

เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะนำาความรู้มาประยุกต์

ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้ยั่งยืน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นผล

งานของนางสาวปาลิตา ตูปซอง โรงเรียนสตรี

สมุทรปราการ ในชื่อ “(ECO)nomic” มีแรง

บันดาลใจจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม้

จะอำานวยความสะดวกให้ผู้คน แต่กลับต้องแลก

ด้วยปัญหามลพิษ ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาด

เพื่อการเกษตรจะเป็นหนทางในการพัฒนาชุมชน

และประเทศชาติที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และรอง

ชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนววรรณ อุนแดง 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ในผลงานชื่อ “ยกระดับ

สินค้าชุมชนสู่สากลโลกออนไลน์” มีแรงบันดาล

ใจจากความต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้

บรรลุเป้าหมายในการขายสินค้าประมงแปรรูป

ผ่านออนไลน์ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่ง

เสริมให้คนในชุมชนอยู่ได้ โดยลดค่าใช้จ่าย แต่เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

นางสาวมาริสากล่าวถึงภาพรวมของผลงาน

เยาวชนในโครงการเท่อย่างไทย โดยไฟ-ฟ้า ทีทีบี 

ว่าตอกย้ำาผลสำาเร็จในการจุดประกายเยาวชน

ให้ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทย ทั้งกิจกรรม

การประกวดมารยาทไทย เพื่อส่งต่อคุณค่าของ

มารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามให้กับคนรุ่นใหม่ การ

ประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้าน

ภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่าน

ออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง ส่วนการประกวด

ภาพวาดดิจิทัล ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่อง

มือโปรแกรมต่างๆ ล้วนสะท้อนถึงความภาคภูมิใจ

และจุดประกายต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จาก

คุณค่าของความเป็นไทยให้คงอยู่ในสังคมอย่าง

ยั่งยืนต่อไป.

นิทรรศการและถ้วยรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมต้น รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมปลาย รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมต้น

ศึกษาธิการ • ศธ.เปิดไทม์ไลน์การฉีดวัคซีน

ไฟเซอร์เด็ก 5-11 ปี จำานวน  5.2 ล้านคน 

เข็มแรก 1 ก.พ. เข็มสอง 26 ก.พ. หรือห่าง

จากเข็มแรก 25 วัน เริ่มขั้นตอนแรกเตรียม

รายชื่อและเอกสารยินยอมฉีดจากผู้ปกครอง

ตั้งแต่ 12 ม.ค. ทำาการประชาสัมพันธ์ ประชุม

ทำาความเข้าใจผู้ปกครอง 27-28 ม.ค. ส่งราย

ชื่อเด็กยินยอมฉีดให้กับ สสจ.

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เปิดเผย

ไทม์ ไลน์หรือตารางเวลาการเตรียมความ

พร้อมการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 5 ปี 

ไม่เกิน 12 ปี หรือ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน 

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 

1 กุมภาพันธ์ 2565 เข็มที่ 2 ในวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีตัวเลข

เด็กนักเรียนอายุ 5-12 ปีที่เข้าข่ายได้รับการ

ฉีดวัคซีนจำานวน 5.2 ล้านคน

ทั้งนี้ ตามตารางเวลาของกระบวนการ

ฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ 5–ไม่เกิน 12 ปี เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 12-14 มกราคม  ศธ.แจ้งสถาน

ศึกษาจัดเตรียมรายชื่อและจำานวนนักเรียน 

(แยกรายจังหวัด/อำาเภอ) โดยแบ่งเป็น ระดับ

อนุบาล อ.1–อ.3 และระดับประถมศึกษา 

ป.1–ป.6 จำาแนกกลุ่มที่อายุเกิน 5 ปีขึ้น

ไป ถึงอายุไม่เกิน 12 ปี (11 ปี 11 เดือน 

29 วัน) ต่อมาให้สถานศึกษาสำารวจจัดทำา

บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรแยกเป็นกลุ่ม

ที่ยังต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มและกลุ่มที่

ต้องการเข็มที่ 3 (Booster Dose) ในส่วนของ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะกำาหนดแบบ

ฟอร์มยินยอมฉีดวัคซีน และลักษณะข้อมูล

ที่ใช้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน (เลข 13 หลัก/ชื่อ-

นามสกุล/วันเดือนปีเกิด/โทรศัพท์)

วันที่ 12-17 มกราคม ศธ. และ สธ. 

จัดทำาคลิป 3+3 นาที สื่อสารสาธารณะ สร้าง

ความเข้าใจข้อดี-ข้อเสีย การฉีดวัคซีนไฟ

เซอร์ในเด็กอายุ 5–ไม่เกิน 12 ปี มี นพ.อุดม 

คชินทร นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย

มหิดล นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคม

โรคติดเชื้อเด็กแห่งประเทศไทย พญ.กุล

กัญญา โชคไพบูลย์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์เด็ก และ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดี

กรมอนามัย เป็นผู้ ให้ความรู้ และเผยแพร่

ในสื่อต่างๆ

17-20 มกราคม สธ.ส่งแบบฟอร์ม

ยินยอมฉีดวัคซีน และลักษณะข้อมูลที่ใช้ลง

ทะเบียนฉีดวัคซีน และ ศธ.นำาส่งแก่สถาน

ศึกษาต่างๆ ขณะเดียวกัน ศธ. และ สธ. จัด

ประชุมออนไลน์กับสถานศึกษาในสังกัดซัก

ซ้อมเตรียมการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้ปกครอง

และชุมชน (1–3 ครั้ง)

17-24 มกราคม สถานศึกษาเริ่ม

จัดประชุมสื่อสารข้อมูลสร้างความเข้าใจ

ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่ออนุญาต/ยินยอมให้

นักเรียนอายุ 5–ไม่เกิน 12 ปี ได้รับการฉีด

วัคซีนไฟเซอร์ ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดทำาราย

ชื่อและจำานวนนักเรียนแล้วเสร็จ วันที่ 21-

25 มกราคม สถานศึกษาจัดประชุมหารือ

เพื่อรับการแจ้งความประสงค์จากผู้ปกครอง

ให้นักเรียนอายุ 5–ไม่เกิน 12 ปี เข้ารับการ

ฉีดวัคซีน

25-26 มกราคม สถานศึกษานำาส่ง

รายชื่อและจำานวนนักเรียนที่ประสงค์จะ

ฉีดวัคซีนให้แก่ ผู้อำานวยการสำานักงานเขต

พื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) หรือศึกษาธิการ

จังหวัด (ศธจ.) และนำาส่งบัญชีรายชื่อครูและ

บุคลากรที่ต้องการฉีดวัคซีนเพิ่ม

27-28 มกราคม ศธจ.ประชุมร่วม  

ผู้อำานวยการ สพป. และหน่วยงานการศึกษา

อื่นในจังหวัดสอบทานสรุปข้อมูลนักเรียนอายุ 

5–ไม่เกิน 12 ปี ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแล้ว

สาธารณสุข • ที่ประชุม คกก.ควบคุมยาเสพ

ติด มีมติปลดล็อกกัญชาพ้นรายชื่อยาเสพ

ติดประเภท 5 แล้ว ยันผู้เชี่ยวชาญและภาค

เอกชนเห็นพ้อง หลังจากนี้จะออกเป็นประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข “อนุทิน” ลงนามต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีการเดิน

หน้ากำาหนดทิศทางกฎหมายควบคุมยาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 5 ตามความในประมวล

กฎหมายยาเสพติด ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

9 ธ.ค. 2564 เป็นต้นมา ซึ่งไม่มีการระบุชื่อ 

กัญชาและกัญชง ในประเภทของยาเสพติด

ให้ โทษ ดังนั้น ขั้นตอนแรกคือ การระบุชื่อ

ยาเสพติดให้ โทษ อาศัยอำานาจตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด โดยคณะกรรมการที่แต่ง

ตั้งขึ้นตามระบุในประมวลฯ จะพิจารณา

เห็นชอบ หลังจากนั้นจึงออกเป็นประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ที่มีนายอนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขลงนามต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา คณะ

อนุกรรมการกลั่นกรองการระบุชื่อยาเสพติด

ให้ โทษประเภท 5 โดยมี นพ.ไพศาล ดั่น

คุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) เป็นประธานได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด

ให้ โทษในประเภท 5 พ.ศ. .... คือ สารสกัดจาก

ทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืช

ในสกุล Cannabis ยกเว้นที่ไม่เป็นยาเสพติด

ให้ โทษ คือ ก.สารสกัดจากพืชกัญชากัญชง 

เฉพาะที่ ได้จากการอนุญาตปลูกในประเทศ 

ในทุกส่วนที่มีปริมาณสาร THC ไม่เกิน 0.2% 

โดยน้ำาหนัก และ ข.สารสกัดจากเมล็ดกัญชา 

กัญชง ที่ได้จากการปลูกในประเทศเช่นกัน

ล่าสุด ในวันนี้มีการประชุมคณะ

กรรมการควบคุมยาเสพติด ตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด กำาหนดให้ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานกรรมการฯ ซึ่งได้

มอบหมายให้ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการ

ประชุมฯ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำาคัญ 

คือ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษประเภท 

5 พ.ศ. .... โดยองค์ประชุมประกอบด้วย

ผู้แทนหน่วยงานจากหลายภาคส่วน อาทิ 

อธิบดีจากทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข 

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการคณะกรรม 

การกฤษฎีกา อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 

นายกสภาการแพทย์แผนไทย นายกสภา

เภสัชกรรม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง 

รมว.สาธารณสุข แต่งตั้งจำานวน 10 คน จาก

ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

และเป็นประโยชน์ ในจำานวนนี้ให้แต่งตั้ง

จากภาคเอกชน ไม่น้อยกว่า 3 คน มติใน

ที่ประชุมเห็นชอบตรงกันในร่างประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปคือ การ

ยกร่างเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ 

ป.ป.ส.) เห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประชุม

กันในวันอังคารที่ 25 ม.ค.2565 เวลา 

13.00-14.00 น.นี้.

มีมติปลดล็อก‘กัญชา’พ้นยาเสพติดประเภท5

ฉีดวัคซีนเด็ก5-12ปีเข็มแรก1ก.พ.
เข็มสอง26ก.พ.ห่างเข็ม1จำานวน25วัน‘ศธ.’เปิดไทม์ไลน์ข้ันตอนเตรียมการชัดเจน

นำารายชื่อส่งต่อสาธารณสุขจังหวัด (สธจ.)

29 มกราคม สธจ.ประชุมวางแผน

การรับวัคซีนและกำาหนดการกระจายจุดฉีด

วัคซีนรายวันแต่ละพื้นที่ (School based) 

และวิธีการบันทึกข้อมูล วันที่ 30-31 มกราคม 

สธจ.จัดประชุมร่วม ศธจ. ผู้อำานวยการ สพป. 

และผู้อำานวยการสถานศึกษาในจังหวัด แจ้ง

แผนกำาหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน (สถาน

ที่และจำานวนรายวัน) และกำาหนดการฉีด

วัคซีนแก่ครูและบุคลากรส่วนที่เหลือ

สำาหรับการฉีด เริ่มเข็มแรกวันที่   

1 กุมภาพันธ์ และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เริ่ม

การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้นักเรียนอายุ 5–ไม่

เกิน 12 ปี.



ำ�เอ�แฟนๆ อดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อทร�บข่�วว่�น�งเอกชื่อดัง ยุ้ย จีรนันท์ พร้อมส�มี 

ธันน์ ธนากร ติดโควิด-19 ซ่ึงท้ังสองก็ได้รีบเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลทันที ล่าสุดตอน

น้ีสาวยุ้ยหายจากอาการป่วยดังกล่าวและเดินทางกลับไปกักตัวต่อท่ีบ้านเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว งานน้ีเจ้าตัวจึงออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าว พร้อมยังบอกอีกว่า ถึงตัวเองจะป่วย

นอนโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ท้ิงงาน เลยถือโอกาสน้ีเฝ้าจอเช็กกระแสละครร่านดอกง้ิว ทางช่อง 8 

ท่ีกำาลังออกอากาศไปด้วย

โดยยุ้ยเปิดเผยว่า “น่าจะเป็นเช้ือโอมิครอน เป็นไข้ 1 วัน เจ็บคอมากหน่อย มีไอ น้ำามูก

นิดหน่อย มีทานยา 3-4 วัน และ 5 วันเช้ือก็เร่ิมหมด มีอาการอะไรคุณหมอก็ให้ทานยาตาม

อาการ และกักตัวต่อ 10 กว่าวันค่ะ ตอนน้ีก็ทานยาตามท่ีคุณหมอให้ครบโดส ดูแลตัวเอง และ

ป้องกันตัวเองการ์ดอย่าตก ถึงแม้เราจะเป็นแล้ว ภูมิจะสูง เราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะคุณ

หมอบอกว่า เราไม่ติด แต่เราก็อาจเป็นพาหะเอาเช้ือมาปล่อยได้ ก็ต้องดู และป้องกันตัวเอง

เป็นพิเศษมากข้ึน เพื่อคนรอบข้าง ก็คงต้องบำารุงตัวเอง ทานวิตามินต่างๆ พักผ่อนให้เพียงพอ

ค่ะ ขอบคุณทุกๆ กำาลังใจ ทุกความเป็นห่วงให้กับยุ้ยกับธันน์ อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้มาก 

ระบาดหนักมากจริงๆ ช่วงน้ี ถึงแม้เราจะป้องกันตัวเอง เพราะเราเองต้องออกจากบ้านทำางาน 

เจอคนมาก เราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆ ย่ิงตอนน้ียุ้ยเป็นห่วงคุณแม่มาก เพราะคุณแม่มีโรค

ประจำาตัว กลัวจะเป็นพาหะมาให้คุณแม่ ดังน้ันต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าเดิมค่ะ

ตอนท่ีต้องไปอยู่โรงพยาบาล จริงๆ ถ้าอยู่คนเดียวเหงามากแน่ๆ แต่เราโชคดีท่ีอยู่กับธันน์ 

เพราะเป็นด้วยกัน นอนพักห้องเดียวกัน แต่เหงามาก เราไม่อยากมานอนอยู่แบบน้ีเป็น 10 วัน 

เหงาจริงๆ แต่เพื่อนๆ ส่งของกินของเย่ียมมาให้เยอะมาก เราก็ต้องฝากขอบคุณตรงน้ีด้วย จริงๆ 

เราคิดถึงคุณแม่ สุนัขท่ีเราเล้ียงมากๆ แต่ก็มีส่ิงดีในระหว่างเรารักษาตัว ยุ้ยก็ได้มีโอกาสดูละคร

เช็กกระแสต่าง ๆ มากข้ึน ทางช่อง 8  ก็จะมีไลฟ์สดทางเพจ เราก็เข้าไปทักทายพูดคุยกับๆ 

แฟนๆ ก็ได้เห็นฟีดแบ็กวันน้ันในทันที ก็ถือว่าเป็นการทักทายแฟนๆ และทำาให้เขารู้สึกอินไปกับ

ละครมากข้ึน

ต้องขอบคุณแฟนๆ ท่ีให้การตอบรับละครร่านดอกง้ิวเป็น

อย่างดี ยุ้ยเองดีใจมากท่ีแฟนๆ ชื่นชอบ ถามว่าบทน้ียากสำาหรับ

ยุ้ยไหม ก็ยากค่ะ เพราะว่ายุ้ยต้องเล่นต้ังแต่ช่วงท่ีเป็นเด็ก แล้วก็

อลตัน จอห์น กลับม�เปิดคอนเสิร์ต Farewell Yellow Brick tour ได้

แล้วอีกคร้ัง หลังจากต้องเว้นว่างห่างหายไปเกือบ 2 ปี ด้วยการข้ึนโชว์ท่ี

สมูทต้ีคิงเซ็นเตอร์ ในนิวออร์ลีนส์ เมื่อพุธท่ี 19 มกราคมท่ีผ่านมา

น่ีเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบคร้ังแรกของร็อกเกอร์รุ่นเก๋าระดับตำานาน 

นับต้ังแต่ท่ีเขาไปเล่นท่ีเวสเทิร์น ซิดนีย์ สเตเดียม ท่ีออสเตรเลีย เมื่อวันท่ี 7 

มีนาคม ปี 2020

ทัวร์คอนเสิร์ตดังกล่าว ซ่ึงเร่ิมจัดท่ีแรกท่ีอัลเลนทาวน์ รัฐเพนซิลเวเนีย 

เมื่อ 8 กันยายน 2018 เรื่อยมาเป็นเวลาราวหน่ึงปีคร่ึง และต้องพักไปเพราะ

วิกฤตโคโรนาไวรัสท่ีระบาดหนัก เกิดการล็อกดาวน์ช่วงเดือนมีนาคม ปี 2020

จอห์น ชื่อเดิมคือ เรจินัลด์ เคนเน็ธ ดไวท์ วัย 74 (เกิดปี 1947) เปิด

ฉากด้วยเพลงหนักๆ เนิบๆ Bennie And The Jets ศิลปินรุ่นใหญ่ชาวอังกฤษ

มาในชุดแบบจัดเต็ม สวมเส้ือเบลเซอร์ทักซิโดเพสลีย์ คร็อปด้านหน้า และ

กางเกงขายาวสีดำา สวมแว่นตาท่ีเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้า โดยตลอดท้ัง

การโชว์จะเล่นอยู่หลังเปียโนเสียเป็นส่วนใหญ่

เจ้าของรางวัลแกรมมี 5 

สมัย จัดเพลงฮิตของตัวเอง สนุก

กับแฟนๆ ต่อเนื่องแบบยาวๆ ไล่

ไป ไม่ว่าจะเป็น Philadelphia 

Freedom, I Guess That’s Why 

They Call It The Blues, Rocket 

Man, Candle In The Wind, Sad 

Songs (Say So Much), Don’t 

Let The Sun Go Down On 

Me, Crocodile Rock, Saturday 

Night’s Alright For Fighting และ 

Goodbye Yellow Brick Road. 

ภายหลังจากเร่ิมทัวร์ใน

เดือนกันยายน ปี 2018 Farewell yellow Brick Road tour ซ่ึงจอห์นต้ังใจว่า

จะเป็นการเดินทางรอบโลกคร้ังสุดท้าย แต่แผนต้องเลื่อนกลางคันเนื่องจาก

เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากโชว์ท่ีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 
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11บันเทิง

ผมพอ..มันมา?

ดยส่วนตัวผมเองแล้ว ผมเจียมตัวและเจียมใจเสมอ..

ไม่เคยมีความทะเยอทะยานทางการเมือง และไม่เคย

มักใหญ่ใฝ่สูงท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรี

การเป็นนายกรัฐมนตรีน้ันไม่สนุกและเหนื่อย แต่เมื่อต้อง

เข้ามารับหน้าท่ีแล้ว ผมก็พร้อมท่ีจะเหนื่อยและทำางานอย่างเต็ม

ท่ี พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาต่างๆ ทุกอย่างด้วยความกล้าหาญ

และอดทน”

พ่ีน้องท่ีรักท้ังหลายครับ

“การทำางานของรัฐบาลหรือของใครก็ตามย่อมมีส่ิงท่ี

สำาคัญสองส่ิงเกิดข้ึนเสมอ คือคำาชมเชยกับตำาหนิ

ท้ังสองส่ิงดังกล่าวน้ีจะมากจะน้อย จะหนักจะเบา ข้ึนอยู่

กับผู้มองท่ีมีวิจารณญาณและมีคุณธรรมในการพิจารณา คำาติ

ติงต่างๆ น้ันความจริงแล้วเป็นเรื่องท่ีดี เพราะทำาให้เราได้มอง

ตัวเองบ้าง 

ผมบอกกับเพื่อนร่วมงานเสมอว่า เราจะต้องไม่ถือเอา

คำาตำาหนิน้ันๆ มาทำาให้เราเกิดความท้อถอย เหนื่อยหน่าย ไม่

อยากทำางาน เพราะไม่ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแต่

อย่างใดท้ังส้ิน

เราทำาทุกวันน้ีไม่ใช่ทำาเพื่อตัวเราเอง แต่เราทำาเพื่อแผ่น

ดินท่ีเราอาศัยอยู่และอาศัยเกิดมาเป็นคน เราเป็นหน้ีแผ่นดิน

น้ีอยู่

ส่ิงท่ีผมและรัฐบาลของผมได้พยายามกระทำามาตลอด

ระยะเวลาท่ีรับผิดชอบอยู่ก็เพื่อส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี เพื่อนำามาซ่ึง

ความม่ันคงของประเทศและความผาสุกของประชาชนเป็น

สำาคัญ

ผมคิดว่าการบริหารงานของรัฐบาลท่ีผ่านมาแล้วน้ี

ได้สร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเก้ือกูลต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

สามารถลดความไม่สงบท้ังหลายลงได้อย่างน่าพอใจ

แม้ปัญหาพ้ืนฐานต่างๆ จะยังไม่บรรลุผลสำาเร็จโดย

สมบูรณ์ในขณะน้ี แต่ก็ได้วางรากฐานอันสำาคัญไว้ และเอ้ือ

อำานวยให้การพัฒนาประเทศในทุกด้านได้ดำาเนินไปอย่างราบ

รื่นและม่ันคง

ผมขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมงานในคณะรัฐบาลชุด

ต่างๆ ท่ีเคยทำางานด้วยกันมากับผมทุกคน ขอขอบพระคุณ

พรรคการเมืองต่างๆ ท่ีได้กรุณาไปเชิญผมให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ต่อไปอีก

ผมได้เรียนหัวหน้าพรรคการเมืองเหล่าน้ันไปว่า..

ผมพอแล้ว”!

ครับ..อย่าเพ่ิงตกอก-ตกใจ ใช่คำาพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา ซะท่ีไหน น่ีเป็นคำากล่าวของ พล.อ.เปรม ติณสูลา

นนท์ รัฐบุรุษ-อดีตประธานองคมนตรี-อดีตนายกรัฐมนตรี..

ท่ีได้บันทึกไว้ในหนังสือ “รัฐบุรุษชื่อเปรม” น่ะ!

และท่ีผมนำามาให้ผู้อ่านได้อ่าน ก็ไม่ได้มีนัยแอบแฝง เพียง

แต่เห็นข่าวการเมืองในห้วงวันสองวันน้ีแล้ว ทำาให้ใจประหวัดคิด

ไปถึงวลีอมตะ “ผมพอแล้ว” ของป๋าเปรมข้ึนมาก็เท่าน้ัน!

ส่วนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน อย่าได้ห่วงท่านเลย..ท่าน

จะพอแล้ว หรือท่านจะไปต่อ ถึงเวลาท่านก็จะบอกเอง!

ท่องไว้..กรุงรัตนโกสินทร์ไม่ส้ินคนดี สำาคัญเพียงว่า เราจะ

ส่งเสริม-สนับสนุนคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมือง..

 และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำานาจ ไม่ให้ก่อความเดือด

ร้อนวุ่นวายได้อย่างไรเท่าน้ันแหละ!

ดูน่ัน..มัน (กำ�ลัง) จะม�อีกแล้ว!.

“โ

• แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ ร่วมงานภาพยนตร์

กับ หม่อมน้อย เป็นคร้ังแรกในชีวิต โดยรับบทเป็น 

น้ำ�ฟ้� ด�รณี อดีตดารายอดนิยมฝ่ายหญิงแห่งฟ้า

เมืองไทยผู้เลอโฉม สวยสง่าเลอค่า แต่ในส่วนลึก

ของจิตใจเธอน้ันเต็มไปด้วยความทุกข์ เพราะเธอ

เคยมีสัมพันธ์อย่างลึกซ้ึงกับ คำ�

รณ สิงหะ (มาริโอ้ เมาเร่อ) ผู้

กำากับหนุ่มเจ้าอารมณ์ แต่ไม่

สามารถท่ีจะเปิดเผยได้

• เป็นศิลปินอีกคนหน่ึง

ท่ีไม่ว่าตอนน้ีจะหันไปทางไหนก็

จะพบเห็นผลงานของเธอเสมอ

กับ ส้ม ม�รี ศิลปินสาวเสียงใส

จากค่ายสไปร์ซซ่ีดิสก์ โดยล่าสุดได้ส่งเพลงอันแสน

สดใสมาต้อนรับปีเสือ กับเพลง 10 A.M. (สิบโมง

เช้�) ผ่านเพลงแนวป๊อปท่ีมีจังหวะสดใสและมีกล่ิน

อายของอะคูสติกกีตาร์ ซ่ึงตอนน้ีสามารถชมมิวสิก 

วิดีโอเพลง 10 A.M. (สิบโมงเช้า) ได้ท่ี YouTube 

Channel Spicydisc รวมถึงสตรีมมิงทุกแพลตฟอร์ม

ก็สามารถหาฟังได้แล้ว

• บริษัท เคเท็นโกลบอลคอนเทนต์ จำากัด 

จัดพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวซีรีส์ รักน�ย MY 

Ride ณ ศูนย์การค้า Show DC งานน้ีท้ังผู้บริหาร  

ทวีศักด์ิ ปัจทุมม� พร้อมทัพนักแสดงมากันอย่าง

พร้อมหน้าพร้อมตา อาทิ เฟม-ชวินโรจน์ ลิขิตเจริญ

สกุล และฟลุ๊ค-พงศกร วงศ์เพียร พร้อมด้วย ภัทร์ 

ฉัตรบริรักษ์, ภูษณุ วงศาวณิชชา

กร, ชลสวัสด์ิ เตียววณิชกุล, อารี

ยา ผลฟูตระกูล ฯลฯ

• ทรูโฟร์ยู คว้าลิขสิทธ์ิ

ถ่ายทอดสด ก�รประกวด

น�งส�วไทยคร้ังท่ี 53 ประจำ�

ปี 2565 จากบริษัท ทีพีเอ็น 

โกลบอล จำากัด ผู้ถือลิขสิทธ์ิ

จัดการประกวดนางสาวไทยอย่างเป็นทางการ โดย

ทรูโฟร์ยูจะถ่ายทอดสดรอบพรีลิมมินารี ในวันเสาร์ท่ี 

5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. และรอบตัดสิน 

ในวันอาทิตย์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. 

ผ่านทุกแพลตฟอร์ม ท้ังสถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู ช่อง 

24 เว็บไซต์ https://true4u.com/live และแอปพลิเค

ชันทรูไอดี. 

รักชิด

รอบเพลส • ป๊อป-พัฐศวัธ พงศ์ชัยยุทธ์ ผู้บริหารไฟแรง, ชิตสุราง พิมล์ทอง ผู้บริหารและ

ผู้ควบคุมการผลิต พร้อมด้วย อ๊อด-ราเมศ เรืองประทุม ผู้กำากับการแสดง จัดงานเปิดตัว

พร้อมฉายรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์โรแมนติก-คอมิดี หร่อยจังจ้าว The Perfect Couple ณ 

โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน โรงท่ี 13 โดยมีนักแสดงนำา นิกก้ี-ณฉัตร จันท

พันธ์, พลอย-ภัทรากร ต้ังศุภกุล, มาญ่า-ฌนิศชา พิมล์ทอง และอีกคับค่ัง เข้าร่วมงาน

สันต์ สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

เปิดใจ‘ยุ้ย จีรนันท์’หลังหายป่วย

เชื่อติดโควิดสายพันธ์ุ‘โอมิครอน’

กล�ยเป็นประเด็นขึ้นม�อีก เมื่อซุป’ต�ร์ลูกหนัง

อย่าง คริสเตียโน โรนัลโด โดนเปลี่ยนตัวออก เหมือน

ถูกตบหน้าว่าเล่นไม่ดี เจ้าตัวออกอาการหงุดหงิดหัว

เสีย ก่อนที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะถล่มเบรนท์      

ฟอร์ด 3-1 เมื่อคืนวันพุธ งาน

นี้ ราล์ฟ รังนิก บอสชั่วคราว

ทีมปีศาจแดง ยืนยันตัดสินใจ

ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของทีม

คริสเตียโน โรนัลโด 

ยอดนักเตะชาวโปรตุเกสของ

ยูไนเต็ด หงุดหงิดหัวเสียที่ตัว

เองโดนเปลี่ยนตัวออกอีกแล้ว 

ในเกมที่เบรนท์ฟอร์ด คอม

มูนิตี้ สเตเดียม กลายเป็น

ประเด็นที่ราล์ฟ รังนิก ต้องมา

นั่งตอบคำาถามสื่อในช่วงแถลง

ข่าวหลังเกม ซึ่งกุนซือขาว

เยอรมันบอกว่า เขาจะไม่รู้

สึกตะขิดตะขวงใจอะไรที่จะเปลี่ยนตัวเขาอีกในอนาคต 

ยืนยันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับซูเปอร์สตาร์ลูกหนังรายนี้

ครึ่งแรก ยูไนเต็ดเล่นได้น่าผิดหวัง ครึ่งหลังถึง

จะเริ่มมีสกอร์ให้แฟนปีศาจแดงได้ดีใจกันบ้าง ก่อนที่

โรนัลโดจะโดนเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่ 71 ซึ่งรังนิก

ต้องการปิดเกมด้วยการส่งแฮร์รี แม็กไกวร์ ลงสนาม

เพื่อปรับไปใช้หลัง 3 คน เพราะนำาห่างแล้ว 2 ลูก

กล้องจับภาพขณะที่โรนัลโดบ่นพึมพำากับตัว

เอง แล้วปาแจ็กเกตลงพื้นด้วยความหงุดหงิดขณะที่นั่ง

ลงที่ม้านั่ง นำาไปสู่คำาถามหลังเกมที่รังนิกต้องให้ความ

กระจ่าง

“เขาถามผมว่าทำาไมต้องเป็นเขา ทำาไมผมต้อง

เปลี่ยนเขาออก ผมบอกเขาไปในตอนนั้นว่า ฟังนะ ผม

ต้องตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของทีมและสโมสร”

“เราเคยเจอสถานการณ์เดียวกันมาแล้วเมื่อ 5 

วันก่อนที่วิลลา ปาร์ก เรานำา 2-0 ในขณะที่เหลือ 15 

นาทีสุดท้าย แล้วเกมนั้นจบลงด้วยผลเสมอ เราไม่

ต้องการพลาดแบบวันนั้นอีก”. 

interthaipost69@gmail.com

‘รังนิก’ยันเปลี่ยนตัวเพื่อทีม

ไม่สนซุปตาร์‘โด้’ออกอาการเ

ท

‘เอลตัน จอห์น’ กลับขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้ง

สำ�หรับทัวร์รอบโลกสุดท�้ยที่ค�้งจ�กปี 2020

ต้องเก็บทุกอย่าง เรื่องน้ีเป็นดรามาท่ีหนักมากๆ ดรามา

ต้ังแต่ถ่ายทำาวันแรกจนวันสุดท้าย แล้วยากตรงท่ีบทมัน

ค่อนข้างเก็บกด แล้วเราต้องแสดงออกถึงความรัก และ

โกรธแค้น ชิงชัง รวมถึงอารมณ์รักท่ีแสดงออกไม่ได้ 

หลายๆ อย่างรวมอยู่ในตัวสร้อยสนท้ังหมด ท้าทายมาก

ค่ะ ด้วยอายุของยุ้ยตอนน้ีจะมาให้เราเล่นเป็นลูกสาว

กำานัน หรือบทใสๆ ก็ไม่ได้ เพราะฉะน้ันบทท่ียุ้ยได้รับ

แต่ละเรื่องมันจะค่อนข้างท้าทาย แต่ถามว่ามีความสุข

ไหม ยุ้ยมีความสุขท่ีจะเล่นนะ ถ้าบทไม่มีอะไรเลย ยุ้ยก็

ไม่เล่นเหมือนกัน ย่ิงบทยากเราก็ย่ิงมีการพัฒนามากข้ึน

(กลัวคนแยกแยะไม่ได้ ติดภาพจำาเราในบทแรงๆ แบบน้ีหรือเปล่า?) 

ถ้ากลัวคนจะจำาภาพหรือไปทางลบยุ้ยว่าไม่นะ ยุ้ยเชื่อว่าคนดูอาจจะว้าวกับ

ละครเรื่องน้ี ด้วยความท่ียุ้ยอาจจะไม่เคยเล่นละครท่ีแรง หรือไม่เคยได้เล่น

อะไรขนาดน้ี เพราะเชื่อว่าคนดูสมัยน้ีเขาจะอินกับบทละครมากกว่า แต่

ก็อาจจะตกใจนิดหน่อยว่า บทเรื่องน้ีมันแรงขนาดน้ีเลยเหรอ แต่ยุ้ยเชื่อ

ว่าคนก็ต้องชอบ เพราะมันไม่ได้สื่อไปเรื่องน้ันอย่างเดียว แต่มันสื่อไปใน

หลายๆ เหตุผลท่ีมีในทุกตัวละคร ซ่ึงเป็นตัวอย่าง และแบบอย่างท่ีดีให้กับ

สังคมโดยเฉพาะเรื่องของความรัก ความแค้น การชอบเอาชนะ ครอบครัว 

และความเหลื่อมล้ำากันในสังคม ซ่ึงยุ้ยเองมองว่าบางคร้ังเรื่องในละครก็มา

จากเหตุการณ์จริงก็มี ดังน้ันดูละครย้อนดูตัวเอง ให้ละครเป็นครูสอนเรา

ดีกว่า อยากจะให้ทุกคนได้ชม อย่างท่ีบอกว่าคุ้มค่าแน่นอน นอกจากจะได้

ความสนุกสนานแล้ว ยังจะได้สาระ ได้แง่คิด ได้คำาสอนจากทุกๆ ตัวละคร

ท่ีเราแฝงเอาไว้ในทุกๆ ฉากด้วยค่ะ.

เมื่อ 7 มีนาคม ปี 2020

ท่ีหยุดพักไปเกือบ 2 ปี ระหว่าง

น้ี สาเหตุหน่ึงก็เป็นเพราะจอห์นต้องเข้า

ผ่าตัดสะโพกท่ีบาดเจ็บเนื่องจากล้ม แม้

มีการทำากายภาพบำาบัด มีการดูแลจาก

ผู้เช่ียวชาญ แต่อาการปวดก็ยังรุนแรง 

ทำาให้เคลื่อนไหวลำาบาก ในท่ีสุดก็เลยต้อง

เลื่อนทัวร์มาจนถึงปีน้ี

จอห์นเคยกล่าวไว้เมื่อปีท่ีแล้ว บอก

ว่า “ผมเสียใจกับทุกคนในปีน้ี แต่ผมจะ

แก้ไขชดเชยให้กับพวกเขาแน่ และผมจะ

กลับมาด้วยสภาพท่ีดีข้ึนกว่าเคยแน่”

Farwell Yellow Brick Road tour มี

กำาหนดท่ีจะต้องไปทำาการแสดงในสหรัฐและยุโรป 2 คร้ัง ก่อนจะไปปิดท้าย

โชว์อีก 2 คร้ัง ท่ีสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน วันท่ี 7 และ 8 กรกฎาคม ปี 

2023.
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

"ปลาราแมไพลิน by จาวิรัชปนสุข" 

เปดตัวพรอมชวยพอคาแมคาฝาวิกฤติโควิด-19  

ดึงพันธมิตรรานบลูช็อปซุปเปอรสโตร เสริมทัพ

กระจายผลิตภัณฑสูผูบริโภค 

นางไพลิน โตอิ้ม เจาของธุรกิจน้ําปลา

ราฯดังกลาว เปนประธานเปดตัวไปเม� อ วันที่ 

17 มกราคม 2565 แบบไมหวังผลกําไร แต

เพ� อชวยเหลือคนไทย ใหลดคาใชจายใน

ครัวเรือนชวงสถานการณการแพรระบาด

ของไวรัสโควิด-19 พรอมกับเปดตัวแคมเปญ

แจกทุนทํ ามาหากิน ให กั บร านค าที่ ซื้ อ

ผลิตภัณฑ ณ หองประชุมจาวิรัช Out Let  

ตําบลทาน้ําออย อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด

นครสวรรค 

นางไพลิน เปดเผยวา จากสถานการณ

การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สงผลกระทบ

เพ่ือให้ก้าวลํ้าโลกธุรกิจใบใหม่ท่ีหมุน

อยางรวดเร็วในยุค metaverse คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะ

จัดเสวนาออนไลน “Chula Masterverse 2022” 

โดยรวบรวมปรมาจารยระดับ Master จาก

หลากหลายศาสตรสาขา ท้ังในและตางประเทศ 

รวมดวยกูรูในแวดวงธุรกิจ อาทิ ขัตติยา 

อินทรวิชัย ซีอีโอ กสิกรไทย, จิรายุส ทรัพย

ศรีโสภา ซีอีโอ Bitkub รวมเปดมุมมองชี้แนะ

ครบทุกมิติในการดําเนินธุรกิจ ที่กําลังถูก 

Disrupt อยางหนักจากการพัฒนาอยาง

กาวกระโดดของเทคโนโลยี และสถานการณ

การเปลี่ยนแปลงสุดพลิกผันจากโรคระบาด 

COVID-19 ในวันเสาร์ที ่ 22 มกราคม 

เวลา 08.30 - 17.00 น. ผูสนใจสามารถ

ลงทะเบียนเขารวมงาน ฟรี https://forms.

gle/Z7mj7BJJ1BDAFeaY9 หรือชมไลฟ

สดทางเฟซบุกของคณะฯ CBSChula และ 

Bugaboo.TV

เทศกาลตรุษจีน เวลาแหงการสังสรรค

อยางพรอมหนาพรอมตาทั้งครอบครัว ฉลอง

ปเสือกับ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร ไซด 

กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 1-6 กุมภาพันธ 2565 

ที่ หองอาหารจีน ซิลเวอรเวฟส ชั้น 36 

เชฟอาหารจีนชื่อดังของเราได้รังสรรค์เมนู

อาหารเลิศรสและยังมีความหมายที่ เปน

มงคลเหมาะสําหรับรับประทานในเทศกาล

ปใหมเพ� อความเปนสิริมงคลไปตลอดทั้งป

อิ่มอรอยกับหลากหลายเมนูติ่มซํา หรือเซ็ต

อาหารจีน เชนซาลาเปาไสตางๆ, ซุปแสน

อรอย เมนูพิเศษอยางหยี่ซัง สลัดปลา

แซลมอนนําโชค, กุงผัดซอสทองคํา, หมูหัน

ฮองกง และอีกมากมาย พรอมชมวิวแมน้ํา

เจาพระยาและกรุงเทพมหานครจากชั้น 36 

เพ� อเปนการสรางความทรงจําที่น�าจดจําและ

เริ่มตนปใหมไปกับเพ� อน, ครอบครัว และคน

ที่คุณรัก บุฟเฟตติ่มซํามื้อกลางวัน พรอมเมนู

พิเศษตอนรับตรุษจีน ราคาทานละ 999++ 

บาท เซ็ตอาหารจีนมงคลสําหรับ 10 ทาน 

ในหองรับประทานอาหารแบบสวนตัว ราคา 

18,888++ บาท สอบถามเพิ่มเติมหรือสํารอง

ที่นั่ง ติดตอ 0-2307-8888 

ซีคอน  บางแค  รวมกับ  สมาคม

แบรนดเนมมือสอง เปดตลาดสินคาแบรนดเนม

มือสอง คุณภาพคุมคาราคาโดนใจสบาย

กระเปากวาหม� นรายการ ทั้งเสื้อผา กระเปา 

รองเทา เคร� องประดับ เคร� องสําอาง น้ําหอม 

ของใช  ของสะสมฯลฯ มาใหเลือกชอป

อยางจุใจ ในงาน “The best second hand 

BRANDNAME” ระหวางวันที่ 21 – 23 

มกราคม ณ ลานกลาง ชั้น 1 ศูนยสรรพสินคา

ซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม  

แมทัพใหญ รศ.ดร.จิรศักด์ิ จิยะจันทน 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เครดิต

ฟองซิเอร เวิลด ยิ้มสูเสือเปดศักราชปใหม 

2565 เรงเคร� องปลอยสินเช� อเพ� อธุรกิจ และ

สินเช� อที่อยูอาศัย โดยใหกูแบบใชหลักประกัน

ท่ีเปนอสังหาริมทรัพยมาคํ้า ประกาศใหวงเงิน

สูง 30 ลานบาท แยมผลการดําเนินงาน

ปที่ผานมาเขาเปาปงเวอร พรอมประกาศ

ยายออฟฟศจากชั้น 16 ลงมาชั้น G อาคาร

พิพัฒนสิน ถนนนราธิวาสราชนครินทร สาทร 

เพ� อรองรับลูกคาเพ่ิม โดยจะเร่ิมเปดใหบริการ 

ณ ที่ทําการแหงใหม วันที่ 31 มกราคม 

เปนตนไป  สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซต https://worldcreditfoncier.co.th/

pages/products-credit หรือโทร.0-2678-

3900 และติดตอผาน LINE : @worldcred-

itfoncier

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
“น้ําปลาราแมไพลิน by จาวิรัช ปนสุข” สวนกระแสของแพงชวยคน ขวดละ 19 บาท! 

พรอมแคมเปญแจกทุน 50 รานคาละ 2 หม� น!
ตอชีวิตและความเปนอยูของประชาชน 

รวมถึงการทํามาหากินของพอคาแมคา 

ลําบากรายได ไมเพียงพอกับคาใชจายใน

ครัวเรือน ในฐานะที่ตนเปนแมคาคนหนึ่ง 

เขาใจถึงความทุกขยากเปนอยางด ี

เพราะเคยจนมากอนตองหาบ

ปลาราไปเรขายตามที่ตางๆ กวา

จะมาถึ งวันที่ มี ธุ รกิ จ โรงงาน

น้ําปลาราเปนของตัวเอง พอมี

รายไดที่มั ่นคงขึ้น จึงอยากเปน

สวนหนึ่งในการชวยเหลือคนที่

ยังยากลําบากใหพอมีแรงลุกขึ้น

สูฝาฟนอุปสรรคนี้ ไปใหได โดยได

ทําโครงการ “น้ําปลาราแมไพลิน 

by จาวิรัช ปนสุข” ขึ้นมา 

ทั้งนี้ เพ� อจําหน�ายน้ําปลารา

ราคาถูกกวาทองตลาดที่ปกติขายกันอยูที่

ขวดละ 35 บาท ลดลงมาเหลือเพียงขวด

ละ 19 บาท และเปนสูตรอรอยยิ่งขึ้น เพ� อ

คืนกําไรใหผูบริโภคดวย เบื้องตนตั้งเปาไวที่ 

1,000,000 ขวด สามารถซื้อสินคาไดที่ จา

วิรัช Out Let ตลาดไท และที่รานบลูชอป 

ซุปเปอรสโตรทุกสาขา 

"เรายังจัดแคมเปญมอบทุนทํามา

หากินใหกับผูประกอบการที่ซื้อน้ําปลาราของ

เรา จํานวน 50 รานคาๆ ละ 20,000 บาท 

กติกางายๆ เพียงแคถายรูปคูกับผลิตภัณฑ

น้ําปลาราแมไพลิน by จาวิรัช ปนสุข ที่หนา

รานของตัวทานเอง สงมาที่เพจ facebook : 

น้ําปลาราแมไพลิน by จาวิรัช ปนสุข ตั้งแต

วันที่ 17 มกราคม 2565 เปนตนไป" 

นายฐิติพงศ เอกจีน ผูจัดการโรงงานฯ

กลาวเพิ่มเติมวา แมวาโรงงานฯจะกอตั้งมา

ไดเพียง 3 ปเศษ แตดวยคุณภาพการผลิต

ที่ ไดมาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแตการคัดสรร

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผานกระบวนการหมัก

ปลาราที่สั่งสมประสบการณสงตอจากรุน

สูรุ นมาอยางยาวนานกวา 100 ป เขาสู

กระบวนการแปรรูปจากโรงงานที่ ไดรับการ

รับรองมาตรฐาน  GMP และ HACCP จาก

กรมประมง มาตรฐาน อย. สินคา OTOP 

มาตรฐานฮาลาล ทําใหผูบริโภคมั่นใจ และ

ยอมรับทั้งในเร� องรสชาติและคุณภาพ 

นอกจากนี้ ในงานเปดมีกิจกรรมให

ลูกคาไดรวมลุนรวมสนุก เพียงแคซื้อน้ําปลา

ราแมไพลิน by จาวิรัช ปนสุข ท่ีบูธกิจ 5 ขวด 

มีสิทธ์ิลุนรับสรอยคอทองคํา มูลคา 5,000 บาท 

และรางวัลอ� นๆ อีกมากมาย หรือเขาไปกด

ไลทและกดแชรเพจ น้ําปลาราแมไพลิน by 

จาวิรัช ปนสุข สําหรับ 50 ทานแรก รับ

น้ําปลาราไปทานฟรีถึงบาน สามารถติดตาม

กติกาเพิ่มเติมและขอมูลกิจกรรมดีๆ อยาง

ตอเน� องไดที่เพจ น้ําปลาราแมไพลิน by 

จาวิรัช ปนสุข

“ครอบครัวเราดําเนินการกิจการเกี่ยว

กับปลารา สืบทอดกันมาตั้งแตรุนยายทวด 

ปนี้ก็จะครบรอบ 100 ปแลว วันนี้ลูกคาเรา

ลําบากจึงเปนโอกาสจะชวยใหเขาฟนตัว มี

อาชีพมีรายไดเลี้ยงครอบครัวได แลวเขาก็

จะคิดถึงเราคิดถึงน้ําปลาราแมไพลิน จาวิรัช 

เทานี้ก็มีความสุขแลว” แมไพลิน กลาวเสริม 

ดานนางสาวชมพูนุช  สายสวาง  ผูจัดการ

ฝายการตลาด บลูช็อปซุปเปอรสโตร (Blue 

Shop Super Store) เปดเผยวา บลูช็อป

ซุปเปอรสโตร ในฐานะรานคาปลีกที่จัด

จําหน�ายสินคาอุปโภคบริโภคราคาประหยัด

เพ� อประชาชน  ซึ่งปจจุบันมีทั้งหมด 13 สาขา

และภายในปนี้จะเปดเพิ่มเปน 20 สาขาใน

พื้นที่หลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใน

วันนี้ทางบลูช็อปซุปเปอรสโตร มีความยินดี

อยางยิ่งที่ ไดเขามารวมเปนหนึ่งในพันธมิตร

ดานชองทางจัดจําหน�าย “น้ําปลาราแม

ไพลิน จาวิรัช ปนสุข” เพ� อชวยประชาชน

โดยล็อตแรกจะกระจายน้ําปลาราจํานวน 

300,000 ขวดใหครอบคลุมทุกสาขา การเปน

พันธมิตรจัดจําหน�ายนี้สอดคลองกับแนวทาง

การดําเนินธุรกิจของบลูช็อปซุปเปอรสโตร ที่

เปนรานจําหน�ายสินคาราคาประหยัดดวย

วิถีแนวทางการบําบัดรักษาโรคของ

แพทยทางเลือก จิตท่ีมีพลัง รักษาตัวเองได 

โอกาสพิเศษสําหรับคนรักสุขภาพ 1 ปมี

ครั้งเดียว! แคโรลีน และอเล็กซานเดอร 

ทอสการ  ผูเชี่ยวชาญศาสตรดานพลังจิต

บําบัด (Divine Straightening) ชาวเยอรมัน 

ที่มีช� อเสียงที่สุดในขณะนี้ และเปนผูกอตั้ง

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส

ท่ัวโลก The Spiritual Health Foundation 

เจาของผลงานหนังสือ “พลังจิตรักษาโรค” 

“หยุดโรครายดวยใจคุณ” และ “แครู จัก 

3 หลัก สมดุลชีวิต สุขภาพกาย และจิตดี

ข้ึนช่ัวพริบตา” จัดพิมพโดยสํานักพิมพดีเอ็มจี 

ซ่ึงไดรับการตอบรับเปนอยางดีในประเทศไทย 

ดวยความสามารถพิเศษที่ ไมมีใครเหมือน

ของแคโรลีน และอเล็กซานเดอร ทอสการ  

ในการเขาถึงพลังจิตของตัวเอง และยัง

สามารถใชอานุภาพแหงพลังจิต เยียวยา

Siam Paragon Amazing Kart Race by MONOWHEEL     ธณพร ตันติยานนท ผูชวย

กรรมการผูจัดการ กลุมงานกิจกรรมการตลาด บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท รวม

กับ ภูผา สูงเดน และภูมิ เหลาภัทรเกษม กรรมการบริหาร บริษัท เมคไอโอ  สรางสรรค

กิจกรรมแหงความสุขของครอบครัวรับศักราชใหม 2565 จัดงาน Siam Paragon Amazing 

Kart Race by MONOWHEEL ตอบสนองไลฟสไตลคนรุนใหมกับสนามโกคารไฟฟากลางแจง 

พรอมกิจกรรมกลางอีกมากมาย โดยมี ม.ล.อรดิศ ดิศกุล  โอบอุม ชุมสาย ณ อยุธยา และวันทิ

ตา ลิ่วเฉลิมวงศ มารวมงาน ซึ่งงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 18 มกราคมนี้ ณ พารค พารากอน 

สยามพารากอน

ครั้งเเรก!! ที่จะเปดเผยเคล็ดลับที่ทําใหสุขภาพดีแบบองครวม 

ดวยหลักสูตร Back to Life, Back to Balance with Spiritual Healing Workshop

รักษาเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกให้พ้นจากทุกข์

ทรมานจากโรคภัยตางๆ ได ทําใหผูปวย

กายและใจทั่วโลกต่างรอคอยนับปีเพื่อได้

พบผูเชี่ยวชาญทั้งสอง

กลับมาเยือนไทยอีกครั้ง เพ� อไข

ความลับแหงจักรวาลในการบําบัดรักษา

อาการเจ็บปวยดวยพลังจิต พลังที่ควบคุม 

จิตใจ อารมณ และความรูสึก ครั้งแรก

กับการเปดเผยเคล็ดลับที่ทําใหสุขภาพดี

แบบองครวม ดวยหลักสูตร Back to Life, 

Back to Balance with Spiritual Healing 

Workshop หลักสูตรนี้จะชวยใหคุณพัฒนา

ศักยภาพการบําบัดจิตวิญญาณดวยตัวคุณเอง 

อีกทั้งมีวิธีการดูแลตนเองและผูอ� นอยางงาย 

และมีประสิทธิภาพ ผานการเรียนรูและ

ลงมือปฏิบัติดวยเทคนิค วิธีการบําบัดสุขภาพ

แบบองครวม 

พรอมฝกรักษาความสมดุลเพ� อเช� อม

เซ็นทรัลเวิลด ไลฟสไตลเดสติเนชั่น

แลนดมารกระดับโลก เดินหนาสรางปรากฏการณ

งานอารตครั้งสําคัญอีกครั้ง โดยลาสุด จับมือ

กับศิลปนนักวาดภาพประกอบรุ น ใหม  

‘Sundae Kids’ ที่มีผลงานมากมายทั่วโลก 

โดยการสรางสรรคผลงานอารตในครั้งนี้ 

ไดถายทอดเร� องราวความสัมพันธของหนุม

สาวผานลายเสนสุดน�ารัก เพ� อใหทุกคน

สามารถเขาถึงไดงายและเปนกันเอง ใน 

Concept “Love letter to Bangkok” โดย

จัดแสดงที่ Groove gallery walk ชั้น 3 และ

บริเวณ Zone I ซึ่งในโซนนี้จะจัดแสดงในรูป

แบบของ Vertical Art Exhibition เต็มพื้นที่

ตั้งแตชั้น 1-5 ของศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ตอกย้ําการเปนเดสติเนชั่นแหงไอเดียความ

คิดสรางสรรคระดับโลก

โปยเซียน-ปราชญา มหาเปารยะ 

กลาววา “ตนเองทําหนาที่เปนคนวาดภาพ 

สวนกวินคอยคิดเนื้อหาและวางโครงเร� องอยู

เบื้องหลัง รวมกันออกมาเปน Comic Essay 

สไตล ‘Sundae Kids’ ที่เห็นในปจจุบัน โดย

การรวมกับเซ็นทรัลเวิลดในครั้งนี้ มาในคอน

เซ็ปต ‘Love letter to Bangkok’ เปนงานที่

เราไดเริ่มทําในชวงที่ lockdown ไดเลาเร� อง

การพบรักกันของชายหญิงในกรุงเทพ โดย

บอกเลาถึงความสัมพันธที่เรียบงาย ของคน

ที่ชอบอะไรเหมือนกันไมวาจะตองแยกกัน

สักกี่รอบก็ยังโคจรมาพบกันอยูดี ซึ่งถายทอด

ผานบรรยากาศของกรุงเทพที่เราคุนเคยดี

แตอาจจะหลงลืมไป และเซ็นทรัลเวิลดก็

เปนเดสติเนชั่นใจกลางเมืองที่รวมไลฟสไตล

ที่หลากหลายของผูคนทุกรูปแบบ สะทอน

สีสันของการใชชีวิตในเมืองไดอยางชัดเจน 

และผลงานใน Zone I จะตอเน� องจากที่ 

Groove gallery walk บอกเร� องราวตางๆ

ของคนกรุงเทพที่พรอมจะเริ่มตนอีกครั้งหลัง

จากที่พวกเราไดพบเจอกับวันแยๆ กันมา เรา

จึงมีคําพูดมากมายท่ีอยากสงใหผูคนหลากหลาย 

ท่ีใชชีวิตอยูในกรุงเทพแหงน้ี เพ� อเปนกําลังใจ

และพรอมทําใหบรรยากาศของคนกรุงเทพ

กลับมามีสีสันอีกครั้งคะ” โปยเซียน กลาว

Sundae Kids กอตั้งโดย โปยเซียน-

ปราชญา มหาเปารยะ และ กวิน เทียนวุฒิชัย 

หนุมสาวที่มีความรักในการวาดภาพ โดยทั้ง

คูเริ่มทําตั้งแตป 2014 นําทุกอยางรอบตัวมา

เปนแรงบันดาลใจในการเขียนเร� องราว อาทิ 

เซ็นทรัลเวิลด เปดประสบการณงานอารต ผลงาน illustrator ช� อดัง ‘Sundae Kids’

ในรูปแบบ Vertical Art Exhibition ณ Groove Gallery Walk ชั้น 3 และบริเวณ Zone I

จากการอานหนังสือ ดูหนัง ไปจนถึงการฟง

เพลง ที่เม� อชอบซีนหรือประโยคไหน ก็จะ

นํามาทําเป็นคอมิกเร่ืองราวสุดน่ารักให้แฟนๆ 

ไดติดตามผานรูปแบบของงาน illustration, 

Product design, Animation, Comic, Painting 

โดยไมเคยจํากัดการออกแบบ พยายามทดลอง

หาเทคนิคใหมๆ และสิ่งที่ไมเคยทําอยูเสมอ 

Sundae Kids มีงานออกแบบมากมายกับ

แบรนดชั้นนําทั่วโลก และลาสุดกับผลงาน 

Love Letter to Bangkok ที่รวมกับเซ็นทรัล

เวิลด จัดแสดง ณ Groove gallery walk ชั้น 

3 และบริเวณ Zone I ซึ่งเปนจุดที่จัดแสดง

ผลงานศิลปะจากฝีมือของอาร์ติสชื่อดังทั้ง

ระดับโลกและระดับประเทศมากมาย ที่จะ

หมุนเวียนสับเปลี่ยนใหผูที่หลงใหลในงาน

ศิลปะไดชมกันอยางตอเน� องตลอดทั้งป

โยงรางกาย ความคิด และจิตวิญญาณใน

แบบ Spiritual Healing เพ� อเนนเร� องการ

พัฒนาความสมดุล ความกลาหาญ และ

ความมั่นใจในชีวิตประจําวัน และอีกทั้ง

แนะนําเคล็ดลับในการบําบัดตนเองดวย

การทําสมาธิในแบบตางๆ และวิธีการเสริม

พลังจักระทั้ง 7 ใหบริสุทธิ์นับเปนโอกาส

อันดีสําหรับผูรักสุขภาพในเมืองไทย ที่จะ

ไดเรียนรูเคล็ดลับดีๆ เหลานี้จากสุดยอด

ผูเชี่ยวชาญดานพลังจิตบําบัดระดับโลก ใน

วันอาทิตยที่ 13 กุมภาพันธ เวลา 13.00 – 

17.00 น. ณ หองบอลรูม โรงแรม อวานี 

เอเทรียม กรุงเทพ สอบถามเพิ่มเติมไดที่ 

สํานักพิมพดีเอ็มจี โทร.0-2651-9599, 

09-2956-9145 หรือ www.facebook.

com/DMGBooksFanclub/ หรือ LINE : @

dmgbooks



13ขาวประชาสัมพันธ

กลับมาอีกครั้งตามคําเรียกรอง กับ 

"B2B Marketing Strategy รุนที่ 3 - Online 

Training" สมาคมการตลาดฯ จัดหลักสูตร

การคนหากลยุทธการตลาดและการขาย ที่

ออกแบบให B2B Business โดยเฉพาะ

เทรนดและการตลาดของ B2B business 

ที่เปลี่ยนไป ในยุค 2022 ความแตกตางของ 

Strategy และ Tactics การหา Winning 

Strategy ทําไดอยางไร กลยุทธรักษาและ

สรางยอดขายจากลูกคาเดิม กลยุทธ ไหนที่

เหมาะกับเรา

และอีกหลายหัวขอที่น�าสนใจ เพ� อให

คุณเขาใจวิธีการหากลยุทธการขายและการ

ตลาดที่สรางการเติบโตไดสูงสุดใหกับธุรกิจ 

พรอม Mini-Workshop เพ� อใหคุณไดลอง

สนามนําความรู ไปใชงานจริง อบรมในวัน

อังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2565 รับจํานวน

จํากัด รีบสมัครดวน

ทําไมตอง B2B Marketing Strategy 

การตลาด B2B มีลักษณะทํางานตางจาก 

B2C การทํางานที่เกี่ยวของกับ Stakeholders 

หลายกลุม องคกรตองมีกลยุทธ ในการพัฒนา 

ทุก stakeholders ใหผลักดันเปาหมายการ

ตลาดหรือการขายของเราใหดีที่สุด วางแผน

การตลาดอยางมีช้ันเชิงจากการเจาะใจ Insight 

เพ� อใหได Business impact ที่แทจริง

หลักสูตร เน้ือหาเขมขน โดย คุณบังอร  

สุวรรณมงคล Insight and Strategy Expert 

คนสําคัญในประเทศไทย ปจจุบันเปน CEO 

สมาคมการตลาดแหงประเทศไทยจัดหลักสูตร 

B2B Marketing Strategy รุนที่ 3 - Online Training

and Founder ของ Hummingbirds Consulting 

บริษัทที่ปรึกษาดานการวางแผนกลยุทธการ

แขงขันดานการตลาดของธุรกิจ B2B ชั้นนํา

ในประเทศไทย 

หลักสูตรนี้มีคาใชจาย สามารถดู

เทศกาลสินคาโครงการหลวง: ดอกไมกินได    พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี เปน

ประธานเปดงาน “เทศกาลสินคาโครงการหลวง: ดอกไมกินได” คัดสรรสินคาคุณภาพทั้ง 

ผัก ผลไม ดอกไมกินได ผลิตภัณฑแปรรูป พรอมดวยเมนู อาหารพื้นบาน โดยมี ศุภวุฒิ 

ไชยประสิทธิ์กุล, พลอยชมพู อัมพุช ใหการตอนรับ พรอมดวย  วิเชียร – ณัฏฐินีภรณ 

จันทรโณทัย, พัชรินทร เกงกาจ รวมงาน ที่ แกรนด ฮอลล ชั้น 1 เดอะมอลล โคราช

รวมเปดงานมนตเสน�หวิถี สุดยอดสินคาดีภาคกลาง     อมรเทพ เพชรกําแพงแสน ผูจัดการ

ฝายธุรกิจสัมพันธ ศูนยการคาฟวเจอรพารค รวมเปดงาน “มนตเสน�หวิถี สุดยอดสินคาดี

ภาคกลาง” ภายใต โครงการเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากภาคกลาง ตามแผนงาน

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาพื้นที่และเมืองน�าอยูอัจฉริยะ ป 2565 รวมกับพาณิชยจังหวัด

กลุมภาคกลาง 17 จังหวัด โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี, ผูตรวจราชการกระทรวง

พาณิชย, พาณิชยจังหวัดกลุมภาคกลาง 17 จังหวัด รวมในพิธีเปดงานในครั้งนี้ ณ ศูนยการ

คาฟวเจอรพารค ชั้น จี

“บีไอจี” เพิ่มกําลังการผลิต “ออกซิเจน

ทางการแพทย” จากโรงงานแยกอากาศแหง

ใหมรวมทุนกับ ปตท. ดวยกําลังการผลิต

ออกซิเจนรวมสูงถึงกวา 1,150 ตัน/วัน ปอน

ระบบสาธารณสุขของประเทศ พรอมรองรับ

วิกฤตโควิดจากโอไมครอนระลอกใหม

นายปยบุตร  จารุเพ็ญ  กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส 

จํากัด หรือ บี ไอจี ในฐานะผูผลิตออกซิเจน

รายใหญที่สุดของประเทศ เปดเผยวา จาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ โอไมครอนที่แพร

กระจายในหลายภูมิภาคและพบผูติดเชื้อ

เพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง บีไอจีขอใหความมั่นใจ

เร� องการเตรียมความพรอมสําหรับออกซิเจน

ทางการแพทย์ เพื่ อรองรับระบบ

สาธารณสุขไทยอย่างเนื่องและ

เพียงพอ โดยตั้งแตเดือนตุลาคม 

2564 ที่ผานมา บีไอจีจับมือ บริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) เดินเคร� อง

โรงแยกอากาศแหงใหม ในนาม 

โรงแยกอากาศมาบตาพุด แอร

โปรดักส จํากัด (Map Ta Phut Air 

Products Co., Ltd.: MAP) ซึ่งทํา

ใหบีไอจีมีกําลังการผลิตออกซิเจน

รวมสูงถึง 1,150 ตัน/วัน เพ� อตอบ

สนองความตองการในประเทศ

“บี ไอจี ไดทํางานรวมกับบุคลากร

ทางการแพทย์และหน่วยงานอาสาเพื่อนํา

ออกซิเจนไปชวยเหลือผูปวย โควิดจํานวน

มากจากวิกฤติโควิดสายพันธุเดลตาที่ผานมา 

เราจึงพรอมสนับสนุนทุกภาคสวนเพ� อรองรับ

ความตองการออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งจาก

การแพรระบาดของโควิดจากสายพันธุ โอ

ไมครอนระลอกใหมในขณะนี้ ซึ่งสงผล

ใหจํานวนผูปวยใหมที่ เขารักษาในสถาน

พยาบาลทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยครั้งนี้ 

“บี ไอจี” เตรียมพรอมออกซิเจน รวมมือ ปตท. รองรับวิกฤติโอไมครอน

บีไอจี ไดเพิ่มกําลังการผลิตออกซิเจนทั้งจาก

โรงแยกอากาศเดิมของบีไอจี และ โรงแยก

อากาศ MAP แหงใหมที่รวมมือกับ ปตท. ซึ่ง

ไดเปดดําเนินการผลิตตั้งแตเดือนตุลาคมที่

ผานมา รวมถึงการบริหารจัดการขนสง การ

สํารองออกซิเจนเหลวในถังเก็บสํารองที่อยู

พื ้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด

ระยอง ขนาดความจุมากกวา 7,300 ตัน 

และ การจัดหาทอ Cylinder บรรจุออกซิเจน 

ดวยแผนบริหารความตอเน� องทางธุรกิจ โดย

ใชระบบดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital Platform) 

รายละเอียดเพิ่มเติม และสํารองที่นั ่งได 

ที่ https://www.marketingthai.or.th/event/

b2b-marketing-strategy3-online/ หรือ

โทรสอบถามไดที่ สมาคมการตลาดแหง

ประเทศไทย 0-2679 7360-3  

และ บิ๊กดาตา (Big Data) ในการบริหาร

ระบบซัพพลายเชนท้ังหมด เพ� อรองรับปริมาณ

ความตองการออกซิเจนทางการแพทยในทุก

สถานการณ” นายปยบุตร กลาว

ทั้งนี้ การจัดสงออกซิเจนของบีไอจีมี

ทั้งในรูปแบบของเหลว (Liquid) และนํามา

เปลี่ยนสภาพเปนกาซ ณ โรงพยาบาล ซึ่ง

ทําใหมีปริมาณออกซิเจนมากกวาการขนสง

ในรูปแบบกาซกวา 800 เทา และในรูปแบบ

ของกาซ (Gas) บรรจุออกซิเจนในทอ Cylinder 

ซึ่งสามารถนําไปใชทั้งในสถานพยาบาลและ

ชุมชนไดทันที  

บี ไอจีจึงมั่นใจในความพร้อมเรื่อง

ออกซิเจนทางการแพทย เพ� อรองรับความ

ตองการของผูปวยโควิดสายพันธุ โอไมครอน

จากโรงพยาบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง

โรงพยาบาลสนาม มูลนิธิ หน�วยอาสา และ 

ชุมชน โดยสามารถติดตอเร� องออกซิเจน

ทางการแพทยไดท่ีเฟซบุก Bangkok Industrial 

Gas อีเมล mkt@bigth.com หรือ โทร.

0-2685-6789

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล 

นําโดย  นางสาวภาวิณี  รักษประศาสน 

ผูอํานวยการฝายการตลาดในประเทศกลุม 

PMC จับมือ แสนสิริ บริษัทอสังหาริมทรัพย

ระดับแนวหนาของไทย นําโดย นางกมลวรรณ 

ประสิทธิ์วุฒิเวชช ผูอํานวยการฝายส� อสาร

องคกร ฝายส� อสารองคกรและกิจกรรมเพ� อ

สังคม มอบของขวัญวันเด็ก จัดฉีดวัคซีนไข

หวัดใหญโดยไมมีคาใชจาย สําหรับเด็กทุกคน

อายุระหวาง 6 เดือนถึง 7 ป รวมกวา 300 คน 

ในที่พักคนงานกอสราง ภายใต โครงการ

กอสรางของแสนสิริ นํารองไซตแรกท่ีสราญสิริ 

ชัยพฤกษ-แจงวัฒนะ พรอมเดินหนาสารตอ

ภารกิจเพ� อสังคม ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญตลอด

ป 2565 ใหครอบคลุมเด็กทุกคนในทุกไซต

กอสรางของแสนสิริในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ไดแก จังหวัดนนทบุรี, ปทุมธานี, 

สมุทรปราการและสมุทรสาคร เพ� อกระตุน

เครือ โรงพยาบาลพญาไทและ รพ. เปาโล  รวมกับแสนสิริ มอบของขวัญวันเด็ก  ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ โดยไมมีคาใชจาย

ใหเด็กทุกคนในไซตกอสรางแสนสิริ มุงเสริมภูมิคุมกันดานสุขภาพและสรางคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอยางทั่วถึงและเทาเทียม

และเสริมสรางภูมิคุมกัน, ลดความเสี่ยง

การเกิดภาวะแทรกซอนและลดอัตราการ

เสียชีวิต ผานการเขาถึงวัคซีนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปองกันโรคไขหวัดใหญ

อยางทั่วถึงและเทาเทียม ตอกย้ําเจตนารมณ

หลักในการชวยเหลือ สงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เด็กและเยาวชนอยางยั่งยืน 

เครือ รพ. พญาไท-เปาโล 

ไดตระหนักถึงการเปนสวนหน่ึง

ของสังคมไทยและดวยความ

มุ งมั่นที่ จะชวยเหลือสังคม 

โดยใชความพรอมของคณะ

แพทย และบุคลากรทางการ

แพทยผูชํานาญการในแตละ

ดาน บวกกับเคร� องมือทางการ

แพทยที่ทันสมัย ซึ่งนอกเหนือจากโครงการ

ดังกลาวแลว เครือ รพ. พญาไท-เปาโล ยัง

มีอีกหลายโครงการที่มีสวนรวมตอบแทน

สิ่งดีๆ กลับคืนสูสังคม และการพัฒนา

สุขภาพชีวิตของคนในชุมชน ที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย มีฐานะยากจนหรือไมสามารถเขา

ถึงการรักษาพยาบาลที่จําเปนนี้ ได โดยได

จัดตั้งมูลนิธิ One Love (มูลนิธิหนึ่งน้ําใจ) 

พรอมใชความสามารถ ศักยภาพ และ

ทรัพยากรที่โรงพยาบาลมีอยูชวยเหลือสังคม

ผานโครงการตางๆ โดยไมคิดคาใชจาย อาทิ 

สรางอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร มอบเบี้ย

กันดารครู Back to School Project หน�วย

แพทยอาสา โครงการรักษาผูปวยยากไรดวย

โรคตางๆ เชน โรคอัมพฤก อัมพาต โรค

ธาลัสซีเมีย โรคขอเขาเส� อม โรคมะเร็ง

ปากมดลูก โรคมะเร็งชองปาก วัคซีนโควิด

แดพระภิกษุสงฆและผูสูงอายุ เปนตน 

ทั้งหมดนี้ถือเปนวัฒนธรรมองคกรที่ เรา

สืบทอดกันมาอยางตอเน� อง
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ไบเดนฮึ่มบุกยูเครนเจอหายนะ
นักร้องชาวเช็กจงใจติดโควิดสุดท้ายป่วยตาย

ปราก • รายงานของเอเอฟพีและบีบีซีเปิดเผยคำาบอกเล่า

จาก ยาน เร็ก ลูกชายของฮานา ฮอร์กา นักร้องเพลงพื้นบ้าน

สมาชิกวง Asonance ของสาธารณรัฐเช็กว่า มารดาของเขา

เสียชีวิตเพราะโควิด-19 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม หลัง

จากเธอจงใจทำาให้ตนเองติดเชื้อไวรัสนี้ เมื่อตัวเขาและพ่อ

ซึ่งต่างฉีดวัคซีนแล้ว ติดเชื้อไวรัสช่วงเทศกาลคริสต์มาส 

แต่แม่กลับปฏิเสธจะแยกตัวจากพวกเขาที่ต้องกักตัวนาน 1 

สัปดาห์ “แม่ตัดสินใจใช้ชีวิตต่อไปตามปกติกับพวกเรา และ

ยอมติดโรคมากกว่าจะไปฉีดวัคซีน” เร็กกล่าวกับสถานีวิทยุ 

iRozhlas.cz. เมื่อวันจันทร์ 2 วันก่อนจะเสียชีวิต ฮอร์กา

โพสต์ทางโซเชียลมีเดียว่า เธอรอดตายและตอนนี้เธอจะได้

ไปโรงละคร, เซานา, ดูคอนเสิร์ตและไปเที่ยวทะเล รัฐบาล

เช็กออกกฎว่าการเข้าสถานที่ทางสังคมและวัฒนธรรมรวม

ถึงโรงหนัง, บาร์และคาเฟ จะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ว่าฉีด

วัคซีนแล้ว หรือเป็นผู้ที่เพิ่งติดเชื้อไวรัสโควิดเมื่อไม่นานมานี้ 

สาธารณรัฐเช็กซึ่งมีประชากร 10.7 ล้านคน มีประชากรฉีด

วัคซีนครบโดสแล้วแค่ราว 63% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่ว

สหภาพยุโรปซึ่งอยู่ที่ 69% 

ไต้หวันให้ โชว์หลักฐานฉีดวัคซีนเข้าสถานบันเทิง

ไทเป • รอยเตอร์รายงานการแถลงของศูนย์ควบคุมโรค

ระบาดกลางของไต้หวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคมว่า 

ตั้งแต่วันศุกร์นี้ ผู้ที่จะเข้าใช้บริการสถานบันเทิง เช่น บาร์

และไนต์คลับ จะต้องแสดงหลักฐานว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 

ครบโดสแล้ว โดยให้แสดงบัตรรับรองการฉีดวัคซีนทั้งที่เป็น

เอกสารและบัตรแบบดิจิตอล มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อลด

ความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนให้น้อยที่สุด ขณะที่

ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ โอมิครอนในชุมชน

แม้จำานวนไม่มาก ชาวไต้หวันมากกว่า 70% รับวัคซีนครบ

โดสแล้ว และรัฐบาลกำาลังฉีดเข็มกระตุ้นให้กับประชาชน 

โดยมีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 แล้วราว 10% ไต้หวัน

ควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่การ

ระบาดช่วงแรก มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในไต้หวัน 

18,014 ราย จากประชากร 23.5 ล้านคน

ชาวคริสต์ ไลบีเรียเหยียบกันตาย 29 ราย

มันโรเวีย • เอเอฟพีและรอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุ

เหยียบกันตาย มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 29 ราย ในการชุมนุม

สวดภาวนาของชาวคริสต์ที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในเมือง

นิวครูชานกรุงมันโรเวีย เมื่อคืนวันพุธที่ 19 มกราคมจนถึง

เช้ามืดวันพฤหัสบดี โมเสส คาร์เตอร์ โฆษกตำารวจไลบีเรีย

เผยว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจมากกว่านี้  สื่อท้องถิ่นรายงานการ

ชุมนุมสวดภาวนาของชาวคริสต์ในไลบีเรียเรียกพิธีนี้ว่า “ครู

เสด” หรือสงครามศาสนา จาลาวาห์ ตอนโป รัฐมนตรีช่วย

กระทรวงสารสนเทศ แถลงว่า แพทย์เผยว่ามีผู้เสียชีวิต 29 

คน และผู้ได้รับบาดเจ็บบางคนอาการสาหัส.

วอชิงตัน • ประธานาธิบดี โจ ไบเดน เชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปู

ติน จะดำาเนินการอะไรสักอย่างกับยูเครน เตือนหากรัสเซียบุกเพื่อนบ้าน

ชาตินี้จะเจอกับ “ความหายนะ” แต่กลับทำาสับสนเมื่อบอกว่าการรุก

รานเล็กๆ น้อยๆ ก็จะเจอกับการตอบโต้นิดหน่อยจากตะวันตก ทำาเนียบ

ขาวต้องรีบแก้ว่ารุกรานแค่ไหนก็โดนเอาคืนหนัก

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                                   

งานเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 

2565 ว่า ประธานาธิบดีโจ ไบเดน 

ของสหรัฐ แถลงข่าวที่ทำาเนียบ

ขาวยาวนานร่วม 2 ชั่วโมง เมื่อ

วันพุธที่ผ่านมา แต่สารของเขา

กลับสร้างความสับสนและไม่แน่ 

นอนเกี่ยวกับจุดยืนร่วมกันของ

โลกตะวันตกว่าจะตอบโต้รัสเซีย

อย่างไร หากประธานาธิบดีวลาดิ

มีร์ ปูติน ตัดสินใจรุกรานยูเครน

“ผมเดาว่าเขาจะเข้าไป” 

ไบเดนกล่าวถึงปูติน “เขาต้องทำา

อะไรสักอย่าง”

รัสเซียวางกำาลังทหารประ 

มาณ 100,000 นาย พร้อมกับ

ยุทโธปกรณ์ ใกล้ชายแดนยูเครน 

ก่อความหวั่นหวาดในโลกตะวัน

ตกว่าปูตินกำาลังเตรียมการรุกราน 

เพื่อป้องกันไม่ให้ยูเครนเข้าเป็น

สมาชิกขององค์การนาโต แต่รัฐ 

บาลรัสเซียปฏิเสธคำากล่าวหานี้ 

ไบเดนกล่าวว่า สหรัฐและ

ประเทศพันธมิตรพร้อมจะก่อ

ความเสียหายและความสูญเสีย

ที่รุนแรงต่อรัสเซียและเศรษฐกิจ

ของรัสเซีย

“รัสเซียจะต้องรับผิดชอบ

หากรุกราน และนั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่

รัสเซียทำา หากเป็นการรุกรานเล็ก

น้อยก็เป็นเรื่องหนึ่ง สุดท้ายเรา

จะต้องต่อสู้กันเกี่ยวกับสิ่งที่ควร

ทำาและไม่ควรทำา และอื่นๆ” ผู้นำา

สหรัฐกล่าว “แต่หากพวกเขาทำาสิ่ง

ที่พวกเขาสามารถทำาได้จริงๆ ด้วย

กำาลังที่ระดมอยู่ตามแนวชายแดน 

ก็จะกลายเป็นความหายนะสำาหรับ

รัสเซีย “ค่าใช้จ่ายในการเข้ายูเครน

ในแง่ของการสูญเสียชีวิต สำาหรับ

ชาวรัสเซีย จะเป็นการสูญเสีย

ขนาดหนัก” 

คำากล่าวของไบเดนเกี่ยวกับ 

“การรุกรานเล็กๆ น้อยๆ” สร้าง

ความสับสน และทำาให้สมาชิก

สภาคองเกรสพรรครีพับลิกันดา

หน้าออกมาตำาหนิ โดยกล่าวหาว่า

ไบเดนเปิดไฟเขียวทางกลยุทธ์ ให้

รัสเซียส่งทหารบุกยูเครนได้

“ความไร้สมรรถภาพของโจ 

ไบเดน ทำาให้วลาดิมีร์ ปูติน มี

กำาลัง และตอนนี้เขาเพิ่งเปิดไฟ

เขียวให้ปูตินบุกยูเครน” ส.ว.ทอม 

คอตตอน ทวีต

ส.ว.มาร์ โก รูบิโอ กล่าวถึง

ถ้อยคำาของไบเดนว่าพิลึก “หากปู

ตินแค่ยึดบางส่วนของยูเครน การ

ตอบสนองของเราจะรุนแรงน้อย

กว่าหากเขายึดทั้งหมดอย่างนั้น

หรือ” รูบิโอถามทางทวิตเตอร์

ทำาเนียบขาวต้องรีบชี้แจง

แถลงไขในเวลาไม่นานหลังจากไบ

เดนเสร็จสิ้นการแถลงข่าว โดยย้ำา

ว่าการเคลื่อนไหวทางทหารของ

รัสเซียเข้าสู่ยูเครนไม่ว่าในระดับ

ใด จะเจอกับการตอบโต้ที่หนัก

หน่วง 

“หากกำาลังทหารรัสเซีย

เคลื่อนข้ามพรมแดนยูเครน นั่น

ถือเป็นการรุกรานครั้งใหม่ และจะ

เผชิญกับการตอบโต้อย่างรวดเร็ว, 

รุนแรง และเป็นเอกภาพ จาก

สหรัฐและชาติพันธมิตรของเรา” 

เจน ซากี โฆษกทำาเนียบขาว กล่าว 

พร้อมกับอธิบายเจตนาของไบเดน

ว่า รัสเซียมีกลยุทธ์กว้างขวางใน

การรุกรานที่ ไม่ใช่ปฏิบัติการทาง

ทหาร ซึ่งรวมถึงการโจมตีไซเบอร์

และยุทธวิธีแบบกึ่งทหาร

ด้านรัฐบาลรัสเซียแถลง

เมื่อวันพฤหัสบดี ประณามคำาขู่

ของไบเดนที่ว่ารัสเซียจะเผชิญกับ

การตอบโต้ที่รุนแรงหากรุกราน

ยูเครน ซึ่งจะก่อความหายนะต่อ

รัสเซีย ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทำา

เนียบเครมลิน กล่าวว่า ถ้อยแถลง

เช่นนั้นทำาให้สถานการณ์ ไม่มี

ความมั่นคงได้ง่ายขึ้น เพราะอาจ

สร้างแรงบันดาลใจให้พวกหัวร้อน

บางคนในยูเครนด้วยความหวัง

แบบผิดๆ

แอนโทนี บลิงเคน รัฐมน 

ตรีต่างประเทศสหรัฐ เพิ่งเยือน

ยูเครนเมื่อวันพุธ และมีกำาหนด

จะพบกับเซอร์เกย์ ลัฟรอฟ รัฐมน       

ตรีต่างประเทศรัสเซีย ที่เจนีวาใน

วันศุกร์.

ฮ่องกง • ฮ่องกงสั่งระงับการ

เรียนการสอนของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในชั้นเรียนตั้งแต่

วันจันทร์ที่ 24 มกราคมถึงวัน

ที่ 7 กุมภาพันธ์ หรือหลังวัน

หยุดเทศกาลตรุษจีน เนื่องจาก

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นใน

หลายโรงเรียน

มาตรการก่อนหน้านี้ของ

รัฐบาลฮ่องกงในการควบคุม

การระบาดของเชื้อโควิด-19 

เมื่ อต้นเดือนนี้คือระงับการ

เรียนการสอนในชั้นเรียนของ

โรงเรียนอนุบาลและประถม

ศึกษา และห้ามนั่งรับประทาน

อาหารในร้านหลังเวลา 18.00 น.                                           

รวมถึงปิดสถานที่สาธารณะ

หลายแห่ง เช่น โรงยิม, โรง

ภาพยนตร์และร้านเสริมสวย 

สำานักข่าวรอยเตอร์ราย 

งานว่า รัฐบาลฮ่องกงมีคำาสั่งเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม ปิด

โรงเรียนมัธยมศึกษาตั้งแต่วัน

จันทร์ที่ 24 มกราคมถึงวันที่ 7 

กุมภาพันธ์ หรือหลังเทศกาลตรุษ

จีน สำาหรับผู้เตรียมสอบเพื่อรับ

วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลาย อาจมาเข้าเรียนในชั้นได้

ในบางวิชา แต่สำาหรับระดับชั้น

อื่นทั้งหมดต้องยกเลิกหรือเลื่อน

การสอบและกิจกรรมต่างๆ 

สำานักงานการศึกษาฮ่อง                                           

กงกล่าวในแถลงการณ์ว่า สถาน   

การณ์การระบาดของโควิด-19 

รุนแรงมากขึ้นในช่วง 2-3 วัน

ที่ผ่านมา มีการยืนยันผู้ติดเชื้อ

จำานวนมากที่ไม่ทราบที่มา

ในเดือนนี้ ฮ่องกงพบผู้

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ โอ

มิครอนหลายสิบราย โดยมีการ

แพร่เชื้อในชุมชน หลังพบการ

แพร่เชื้อของไวรัสสายพันธุ์นี้ใน

ฮ่องกงครั้งแรกเมื่อปลายเดือน

ธันวาคมปีที่แล้ว 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ฮ่องกงเผยด้วยว่า มีการแพร่

ระบาดของเชื้อโควิด-19 สาย

พันธุ์เดลตาด้วย ทั้งที่ก่อนปลาย

เดือนธันวาคม ฮ่องกงไม่พบการ

ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน

มาแล้วหลายเดือน 

เจ้าหน้าที่ฮ่องกงระบุว่า 

การกลับมาระบาดของโควิด-19 

มาจากคลัสเตอร์ที่เพิ่มขึ้น รวม

ถึงคลัสเตอร์ที่ร้านขายสัตว์เลี้ยง

แห่งหนึ่งที่มีความเสี่ยงในการ

ติดเชื้อสูง 

สำานักงานการศึกษาฮ่อง 

กงกล่าวว่า ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่

ได้รับการยืนยันหรือยืนยันเบื้อง

ต้นในโรงเรียน ทำาให้ครูและ

นักเรียนในโรงเรียนที่พบผู้ติด

เชื้อต้องตรวจหาเชื้อและกักตัว 

รัฐบาลฮ่องกงต้องการให้

อัตราการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใน

ฮ่องกงถึงราว 70% โดยให้เด็ก

อายุ 5-11 ขวบมาฉีดวัคซีนของ

ซิโนแวคตั้งแต่วันศุกร์นี้.

ฮ่องกงปิดรร.มัธยมถึงหลังตรุษจีนกันโควิด

บึ้มกลางตลาด • เจ้าหน้าที่ความมั่นคงปากีสถานตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดที่ติดตั้งไว้กับรถจักรยานยนต์หน้าร้านค้าในตลาดเมืองลาฮอร์ เมื่อ

วันที่ 20 มกราคม มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บกว่า 20 คน.

อเปิดมาปี 2022 เราต้องประเมินสถานการณ์และ

เหตุการณ์ระหว่างประเทศตลอดปีว่ามีกิจกรรมอะไร

ที่คนไทยควรจะต้องปักหมุดเอาไว้เพื่อเกาะติดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดของเรา

ผมเรียงลำาดับตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เป็นต้นไป

เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคมคือ RCEP มีผลบังคับใช้

ข้อตกลงการค้าขนาดใหญ่ของเอเชียที่เรียกว่าความ

ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคจะมีผลบังคับใช้เมื่อปี

ใหม่เริ่มต้นขึ้น RCEP ครอบคลุม 15 ประเทศ - 10 ประเทศ

สมาชิกอาเซียน รวมทั้งออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และ

เกาหลีใต้ ในขั้นต้น 

ข้อตกลงนี้คาดว่าจะเริ่มต้นใน 10 ประเทศที่เสร็จสิ้น

กระบวนการให้สัตยาบัน รวมถึงจีนและญี่ปุ่น ซึ่งจะทำาให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดนระหว่างสมาชิกเพิ่มมากขึ้น

เหตุการณ์ต่อมาคือ สภานิติบัญญัติใหม่ของฮ่องกง

สาบานตนเข้ารับตำาแหน่ง

“ผู้จงรักภักดีปักกิ่ง” จะสาบานตนเข้ารับตำาแหน่งสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งฮ่องกง โดย แคร์รี หล่ำา ผู้บริหารระดับสูง 

หลังจากชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไป “เฉพาะผู้

รักชาติเท่านั้น” ครั้งแรกของเมือง 

จะเป็นพิธีให้คำาสาบานตนภายใต้สัญลักษณ์ประจำาชาติ

ของจีน ซึ่งได้แทนที่ตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของฮ่องกง

ชั่วคราวในสภานิติบัญญัติชั่วคราว

เดือนนี้มาจัด CES ที่ลาสเวกัสอีกครั้ง หลังจากจัดงาน

ทางออนไลน์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว 

งานนี้ถือเป็นงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับผู้

บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะกลับมาค่อนข้างคึกคักอีกครั้ง

โดยมีธุรกิจใหญ่ๆ ที่มาร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,900 ราย 

รวมถึง Samsung Electronics, Sony และ Intel ที่คาดว่าจะจัด

แสดงอุปกรณ์และข้อเสนอล่าสุดอย่างเอิกเกริก

ที่น่าสนใจไม่น้อยอีกหลายด้านคือ หมวดหมู่ใหม่ๆ รวม

ถึงเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอวกาศ และ Token ในรูปแบบ

ต่างๆ ในโครงข่าย Blockchain

พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่เมืองจีน

อีกครั้ง เพราะ “โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง” กำาลังจะเริ่มต้นอย่าง

ระแวดระวังในภาวะโควิดยังเป็นเรื่องน่ากังวลสำาหรับผู้นำาจีน

และทั้งโลก

นักกีฬามากกว่า 3,600 คน คาดว่าจะเข้าร่วมการแข่งขัน

มากกว่า 100 รายการ ทั้งในโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกใน

กรุงปักกิ่งและเมืองภูเขาจางเจียโข่ว

นี่จะนับเป็นครั้งแรกที่เมืองได้เป็นเจ้าภาพทั้งการแข่งขันกีฬา

ฤดูหนาวและฤดูร้อน 

ปักกิ่งเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานฤดูร้อนในปี 2551 

การระบาดของโอไมครอนและการเรียกร้องให้คว่ำาบาตรด้าน

สิทธิมนุษยชนของจีนได้ทำาให้บรรยากาศรอบงานค่อนข้างมืดมัว

หนีไม่พ้นว่ากีฬาก็มีประเด็นการเมืองด้วย เพราะหลาย

ประเทศตะวันตกใช้ โอกาสนี้ “คว่ำาบาตร” จีน โดยอ้างถึงการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนต่อซินเจียงและฮ่องกง

เดือนมีนาคมนี้จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้

Yoon Seok-youl ผู้สมัครชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีของ

พรรค People Power Party ฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ แข่งขันกับ 

Lee Jae-myung ของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นรัฐบาลอยู่ขณะนี้

ผู้ท้าชิงให้คำามั่นว่าจะบริหารบนพื้นฐานของความศักดิ์สิทธิ์

ของกฎหมายและหลักการมากกว่าแนวคิดประชานิยม 

ลี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดคยองกี เชื่อว่าประเทศต้องการ

การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงกว่านี้ และได้สัญญาว่าจะแนะนำา

โครงการรายได้ขั้นพื้นฐานสากลเพื่อช่วยคนชายขอบและกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศ

ที่ต้องจับตาอีกจุดหนึ่งคือ การเลือกผู้นำาคนใหม่ของฮ่องกง 

5 ปี ภายใต้การนำาของ แคร์รี หล่ำา ทำาให้อนาคตทางการเมืองของ

เกาะแห่งนี้มีคำาถามมากมาย

เพราะ สี จิ้นผิง ต้องการจะให้ปักกิ่งเข้ามามีอิทธิพลเหนือ

เส้นทางการเมืองของฮ่องกงมากขึ้น

พูดง่ายๆ คือระบบ “หนึ่งประเทศสองระบบ” ที่เคยตั้ง

เป็นกฎกติกาตั้งแต่ยุคของ เติ้ง เสี่ยวผิง กำาลังจะหมดความ

หมาย

ผู้นำาจีนวันนี้ต้องการให้เป็น “หนึ่งประเทศหนึ่งระบบ”

ไม่มีเสียงอื้อฮือจากกลุ่มผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่ส่วน

ใหญ่ถูกจับด้วยข้อหาความมั่นคงเสียแล้ว

พอถึงเดือนพฤษภาคมก็จะต้องเกาะติดข่าวเรื่องฮานอย

เจ้าภาพ SEA Games...ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการ

ระบาดของโควิด-19

เวียดนามได้ห้ามชาวต่างชาติส่วนใหญ่เข้าประเทศมา

เกือบ 2 ปีเพื่อสกัดโควิด

แต่เมื่อต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ที่ถูกเลื่อนจากปี 2564 ก็จะต้องคิดหนัก

เพราะจะมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ 10,000 คน กีฬา 40 

ประเภท รวมทั้งฟุตบอล แข่งเรือ และศิลปะป้องกันตัวในท้อง

ถิ่น ศิลปะ Vovinam

ที่น่าสนใจไม่น้อยก็คือ การเลือกตั้งเลือกประธานาธิบดี

คนใหม่ของฟิลิปปินส์ในเดือนเดียวกันนี้

ตัวเต็งล้วนแล้วแต่เป็นนักการเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน เช่น 

เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้สมัครหน้าใหม่ ลูกชายของ

อดีตผู้นำาเผด็จการอันโด่งดัง

ผู้สมัครอีกคนคือ ผู้ดำารงตำาแหน่งรองประธานาธิบดีเลนี 

โรเบรโด นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา อิสโก โมเรโน และมอง

ข้ามไม่ได้คือ นักมวยระดับโลกอย่าง แมนนี ปาเกียว

หรอืออสเตรเลียจะมีการเลือกตั้งในเดอืนพฤษภาคมดว้ย?

ชาวออสเตรเลียมีกำาหนดจะลงคะแนนเสียงในรัฐสภาชุด

ใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม โดยนายกรัฐมนตรีสก็อตต์ มอร์ริ

สัน อยู่ในฐานะเสียเปรียบทางการเมืองพอสมควร

เหตุเพราะจัดการกับการระบาดของ Omicron ที่ถูก

วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนัก.

(พรุ่งนี้ : ครึ่งปีหลังมีเรื่องต้องติดตามกันอีกหลายเรื่อง).

พ

แปะไว้ข้างฝา : ข่าวโลก

ที่ผมชวนเกาะติดปีนี้
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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เชียงใหม่ปิด 3 หมู่บ้าน 3 อำาเภอติดโควิด

เชียงใหม่  • วันที่ 20  ม.ค.65 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เชียงใหม่ ผู้กำากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด

เชียงใหม่ ได้ลงนามคำาสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 

สั่งปิดพื้นที่ชุมชนชาวลีซอ บ้านห้วยไร่ ซอย 8 หมู่ที่ 9 ตำาบล

ขี้เหล็ก อำาเภอแม่แตง เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12- 

25 มกราคม รวมถึงหย่อมบ้านห้วยไคร้ ใหม่ บ้านห้วยไคร้ หมู่

ที่ 5 ตำาบลเปียงหลวง อำาเภอเวียงแหง และหมู่บ้านเมืองงายใต้  

(หมวด 9) หมู่ที่ 2 ตำาบลเมืองงาย อำาเภอเชียงดาว เป็นระยะเวลา 

14 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคมนี้ หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-

19 เป็นกลุ่มก้อน ทั้งนี้ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัด

กรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง 

(Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำาให้คุมไว้

สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำาสั่งเจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดัง

กล่าวโดยไม่มีเหตุจำาเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และ

ให้นายอำาเภอแต่ละอำาเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค 

อำาเภอฯ กำากับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ส่วนสถานการณ์ ภาพรวมพบผู้ป่วยใหม่ยืนยันอีก  117  ราย  ผล  ATK  

พบ  354 ราย ไม่มีเสียชีวิต เพิ่ม

รวบหนุ่มภูเก็ตหนีคดีพยายามฆ่า 13 ปี

นครศรีธรรมราช • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเช้ามืดวันที่ 20 

ม.ค.65 กำาลังตำารวจคอมมานโด ภายใต้การอำานวยการของ 

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง  

ผบก.ปพ. นำาโดย พ.ต.อ.อภิสัณฐ์ ไชยรัตน์ ผกก.วิเคราะห์ข่าว

และเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ. ได้สืบทราบว่า นายพิทยา หรือแนน  

จิตแก้ว อายุ 30 ปี ผู้ต้องหามีหมายจับของศาลจังหวัดภูเก็ตในคดี

ร่วมกันพยายามฆ่า เหตุเกิดเมื่อปี 2551 และถูกศาลจังหวัดภูเก็ต

ออกหมายจับเมื่อปี 2552 ได้หลบหนีเป็นเวลา 13 ปี มาทำาอาชีพ

กรีดยางพารา และพักที่บ้านเลขที่ 67 หมู่ 8 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา 

จ.นครศรีธรรมราช จึงสั่งการให้กำาลังตำารวจชุดคอมมานโด นำา

โดย ร.ต.อ.อดุลย์ บุญราช, ด.ต.สมบูรณ์ กูลระวัง, ส.ต.อ.ภาณุวิชย์ 

แก้วสังข์ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.ปพ.ไป

ปิดล้อมจับกุมนายพิทยา หรือแนน ที่บ้านพักดังกล่าว เมื่อกำาลัง

ตำารวจคอมมานโดไปถึงพบนายพิทยายืนอยู่หน้าบ้าน เจ้าหน้าที่จึง

แสดงหมายจับให้นายพิทยาดู ซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลคน

เดียวกันตามหมายจับ และยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้

ก่อเหตุจริง และหลบหนีมาทำาอาชีพกรีดยางนาน 13 ปี จนมาถูก

ตำารวจคอมมานโดนำาหมายจับบุกจับกุมดังกล่าว ก่อนคุมตัวนาย

พิทยา หรือแนน ไปลงบันทึกประจำาวันที่ สภ.ท่าศาลา แล้วคุมตัว

ส่งพื้นที่ สภ.เมืองภูเก็ต เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

นายกฯ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายวันนายกฯ จำาเป็น

จะต้องเรียกหน่วยงานมาชี้แจงทำาความ

เข้าใจ เพื่อต้องการทราบข้อมูลและข้อเท็จ

จริง ไม่ใช่ว่าไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี แต่ในฐานะ

ที่นายกฯ เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ 

เพียงแต่ขอข้อเท็จจริง และขอให้ช่วยกัน

ทำางานกับนายกฯ รัฐมนตรี ให้ดีที่สุด ทั้งนี้ 

ก็ต้องระวังข้อกฎหมายด้วยในการใช้จ่ายงบ

ประมาณ งบประมาณต่างๆ โครงการต่างๆ ที่

ออกไป เพราะเป็นงานระดับนโยบาย นายกฯ 

จึงจำาเป็นต้องใช้ศูนย์สั่งการที่ทำาเนียบรัฐบาล

เป็นสถานที่รับฟังข้อมูลต่างๆ เพราะที่นี่คือ

ศูนย์ราชการ ศูนย์บัญชาการการแก้ปัญหา

ทั้งประเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลต่างๆ มากมาย 

ซึ่งวันนี้ตนก็ทำางานและติดตามทุกวัน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า เรื่องสินค้า

แพงวันนี้ ได้เรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาคุย โดยเฉพาะเรื่องน้ำามันปาล์ม

จะออกรูปแบบไหนต่อไป สถานการณ์มี

ปัญหาอยู่ตรงไหน เดิมเราใช้น้ำามันปาล์มมา

ผสมกับน้ำามันดีเซลต่างๆ แต่เมื่อราคาน้ำามัน

สูง และเมื่อเอาน้ำามันปาล์มมาผสมจึงทำาให้

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จำาเป็นต้องปรับลด

บางรายการลงไป อย่างไรก็ตาม ยังดีใจที่

สถานการณ์น้ำามันปาล์มยังอยู่ในราคาที่ดีอยู่ 

ดังนั้นความเดือดร้อนไปยังภาคประชาชน 

ภาคผู้ผลิต เกษตรกร ยังคงไม่มากนัก 

วันนี้ เป็นเวลาที่ทุกคนควรจะร่วม

มือกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติมากกว่า

การให้ความสำาคัญในเรื่องอื่นๆ ในเรื่อง

สินค้าราคาแพง วันนี้ ได้เน้นย้ำาไปยังนาย 

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 

และ รมว.พาณิชย์ ไปแล้ว ขอให้เตรียม

มาตรการ คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องหมูอย่างเดียว 

รวมถึงสถานการณ์อื่นๆ ที่จะตามมาอีก อย่า

ให้เป็นการฉวยโอกาส วันนี้ ได้ให้ไปสำารวจ

ในบรรดาหมูต่างๆ ที่อยู่ตามฟาร์ม ห้องเย็น

อะไรต่างๆ เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดใน

เรื่องการลดความเดือดร้อน 

นายกฯ เผยว่า มาตรการของรัฐก็

เตรียมทยอยออกมาเพื่อช่วยพี่น้องประชาชน

ส่วนใหญ่ที่ ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้มี

รายได้น้อย อย่างไรก็ตาม เราต้องคำานึงถึงงบ

ประมาณต่างๆ ที่มีอยู่ด้วย ทุกคนต้องเข้าใจ 

จะทำาอะไรก็ตามเพื่อคนหมู่มากจำานวนมาก

มันใช้เงินสูง และเราก็มีข้อจำากัดในการใช้

งบประมาณอยู่พอสมควร นายกรัฐมนตรีก็

ต้องระมัดระวังไม่ให้มันผิดวิธีการจัดการงบ

ประมาณ หรือในเรื่องของวินัยการเงินการคลัง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า วันนี้

ได้มอบหมายไปแล้วให้กระทรวงพาณิชย์ 

ติดตามทุกเรื่องในช่วงนี้  ไปจนถึงช่วง

เทศกาลตรุษจีน ฉะนั้นขอร้องอย่างเดียวอย่า

ฉวยโอกาสกัน เพราะช่วงนี้ประชาชนเดือด

ร้อน เราต้องรวมใจกัน เพื่อทำาให้ประชาชน

พ้นความเดือดร้อนให้ได้ โดยเร็วที่สุด แต่

อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์ โลก

ไปด้วย รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาค ซึ่ง

ตนได้ติดตามหลายประเทศ บางประเทศ

ขอไม่เอ่ยชื่อ มีการติดเชื้อมากกว่าเราเยอะ 

ประชาชนมีความเดือดร้อนมากกว่าเรา

เยอะแยะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ขณะที่เรา

ได้แก้ไขไปมากพอสมควรแล้วในช่วงที่ผ่าน

มา โดยการดูแลประชาชนจำานวนหลายสิบ

ล้านคนให้เข้าถึงมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ 

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังโพสต์ 

เฟซบุ๊ก “ประยุทธ์ จันทร์ โอชา Prayut-

Chan-o-cha” ระบุว่า สำาหรับในด้านปาก

ท้อง ด้านเศรษฐกิจ ผมได้สั่งการให้รัฐมนตรี

ของกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ดูแลเรื่องนี้อย่าง

เร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน โดยเบื้องต้น ครม.ได้อนุมัติงบ

ประมาณฉุกเฉินกว่า 1,480 ล้านบาท เพื่อ

ดำาเนินโครงการสินค้าราคาประหยัด โดย

เฉพาะในช่วงตรุษจีนที่กำาลังจะมาถึง และ

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยจะมีการ

ตั้งจุดจำาหน่ายมากกว่า 3,000 จุดทั่วประเทศ 

“ผมยังได้สั่งการให้มีการควบคุมราคา

สินค้าไม่ให้ขึ้นราคาในสภาวะเช่นนี้ เช่น เนื้อ

ไก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่สำาคัญอื่นๆ และผมได้กำาชับให้ทุกฝ่ายมีการ

ตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีการกักตุน

สินค้าโดยเด็ดขาด ผมถือว่าในสภาวะเช่นนี้ 

ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา หากใครยัง

คิดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในยามนี้ ถือว่า

ไม่เห็นแก่ส่วนรวม และต้องดำาเนินการตาม

กฎหมายอย่างเต็มที่ทันที” นายกฯ ระบุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้าน

จะยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า รัฐบาลมั่นใจ

ว่าจะสามารถชี้แจงฝ่ายค้านได้ทุกประเด็น 

และถือเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้ทราบ

ถึงความก้าวหน้าเกี่ยวกับนโยบายและการ

บริหารราชการแผ่นดิน ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้าน

จะอภิปรายประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเด็น

ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน ภาระหนี้

สิน สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง หรือวิกฤต

โรคระบาดโควิดที่ระบาดในคน และโรคอหิวาต์

แอฟริกาที่ระบาดในสุกร รวมถึงภาวะวิกฤต

ด้านการเมืองนั้น รัฐบาลก็พร้อมตอบข้อซักถาม

ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว เพราะ

รัฐบาลทำางานแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างมี

ขั้นตอนมาตั้งแต่ต้น และมีความคืบหน้าเป็น

ระยะ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ได้ย้ำามาตลอดว่าการ

ดำาเนินการทุกอย่างต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ที่สำาคัญต้องยึดโยงกับประชาชน โดยยึดถือ

ประโยชน์ของชาติเป็นสำาคัญ

“นายกฯ เป็นสุภาพบุรุษทางการ

เมือง และให้เกียรติการทำางานของรัฐสภา

และ ส.ส.ทุกคนมาตลอด ทั้งนี้ การอภิปราย

ไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นหนึ่งในกลไกตรวจ

สอบรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่ง

เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายค้านสามารถ

ดำาเนินการได้ ซึ่งรัฐบาลจะใช้ โอกาสนี้ชี้แจง

ให้ประชาชนเข้าใจด้วยตัวเลขสถิติ รวมถึง

ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างชัดเจน” 

นายธนกรกล่าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัด

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์

ราคาเนื้อหมูในปัจจุบัน พบว่าราคาได้ปรับ

ตัวสูงขึ้นไปมาก เนื่องจากปริมาณหมูเข้าสู่

ตลาดลดลง ส่วนเนื้อไก่ ราคาปรับขึ้นเล็ก

น้อย เพราะคนหันไปบริโภคไก่ เพื่อทดแทน

เนื้อหมูที่ราคาสูงขึ้น โดยราคาเพิ่มขึ้น 4% 

เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมา เนื้อวัวยังไม่

เปลี่ยนแปลงด้านราคา แต่ก็จะจับตาปลา 

ส่วนใหญ่มีราคาลดลง เช่น ปลาทับทิม ลด 

6.8%, ปลานิล ลด 4% ส่วนมะละกอเป็น

สินค้าที่มีข่าวว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่

ผ่านมา แต่จากการตรวจสอบ ไม่พบว่ามี

ราคาสูงขึ้นตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด

“ก่อนหน้านี้มีข่าวมะละกอราคาสูง

ขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด เช่น เพชรบูรณ์ 

ศรีสะเกษ มหาสารคาม เท่าที่พาณิชย์จังหวัด

ลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามข่าวที่เกิดขึ้น อย่าง

ในเพชรบูรณ์ ที่บอกว่าขายถุงละ 200 บาท 

(ถุง 10 กิโลกรัม) ราคาก็ไม่ถึงขนาดนั้น อยู่

แค่ 150-180 บาท ที่ศรีสะเกษ ตามข่าวบอก

ว่า 200 กว่าบาท ไปสอบถามคนที่เป็นต้น

ตอ เขาบอกว่า พูดรวมๆ เวลาจะไปซื้อ

มะละกอ มีต้นทุนรวมค่าสามล้อ ก็เลย 200 

บาท ส่วนที่มหาสารคาม มีข่าวร้านส้มตำา

ร้านดังซื้อมะละกอ 280 บาท พอไปตรวจ ไป

คุยกับเจ้าของ บอกว่าช่วงปีใหม่มีบางคนซื้อ

มะละกอสูงถึง 280 บาทก็มี แตร่้านไม่ได้ซื้อ

แพงขนาดนั้น ซื้อแค่ 140-180 บาท แต่ล่าสุด

มีข่าวชาวสวนมะละกอกำาลังเดือดร้อน ราคา

ตกเหลือ กก.ละ 3 บาท แต่ไปดูในเนื้อข่าว 

เป็น กก.ละ 12 บาท จึงต้องติดตามกันใกล้

ชิดต่อไป” นายบุณยฤทธิ์กล่าว

นสพ.วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒนชัย อุปนายก

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวถึงข้อเสนอ

ให้นำาเข้าเนื้อสุกรเพื่อเพิ่มปริมาณในประเทศ 

โดยเฉพาะจากประเทศในแถบยุโรป ว่า

สมาคมและเกษตรกรคัดค้านเรื่องนี้ เพราะ

นอกจากจะมีความเสี่ยงเรื่องโรคต่างถิ่นที่

อาจปนเปื้อนเข้ามากระทบกับฝูงสุกรของ

ไทยแล้ว ผู้เลี้ยงยังทราบดีว่าหากเปิดรับให้

ทางยุโรปนำาสุกรเข้ามาในไทยได้ ย่อมมีความ

เสี่ยงที่จะต้องเปิดรับเนื้อสุกรจากยุโรปตลอด

ไป และมีโอกาสที่จะส่งเข้ามาไม่จำากัด 

อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ 

กล่าวอีกว่า ปัจจุบันผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ 

ร่วมกันยืนราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ไม่

เกิน 110 บาท/กก. ไปจนถึงเทศกาลตรุษจีน 

เพื่อลดภาระผู้บริโภค ส่วนทางแก้ที่เหมาะสม

ของเรื่องนี้คือ ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไก

ตลาด หากสุกรมีน้อย ราคาสูงขึ้น ก็จะกดดัน

ให้ความต้องการบริโภคลดลงตามกลไกตลาด 

ในที่สุดปริมาณและการบริโภคจะกลับสู่สมดุล

เอง โดยที่ไม่ต้องมาควบคุมให้เสียเวลา.

เฮ! ดริงก์

ไม่อยากให้ใครเสียชีวิตแม้แต่เพียงคนเดียว 

วันนี้ต้องไปดูในหลายมาตรการ ทั้งในเรื่อง

ของการผ่อนคลาย การรับนักท่องเที่ยว การ

ประกอบการของธุรกิจต่างๆ ในประเทศ ก็

ขอความร่วมมือ ซึ่งรายละเอียดทางโฆษก 

ศบค.และโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

จะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล ขอร้องสื่อว่าอย่าไป

ตีความกันมาก เพราะสาระสำาคัญชัดเจน

อยู่แล้ว จึงอยากขอร้องว่าอย่าไปพูดให้เกิด

ความคลุมเครือ เพราะจะทำาให้การแก้ปัญหา

ยากขึ้นไปเรื่อยๆ” นายกฯ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ยังได้ โพสต์เฟซบุ๊กชื่น

ชมพี่น้องประชาชนทุกคนที่เข้มแข็ง และ

อดทนต่อสถานการณ์ความยากลำาบากที่ผ่าน

มา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อม

ระบุว่า ยุทธศาสตร์สำาคัญของรัฐบาลและ 

ศบค.ในการเอาชนะสงครามโรคระบาดครั้ง

ใหญ่ที่ ไม่เคยเกิดในโลกมากว่า 100 ปี คือ

การรักษาสมดุลระหว่างสุขภาพและปากท้อง 

ที่ยึดถือมาโดยตลอด ในด้านสุขภาพ ปัจจุบัน

ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนกว่า 

110 ล้านโดส ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่าง

ดี อีกทั้งมีบทบาทนำาในเรื่องการฉีดกระตุ้น

เข็ม 3 หลายสูตร ที่องค์การอนามัยโลก 

(WHO) ให้การยอมรับและยกให้เป็นกรณี

ศึกษาที่ประสบความสำาเร็จ และล่าสุดเราก็

จะขยายการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้

กับเด็กๆ วัย 5-11 ปีในเร็วๆ นี้อีกด้วย

ขณะที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก 

ศบค. แถลงว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดใน

ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,129 ราย 

เป็นการติดเชื้อในประเทศ 7,861 ราย มา

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,776 

ราย, มาจากการค้นหาเชิงรุก 85 ราย, มาจาก

เรือนจำา 54 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 214 ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม

ยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 2,353,062 ราย 

หายป่วยเพิ่มขึ้น 6,978 ราย ทำาให้มียอดหาย

ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 2,248,341 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 82,734 ราย อาการ

หนัก 533 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 118 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย ทำาให้มียอดผู้เสีย

ชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 21,987 ราย 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ศบค.เห็นชอบ

ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ออกไปอีก 2 เดือน ระหว่าง 1 ก.พ.-31 มี.ค. 

พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบปรับระดับพื้นที่สถาน 

การณ์ทั่วราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ พื้นที่ควบคุม (สี

ส้ม) จากเดิม 69 จังหวัด เหลือ 44 จังหวัด 

พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด (สีเหลือง) 25 จังหวัด 

ได้แก่ กำาแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครพนม 

นครสวรรค์ นราธิวาส บึงกาฬ ปัตตานี พิจิตร 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ยะลา ลำาปาง ลำาพูน 

เลย สกลนคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี 

หนองบัวลำาภู อ่างทอง อำานาจเจริญ อุตรดิตถ์ 

อุทัยธานี ขณะที่พื้นที่นำาร่องท่องเที่ยว (สี

ฟ้า) ยังคงไว้ 8 จังหวัดเท่าเดิม ได้แก่ กทม. 

กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี 

พังงา ภูเก็ต และบางอำาเภอใน 18 จังหวัด 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 24 ม.ค.  

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำาหรับกิจกรรม

และกิจการที่มีความแตกต่างกันระหว่าง

พื้นที่สีส้มและสีเหลือง อาทิ พื้นที่สีส้ม 

ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน 

ส่วนพื้นที่สีเหลืองห้ามจัดกิจกรรมรวมคน

มากกว่า 1,000 คน ขณะที่การรับประทาน

อาหารในร้านอาหาร พื้นที่สีส้มสามารถ

บริโภคในร้านได้ตามปกติ แต่ห้ามบริโภค

สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ส่วนพื้นที่สี

เหลือง เปิดบริโภคในร้านได้ตามปกติ โดย

ไม่ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในร้าน นอกจากนี้ ยังมีการปรับเวลาเปิดให้

บริโภคแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารในพื้นที่

สีฟ้าและสีเหลือง จากเดิมถึงเวลา 21.00 น. 

เป็นถึงเวลา 23.00 น. เฉพาะร้านที่ผ่าน

มาตรฐาน SHA+ หรือไทยแลนด์สต็อปโค

วิด 2 Plus และมีมาตรการโควิดฟรีเซตติง 

“ในส่วนนี้ฝ่ายความมั่นคงที่จะลงพื้น

ที่ตรวจต้องมีความเคร่งครัด หากร้านไหนไม่

สามารถดำาเนินการได้ จำาเป็นต้องสั่งปิดก็ให้

ปิด หากไม่สามารถทำาได้ ผอ.ศบค.ระบุว่าต้อง

พิจารณาบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือ

ย่อหย่อนในการรับผิดชอบนั้นๆ ซึ่ง ผอ.ศบค.

เน้นถึงในเรื่องนี้ถึง 2-3 รอบ ในส่วนผับ บาร์ 

คาราโอเกะ ที่จะดำาเนินการปรับรูปแบบให้

เป็นร้านอาหารที่ต้องมีการขออนุญาตคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัด จากเดิมกำาหนด

ระยะเวลาขออนุญาตภายในวันที่ 15 ม.ค. เป็น

ไม่มีกำาหนดระยะเวลา แต่ขอให้รักษามาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด” 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะที่มาตร

การเวิร์กฟรอมโฮม ไม่ขยายระยะเวลาเพิ่ม 

แต่ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและการ

พิจารณาของแต่ละหน่วยงาน ส่วนการเปิด

สถานศึกษา ที่ปัจจุบันมีกว่า 3 หมื่นแห่ง 

แต่มีการเปิดเรียนเปิดสอนเพียงกว่า 1.7 

หมื่นแห่ง นายกฯ ได้มอบหมายให้ ผอ.ศปก.

ศบค.หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควร

ให้นักเรียนได้กลับมาเรียนในโรงเรียนหรือ

ไม่ อย่างไร และควรมีมาตรการอย่างไร หาก

สามารถกลับมาเรียนในพื้นที่ ได้แล้ว การ

สวมหน้ากาก รวมถึงการตรวจ ATK ตาม

ความเหมาะสมจะเป็นสิ่งจำาเป็น 

สำาหรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

ด้วยรูปแบบเทสต์แอนด์ โกนั้น ผู้ที่เดินทางเข้า

มาในรูปแบบดังกล่าวมีส่วนทำาให้ประเทศได้

ประโยชน์ เพราะมีการเข้ามาลงทุน ดังนั้น

ที่ประชุมจึงมีมติเปิดรับการลงทะเบียนแบบ

เทสต์แอนด์ โกอีกครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 

โดยไม่จำากัดประเทศ ผู้ที่เข้ามาต้องมีการจอง

โรงแรมสำาหรับวันที่ 1 และ 5 ที่อยู่เมือง

ไทย เพื่อทำาการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ  

RT-PCR และเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย

แล้ว จะต้องมีการซื้อประกันที่ครอบคลุม รวม

ถึงลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหมอชนะทั้งร้อย

เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ นา

ยกฯ เน้นย้ำาว่าต้องมีระบบการตรวจสอบย้อน

กลับในนักท่องเที่ยวทุกคนที่เข้ามา ขณะที่พื้นที่

แซนด์บ็อกซ์ มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมในพื้นที่ 

อ.บางละมุง เมืองพัทยา อ.ศรีราชา อ.เกาะสีชัง 

อ.สัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียนและ ต.บางเสร่ 

ของ จ.ชลบุรี รวมถึง จ.ตราด เฉพาะเกาะช้าง 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แผนบริการการ

ให้วัคซีน ทางกระทรวงสาธารณสุขรายงาน

เรื่องการบริหารวัคซีนที่ผ่านมาว่า เป็นไป

ตามเป้าหมายอย่างดี ครอบคลุม 72.1% ของ

ประชากรทั้งหมด 69.6 ล้านคน หรือ 70 ล้าน

คนโดยประมาณ เป็นตัวเลขที่จะใช้ในการ

บริหารการฉีดวัคซีนในปี 65 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี

ห่วงใยต่อเทศกาลตรุษจีนที่กำาลังจะมาถึง 

กำาชับทุกส่วนราชการต้องมีมาตรการที่กำาชับ 

เด็ดขาดและรัดกุมขึ้น โดยขอให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง จัดชุดตรวจ สายตรวจ เข้าตรวจ

บริเวณพื้นที่ที่มีการจัดงานเซ่นไหว้ต่างๆ ว่ามี

การดำาเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข

ที่ครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบจะต้องยุติ ปิด 

หรือยกเลิกการจัดงาน โดยให้ดำาเนินการอย่าง

เข้มงวด รวมทั้งในเรื่องการทำาความสะอาด

สถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดรวมคน ต้องให้มีการ

ทำาความสะอาดพื้นที่ที่จะจัดงานให้เห็นอย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

“รวมถึงต้องมีมาตรการทางเข้า-ออกและ

การตรวจ ATK หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติตาม

มาตรการของภาครัฐ เจ้าหน้าที่ตำารวจในพื้นที่

จะต้องรับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิด

ชอบจะต้องได้รับโทษทางวินัย หากมีการปล่อย

ปละละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบ

การที่เปิดอย่างผิดกฎหมาย มีการเล่นการพนัน 

ซึ่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ฝ่ายความมั่นคง 

รวมถึงหน่วยงานในสังกัดทุกกระทรวงที่มีหน้า

ที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบ เพราะการรวมคน

จำานวนมาก หรือการจัดงานที่มีการรวมคนถือ

เป็นความเสี่ยงสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติ

จะต้องมีความเข้าใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ

และอดทน” นายธนกรกล่าว. 

นครราชสีมา • จากเหตุการณ์

เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 19 ม.ค.ที่

ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมาได้รับแจ้งเหตุมีบุคคล

ใช้อาวุธปืนยิงกันเสียชีวิตที่บริเวณ

บ้านเลขที่ 128/8 ห้องที่ 9 ซอย

มิตรแท้ 3 หมู่ 3 ตำาบลหนองบัว

ศาลา อำาเภอเมืองฯ จังหวัดนคร 

ราชสีมา โดยที่เกิดเหตุเป็นห้อง

เช่า พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย ทราบ

ชื่อคือ นางสาวปรางค์อิสรา  

ธีรวิกรมมนูญ อายุ 33 ปี มีแผลถูก

ยิงที่คอด้านหน้าทะลุท้ายทอยด้าน

หลัง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบ

ชื่อคือ นางสาวฉัตรสุดา มีประโคน 

อายุ 28 ปี มีบาดแผลถูกยิงที่คอ

ด้านหลังท้ายทอยและมือขวา ส่วน

ตัวผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายศิวกร 

เฉลิมแสนยากร อายุ 29 ปี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 

เวลา 11.00 น. นายศิวกร เฉลิม

แสนยากร คนร้ายที่ก่อเหตุได้

ติดต่อขอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ 

โดยได้ติดต่อผ่านแม่ของนายศิวกร  

และเพื่อนที่เป็นตำารวจ ที่บริเวณ 

ริมลำาน้ำามูล เขตพื้นที่ อ.เฉลิม 

พระเกียรติ จ.นครราชสีมา พร้อม

รถยนต์พาหนะที่ใช้หลบหนี อาวุธ

ปืนพกสั้นลูกโม่ ขนาด .38 ที่ใช้ก่อ

เหตุ 1 กระบอก 

จากการสอบสวน นายศิวกร

รับสารภาพว่าได้ก่อเหตุยิงอดีตแฟน

สาวได้รับบาดเจ็บสาหัส และน้องสาว

ของอดีตแฟนเสียชีวิตจริง โดยก่อน

เกิดเหตุได้ขับรถไปหาอดีตแฟนสาวที่

ห้องพักเพื่อพูดคุยขอคืนดี แต่ระหว่าง

ที่พูดคุยกันไม่สามารถตกลงกันได้ 

และมีปากเสียงทะเลาะกันอย่าง

รุนแรง ด้วยความโมโหจึงใช้อาวุธปืน

ที่พกมายิงใส่อดีตแฟนและน้องสาว

จนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งนี้ 

นายศิวกร ผู้ต้องหาได้ขอใช้สิทธิ์ไม่

ไปทำาแผนประกอบคำารับสารภาพ เจ้า

หน้าที่จึงนำาตัวส่งพนักงานสอบสวน 

สภ.เมืองนครราชสีมา ดำาเนินคดีตาม

กฎหมายต่อไป.

หนุ่มตามง้อแฟน

ไม่สำาเร็จชักปืนยิง

โดนน้องสาวดับ

กาญจนบุรี • วันที่ 20 ม.ค.65 

นายนิพนธ์ จำานงสิริศักดิ์ ผู้

อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และนาง

คณิสรา เชษฐบัณฑิตย์ ผู้อำานวย

การส่วนอุทยานแห่งชาติ นาย

สิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ ผู้

อำานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 

พร้อมด้วยหัวหน้าอุทยานแห่ง

ชาติ 7 แห่ง หัวหน้าเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง หัวหน้าเขต

ห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง ในสังกัด

สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 

(บ้านโป่ง) ได้ร่วมประชุมทางไกล

ผ่านระบบ Video Conference  

เพื่อติดตามผลการดำาเนินการ

ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 

PATROL) และร่วมกันวางแผน

ในการยกระดับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าและสัตว์ป่าให้ดี 

ยิ่งขึ้น 

ในการประชุม ได้แจ้ ง

ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั้ง  

7 แห่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์

สัตว์ป่าทั้ง 2 แห่งในท้องที่จังหวัด

กาญจนบุรี ให้ทราบว่าได้ออกคำา

สั่งสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 

(บ้านโป่ง) ที่ 016/2565 ลงวัน

ที่ 19 ม.ค.2565 โดยเพิ่มอำานาจ

หน้าที่ให้อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง 

และ เขตรั กษาพันธุ์ สั ตว์ ป่ า  

2 แห่ง รวม 9 หน่วยงาน รวม

เจ้าหน้าที่ 1,192 คน สามารถ

ดำา เนินการออกตรวจปราบ

ปรามได้ทุกท้องที่ในป่าอนุรักษ์

ในจังหวัดกาญจนบุรีแบบไร้รอย

ต่อ หากพบการกระทำาผิดซึ่ง

หน้าสามารถกล่าวโทษดำาเนิน

คดีได้ทุกพื้นที่ โดยไม่ต้องแบ่ง

แยกว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ

หน่วยงานใด 

นอกจากนี้ยังได้มอบกล้อง

ดักถ่ายสัตว์ป่า Camera trap รุ่น 

V7 White Xenon fIash จำานวน 10 

เครื่อง ที่ได้รับมอบมาจากองค์กร 

IUCN เอาไว้ ให้กับอุทยานแห่ง

ชาติทองผาภูมิ เพื่อนำาไปติดตั้ง

เสริมกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าที่มีอยู่

ของกรมอุทยานฯ 20 ตัว รวม

เป็น 30 ตัว เพื่อนำาไปติดตั้งกล้อง

ดักถ่ายจับภาพเสือโคร่งหรือสัตว์

ป่าอื่นๆ ในบริเวณป่าอุทยาน

แห่งชาติทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ 

จ.กาญจนบุรี เขตรอยต่อระหว่าง

ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อจะได้

ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าในบริเวณ

ดังกล่าวยังมีเสือโคร่งอยู่อีกกี่ตัว 

หรือสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ ซึ่งจะได้

ดำาเนินการวางแผนอนุรักษ์เสือ

โคร่งดังกล่าวต่อไป.

มอบ7อช.2เขตรักษาพันธุ์ฯจับได้ทุกพื้นที่

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT สนธิ

กำาลังนำาเจ้าหน้าที่เข้าทำาการ

ตรวจค้นคอนโดฯ ใจกลางกรุง

ย่านสุขุมวิท จับกุมแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ชาวจีนทำาธุรกรรม

ทางการเงินและเปิดเว็บพนัน

ออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนเดือน

ละกว่า 100 ล้านบาท

วันที่ 20 ม.ค.65 ทีอ่าคาร

คอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท 39  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ พล.ต.ต.พันธนะ นุช

นารถ ผบก.สส.สตม. ร่วมกับเจ้า

หน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญา 

กรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำ า นั ก ง านตำ า ร ว จแห่ ง ช า ติ   

(ศปอส.ตร.) หรือ PCT และเจ้า

หน้าที่ตำารวจท่องเที่ยว นำากำาลัง

ตรวจค้นทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ชาวจีน โดยสามารถจับกุมผู้

ต้องหา 10 ราย ซึ่งเป็นบุคคลตาม

หมายจับจีน จำานวน 6 ราย พร้อม

ของกลาง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 

19 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ 79 

เครื่อง, ซิมการ์ดโทรศัพท์ 167 

อัน, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, 

เครื่องส่งโอทีพี, อุปกรณ์ที่ใช้ทำา

ทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีน

เว็บพนันออนไลน์กว่า 300 ราย 

การ, นาฬิกาหรู 14 เรือน, สมุด

บัญชี 10 เล่ม, รถยนต์ 3 คัน 

และรถจักรยานยนต์ 1 คัน โดย

ของกลางทั้งหมดอยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบ

พล.ต.ต.พันธนะเปิดเผย

ว่า ศปอส.ตร.ได้รับการประสาน

จ ากสถ าน เ อกอั ค ร ร าชทู ต

สาธารณรัฐประชาชนจีนใน

ประเทศไทยให้ช่วยติดตามจับกุม 

และส่งตัวผู้ต้องหาแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ ซึ่งหลบหนีคดีฉ้อโกง

ประชาชนผ่านโทรศัพท์ จำานวน 

17 ราย โดยมีกองบังคับการ

สืบสวนสอบสวน สตม.เป็นผู้

ประสานการปฏิบัติ และสามารถ

สืบทราบผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวที่

หลบหนีเข้ามาพำานักในประเทศไทย 

จึงได้ขอศาลอนุมัติหมายค้น 

ทั้ง 4 จุด ในวันที่ 20 มกรา 

คม 2565 โดยมี 2 จุดเป็นห้องพัก

ในชั้น 3 และชั้น 20 ของอาคาร

ดังกล่าว ส่วนอีก 2 จุดอยู่ใน

พื้นที่กรุงเทพฯ จากการตรวจค้น

พบว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้เปิด

เว็บไซต์พนันออนไลน์ และการ

ทำาธุรกรรมทางการเงินร่วมด้วย 

โดยทำาการโอนเงินจากประเทศ

จีนเข้ามา และโอนเงินส่งไปอีก

ทอดเพื่อนำาเงินออก ซึ่งเป็นบัญชี

จีนทั้งหมด ส่วนผู้เสียหายคาดว่า

มีหลายร้อยคน โดยเป็นคนจีน

ทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้

ต้องหาตามหมายจับหลบหนีออก

นอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้ว

จำานวน 2 ราย โดยชุดสืบสวน 

สตม.และ ศปอส.ตร.จะติดตาม

จับกุมตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่

ในประเทศไทยต่อไป

พล.ต.ต .พันธนะกล่าว

อีกว่า จากการขยายผลเบื้องต้น

พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าวมี

เว็บไซต์การพนันออนไลน์หลัก  

6 เว็บ พบเงินหมุนเวียนมากกว่า 

100 ล้านบาทต่อเดือน และทราบ

ว่ามีกลุ่มเครือข่ายเบื้องหลังในชั้น

ที่ 1 และ 2 โดยกลุ่มผู้ต้องหา

ดังกล่าวทำาหน้าที่เป็นฝ่ายคอล

เซ็นเตอร์ และหัวหน้าที่ดูแลใน

ด้านธุรกรรมการเงินเข้ามาอาศัย

ที่คอนโดมิเนียมดังกล่าวประมาณ 

5 เดือนถึง 1 ปี ทั้งนี้ทราบว่ามี

คนไทยที่เชื่อมโยงกับกลุ่มดังกล่าว 

โดยทำาหน้าที่เป็นตัวแทนเช่าห้อง

พักราคาเดือนละ 50,000 บาท ซึ่ง

อยู่ระหว่างการขยายผล.
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จะถูกสังคมแบ่งออกเป็นฝ่าย และเขา

จะกลายเป็นคู่ขัดแย้งทันที จะทำางาน

ยากขึ้น เรื่องประเด็นการเมืองคนรุ่น

ผมจะเป็นคนพูดเอง

นายนิพิฏฐ์ระบุว่า ขอให้คน

หนุ่มสาวเหล่านั้นหาวิธีนำาประเทศเข้า

สู่การแข่งขันให้ ได้ หาวิธีสร้างงาน 

สร้างอนาคตให้คนหนุ่มสาวอีกจำานวน

มากมายที่กำาลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ผมผ่านการต่อสู้ ผ่านความขัดแย้ง

ของสังคมนี้มาแล้ว 16 ปี (หากนับ

ตั้งแต่การยึดอำานาจปี 2549) เราจึง

ตั้งพรรคการเมืองและพร้อมใจกันยุติ

ความขัดแย้ง เพื่อสร้างอนาคตไทย 

แต่เนื่องจากประเทศนี้เป็นประเทศ

เสรี ใครจะไม่เห็นด้วยกับเราและเดิน

ไปตามแนวทางเดิมเราก็ไม่ขัดข้อง เรา

เพียงสร้างพรรคการเมืองที่เดินออก

จากความขัดแย้ง ณ บัดนี้

วันเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน์ 

เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อพูด

คุยกับทีมไทยสร้างไทยภาคใต้ และ

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ โดย

เน้นย้ำาให้ทุกคนเร่งหาสมาชิกและทำา

พื้นที่อย่างจริงจัง ติดป้ายต่างๆ เพื่อ

สื่อสารนโยบายของพรรคไทยสร้าง

ไทย ซึ่งผู้สมัครทุกคนจะต้องเข้าใจ

นโยบายหลักของพรรคอย่างถ่องแท้

โดยเฉพาะหลักการที่มุ่งเน้นการปลด

ปล่อย (Liberate) ประชาชนจากรัฐ

ราชการรวมศูนย์ กฎหมาย ระเบียบ

ที่ เป็นอุปสรรคขวางกั้นการทำามา

หากินของประชาชน การสร้างพลัง 

(Empower) ให้ประชาชนมีช่องทาง

และเครื่องมือสร้างรายได้ในโลกยุค

ใหม่ให้มากที่สุด

ขณะที่ ว่ าที่ ผู้ สมัคร ส .ส . ได้

สะท้อนความต้องการของคนในพื้นที่ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การกระ

จายอำานาจ การดูแลเกษตรกร ผู้ปลูก

ผลไม้ ที่ ไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง

จากภาครัฐ

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวยืนยันว่า  

พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายในการ

แก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่

การประกัน หรือจำานำา แต่จะเป็นการ

ดูแลต้นทุนการผลิต การสนับสนุนเงิน

ทุน เพื่อการแปรรูป สร้างมูลค่าให้

สินค้า ผ่านนโยบายกองทุนวิสาหกิจ

ชุมชน นอกจากนี้ยังได้ เน้นย้ำ าถึง

นโยบายบำานาญประชาชน ที่ตั้งใจ

ดูแลผู้สูงอายุเดือนละ 3,000 บาท ให้

มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ มุ่งดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง ลด 3 โรค

สำาคัญ ทั้งไขมัน ความดัน เบาหวาน 

ให้มีพลัง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคม

ไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความ

กังวลของลูกหลาน ทำาให้มีเงินตั้งตัว

ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่าย

ของผู้สูงอายุในครอบครัว.

ไม่ยุบสภา

ที่มีคะแนนเสียงข้างมากในการจัดตั้ง                                                    

รัฐบาลเสนอชื่อข้ึนมา ผ่านการพิจารณา

ของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่งหลายคน

ไปบิดเบือนว่า ส.ว.สืบทอดอำานาจให้

ตนนั้น ถามว่าหากพรรคไม่มีคะแนน

เสียงมากพอแล้วจะเสนอชื่อตนได้หรือ

ไม่ ดังนั้นใครหรือพรรคใดคะแนนสูง

แล้วเสนอรายชื่อนายกฯ ส.ว.ก็คงไม่มี

ปัญหา ซึ่งตนยอมรับกติกาทุกอย่าง จึง

อย่าเอาการเมืองมาพันทุกเรื่อง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณี 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา 

พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ถูก

กรรมการบริหารพรรคมีมติขับพ้น

พรรคพร้อม ส.ส.จำานวน 20 คน

ว่า เป็นเรื่องของที่ประชุมกรรมการ

บริหารพรรคและหัวหน้าพรรค ตนไม่

ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของพรรค

ดำาเนินการ เชื่อว่าเป็นการต้องการ

ทำาให้สถานการณ์ปกติให้มากที่สุด 

โดยทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับประชาชนที่

ต้องมองใครเป็นอย่างไร ดังนั้นขอให้

ติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนด้วย 

“ผมไม่ได้กล่าวว่าใครดีไม่ดี แต่

พฤติกรรมจะเป็นตัวกำาหนด และให้

ประชาชนคัดกรองในการเลือกตั้ง

ครั้งต่อไป และยืนยันว่าผมไม่ได้คิด

จะดำาเนินการในเรื่องการปรับคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) หรือยุบสภาอะไร

ต่างๆ โดยเฉพาะขณะนี้กฎหมายก็

ยังไม่เรียบร้อย จึงอย่าเอาทุกอย่าง

มาตีทั้งหมด ผมไม่ใช่คนที่จะพูดได้

ว่ารักใครชอบใคร หลายอย่างต้อง

เก็บไว้กับตัว อย่างไรก็ตาม ขอบคุณ

ประชาชนที่เชื่อมั่นและเชื่อถือที่ผ่าน

มา ซึ่งผมก็ได้วางอนาคตไว้พอสมควร 

โดยเฉพาะแก้ปัญหาที่หมักหมม เป็น

ภาระที่ทำาให้การทำางานใหม่ๆ ออกมา

ได้ช้า” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

ถามว่าสรุปแล้วชัดเจนใช่หรือ

ไม่ว่าจะไม่ปรับ ครม.ในช่วงนี้ นายกฯ 

ไม่ได้ตอบคำาถามดังกล่าว

ซักอีกว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัว 

หน้าพรรค พปชร. ได้ส่งสัญญาณอะไร

มาหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ส่งความ

รักความปรารถนาดีให้กัน เคารพซึ่ง

กันและกัน 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กล่าวถึงเสถียรภาพรัฐบาล

หลัง 21 ส.ส.พรรค พปชร.ถูกขับว่า 

เรื่องนี้ฝ่ายการเมืองต้องเป็นคนดูแล 

ตนตอบไม่ได้ ขณะนี้รัฐบาลยังคงเป็น

รัฐบาล และอีกไม่นานก็จะหมดสมัย

ประชุมสภาอยู่แล้ว  เพราะฉะนั้นมี

เวลาที่จะบริหารจัดการ แต่จะจัดการ

อย่างไรตนไม่ทราบ อยู่ที่นายกฯ และ

หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดที่จะ

ช่วยคิดกัน และต้องยอมรับว่าปัญหา

เกิดขึ้นแล้วจะทำาอย่างไรกันต่อ 

ถามว่าหากนายกฯ ตัดสินใจยุบ

สภา ในขณะที่กฎหมายลูกเกี่ยวกับ

การเลือกตั้งยังไม่ผ่านจะทำาได้หรือไม่ 

นายวิษณุ  กล่าวว่า จะเรียกว่าค้างอยู่

อย่างนั้น หรือเรียกว่าตกไปก็ได้ เพราะ

เมื่อยุบสภาแล้วจะไม่สามารถประชุม

สภาได้ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับจะ

ต้องเข้าสู่ทั้งสองสภา แต่ถ้าเหลือเพียง 

ส.ว. ก็ประชุมโดยลำาพังไม่ได้ จึงค้าง

อยู่ เท่ากับว่าไม่มีกฎหมายลูก และ

เมื่อยุบสภาแล้วจะต้องเลือกตั้งภายใน 

45-60 วัน แล้วจะเลือกกันอย่างไรตน

ก็นึกไม่ออก เคยตอบมาหลายเดือน

แล้วว่าหากมีเหตุยุบสภาขึ้นก็ไม่ต้อง

ทำาอย่างไรกัน  

‘ป้อม’ บอกใจเย็นไม่ขัดแย้ง

ถามว่าหากเป็นรัฐบาลรักษา

การจะนำากฎหมายลูกทั้งสองฉบับมา

ออกเป็น พ.ร.ก.ได้หรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า ก็มีข้อเสนอแนะอย่างนั้น 

แต่ผมไม่เห็นด้วย และคิดว่าไม่ใช่วิธี

ที่ฉลาด เพราะการออกเป็น  พ.ร.ก. 

เป็นการที่รัฐบาลกำาหนดฝ่ายเดียว

เท่ากับว่ากติกานี้รัฐบาลกำาหนด   

ซักว่านายกฯ ไม่ควรยุบสภา

ก่อนที่กฎหมายลูกทั้งสองฉบับจะเสร็จ

ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ใช่ คำา

ตอบคืออย่างนั้น  ซึ่งตอนนี้กฎหมาย

ลูกสองฉบับเกี่ยวกับการเลือกตั้ง กกต.

จะส่งเข้า ครม.สัปดาห์หน้า และหาก

ผ่าน ครม.แล้วก็จะส่งสภาได้ทันที 

ถามอีกว่า นายกฯ จะใช้วิธีลา

ออกเพื่อแก้ปัญหาได้หรือไม่ นายวิษณุ

กล่าวว่า ได้  แต่วิธีน้ันจะแก้ปัญหาอะไร 

แก้ได้อย่างไร ถ้าเลือกนายกฯ ใหม่ ก็

ต้องถามแก้ปัญหาอะไรได้ เพราะสภา

ยังเป็นสภาเดิม เสียงยังอยู่แบบเดิม ใคร

อยู่พรรคไหนก็อยู่พรรคน้ันเหมือนเดิม 

จะย้ายพรรค ยุบพรรค ไม่ได้ท้ังน้ัน  

ถามย้ำาว่า ขณะนี้ถือว่ารัฐบาล

อยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงได้หรือไม่ 

นายวิษณุกล่าวว่า ใช่ ทั้งนายกฯ และ

พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลาย ที่จะต้อง

รีบแก้ ตนถึงเคยพูดตั้งแต่ตอนตั้ง

รัฐบาลเมื่อสองปีที่แล้วว่ารัฐบาลเป็น

เรือเหล็ก แต่เป็นเรือลำาเล็ก และสนิม

เหล็กเกิดแต่เนื้อในตน มันไม่ได้มาจาก

ฝ่ายค้านหรอก   

เมื่อถามว่า ขณะนี้นายกฯ อยู่

ในสภาวะที่หนักหน่วงใช่หรือไม่ นาย

วิษณุกล่าวเพียงสั้นๆ ว่า อือ

ขณะที่ พล.อ ประวิตรให้สัม 

ภาษณ์ทางโทรศัพท์ถึงกรณีมติพรรค 

พปชร.ขับ ร.อ.ธรรมนัส และ 20 ส.ส. 

ของพรรค จนถูกมองว่าเป็นการส่ง

สัญญาณพรรค พปชร.ส่อแตกว่า ไม่มี

ปัญหาอะไร ขอให้ใจเย็น 

ถามว่ารู้สึกเครียดกับปัญหาที่

เกิดขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

ไม่เครียด 

เมื่อถามอีกว่า ปมปัญหาที่เกิด

ขึ้นกำาลังมีหลายคนมองว่าเป็นความ

ขัดแย้งระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์กับ 

พล.อ.ประวิตร ซึ่งทันทีได้ยินคำาถาม 

พล.อ.ประวิตรตอบด้วยน้ำาเสียงไม่

พอใจว่า “เฮ้ย บอกว่าไม่มีอะไร ไม่มี

ขัดแย้ง ก็บอกแล้วไม่มีอะไร” ก่อนวาง

สายโทรศัพท์ทันที

ท่ีรัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน 

รองหัวหน้าพรรค พปชร. แถลงถึง

พรรคมีมติ ขับ ร.อ.ธรรมนัสและ ส.ส. 

รวมเป็น 21 คนออกจากพรรคว่า การ

ประชุมเกิดข้ึนเน่ืองจากมีสมาชิก นำา

โดย ร.อ.ธรรมนัส เสนอ พล.อ.ประวิตร

ให้มีการปรับโครงสร้างพรรคขนานใหญ่ 

ถ้าไม่ปรับจะเคล่ือนไหวให้พรรคเกิด

ความเสียหาย ซ่ึงหัวหน้าพรรคเห็นว่า

ข้อเรียกร้องจะสร้างปัญหาเกรงจะเกิด

ความขัดแย้งคร้ังใหญ่ จึงนัดประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.)                                                         

และ ส.ส.ของพรรค หารือถึงข้อเรียก

ร้องของ ร.อ.ธรรมนัส ซ่ึงท่ีประชุม

ร่วม กก.บห.และ ส.ส. จำานวน 78 

คน ประกอบด้วย กก.บห. 17 คน 

และ ส.ส. 61 คน เห็นว่าข้อเรียกร้อง

ดังกล่าวไม่สามารถดำาเนินการให้ได้ 

เนื่องจากจะเป็นความเสียหายท้ังระบบ 

ฉะน้ันเพื่อรักษาหลักการในเรื่องความ

มีเสถียรภาพและความเป็นเอกภาพ 

พรรคเห็นว่าข้อเสนอน้ีเป็นเหตุท่ีร้าย

แรง เข้ากับข้อบังคับของพรรค ข้อท่ี 54 

(5) ประกอบวรรคท้าย มีเหตุร้ายแรง 

จึงมีมติขับ ร.อ.ธรรมนัสและ ส.ส.กลุ่ม

ดังกล่าว ด้วยเสียง 63 เสียง ซ่ึงถือว่า

เกิน 3 ใน 4 ของท่ีประชุมร่วมในการขับ

สมาชิกออกจากพรรค

“ข้ันตอนต่อไป ทางพรรคจะ

ได้มีการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือแจ้งไป

ยัง กกต. อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีสถานะ

ท้ัง 21 คน ยังเป็น ส.ส. ปฏิบัติหน้าท่ี

ได้ตามปกติ แต่จะต้องหาพรรคสังกัด

ใหม่ภายใน 30 วัน ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 101 (9) ท้ังน้ี มติการขับไม่

เก่ียวข้องกับ พล.อ.ประวิตร และ 

พล.อ.ประยุทธ์ เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองของท่ี

ประชุมร่วมเท่าน้ัน ม่ันใจหลังจากน้ี

ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคจะ

จบ ไม่เกิดปัญหาลักษณะน้ีข้ึนมาอีก 

ถึงเวลาท่ีจะต้องขจัดความขัดแย้งท่ีฝัง

รากลึกเกินเยียวยา เช่ือม่ันว่ามติคร้ัง

น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อพรรค พรรคจะ

เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างแท้จริง 

รับรองพรรคดีข้ึนแน่” นายไพบูลย์กล่าว

ถามถึงกระแสข่าว ร.อ.ธรรม

นัสจะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่ โดยมี 

พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค 

พปชร. เป็นหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์

กล่าวว่า ขณะนี้ พล.อ.วิชญ์ยังเป็น

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม ปฏิเสธกระแสข่าวจะได้เป็น 

เลขาธิการพรรค พปชร.คนต่อไปว่า 

ส่วนตัวไม่ค่อยอยากจะเป็น และมี

หลายท่านที่เป็นได้ และอยากเป็นอยู่ 

ซึ่งคนที่จะมาเป็นเลขาธิการพรรคคน

ต่อไปจะต้องเข้าใจรัฐบาล เข้าใจพรรค 

และเข้ากับหัวหน้าพรรคได้

มีรายงานจากพรรค พปชร.ว่า 

ภายหลังที่ประชุม กก.บห.มีมติขับ 

ร.อ.ธรรมนัสและ ส.ส.รวม 21 คนออก

จากพรรค นั้น ทำาให้ กก.บห.พรรค

ว่างลง 3 ตำาแหน่ง คือ ร.อ.ธรรมนัส 

เลขาธิการพรรค นายบุญสิงห์ วรินทร์

รักษ์ นายทะเบียนพรรค และนาย

ไผ่ ลิกค์ รองเลขาธิการพรรค คาดว่า

จะมีการเรียกประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้ง 

กก.บห.ชุดใหม่ในเร็วๆ นี้ 

“ขณะนี้มีตัวเต็ง 2 รายคือ นาย

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง และ

รองหัวหน้าพรรค กับนายสุชาติ ชม

กลิ่น รมว.แรงงานและ กก.บห. แต่

ส่วนใหญ่คนในพรรคให้การสนับสนุน

นายสันติ เพราะมีความอาวุโสกว่า 

และสมาชิกให้การยอมรับมากกว่า” 

แหล่งข่าวจาก พปชร.ระบุ

มีรายงานด้วยว่า สำาหรับ 21 

ส.ส.พรรค พปชร.ที่ถูกขับออกจาก

พรรค มีแนวโน้มจะย้ายไปอยู่พรรค

เศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นพรรคใหม่ คาด

ว่า พล.อ.วิชญ์จะมาเป็นหัวหน้าพรรค 

นายอภิชัย เตชะอุบล ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตเหรัญญิก

พรรคประชาธิปัตย์ จะมาเป็นเลขาธิ 

การพรรค และ พล.ต.อ.พัชรวาท 

วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร. น้องชาย

พล.อ.ประวิตร เป็นที่ปรึกษาพรรค

ก๊วนผู้กองปัดซบพรรคใหม่

ต่อมา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. ซึ่ง

เป็น ส.ส.ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส ปฏิเสธ

ข่าวที่จะมีการแถลงข่าวของกลุ่ม 21 

ส.ส.ไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยในวันที่ 

21 ม.ค. โดยระบุให้ติดตามความคืบ

หน้าผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของ                                                             

ร.อ.ธรรมนัส ที่จะรายงานและแจ้ง

ความคืบหน้าในการเข้าสังกัดพรรค

ใหม่เป็นระยะๆ

ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรค

เล็ก มีรายงานว่ามีแนวโน้มที่จะไป

ร่วมกับกลุ่มร.อ.ธรรมนัส ประกอบ

ด้วย พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 

คน, พรรคพลังชาติไทย 1 คน, พรรค

ประชาภิวัฒน์ 1 คน, พรรคครูไทย

เพื่อประชาชน 1 เสียง, พรรคพลเมือง

ไทย 1 เสียง, พรรคประชาธิปไตยใหม่ 

1 เสียง, พรรคไทยรักธรรม 1 เสียง 

และพรรคเพื่อชาติไทย 1 เสียง ขณะ

ที่ในส่วนของนายมงคลกิตติ์ สุขสินธา  

รานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ 1 

เสียง ที่ประกาศตัวเป็นฝ่ายค้าน ก็ไป

ร่วมงานกับ ร.อ.ธรรมนัสเช่นกัน แต่ยัง

มีอีก 1 พรรคคือ นพ.ระวี มาศฉมาดล                                                             

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ที่จะอยู่

กับ พล.อ.ประยุทธ์ต่อ เนื่องจากมี

ความขัดแย้งกับ ร.อ.ธรรมนัสในช่วง

การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล

ครั้งที่ผ่านมา 

อย่างไรก็ดี นายชัชวาลล์ คง

อุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท 

ยืนยันว่าพรรคเล็ก ประกอบด้วย 

พรรคพลังท้องถิ่นไท 5 เสียง, พรรค

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง, พรรค

พลังชาติไทย 1 เสียง, พรรคชาติ

พัฒนา 4 เสียง รวม 12 เสียง ยังคง

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ส่วนพรรค

เล็กที่เหลือ 7 พรรค ได้แก่ พรรคประ

ชาภิวัฒน์ 1 คน, พรรคครูไทยเพื่อประ                                                    

ชาชน 1 เสียง, พรรคพลเมืองไทย 1                                              

เสียง, พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง, 

พรรคไทยรักธรรม 1 เสียง, พรรคเพื่อ                                                      

ชาติไทย 1 เสียง และพรรคพลังธรรม 

ใหม่ 1 คน คงจะมีการพูดคุยกันทิศ 

ทางทางการเมืองกันต่อไป

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

หลังมีกระแสข่าวนายอภิชัย ซึ่งเป็น

นายทุนใหญ่ของพรรค ไปปรากฏตัว

ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ เมื่อค่ำาวันพุธที่ 

19 ม.ค.ที่ผ่านมา ระหว่างการเคลียร์

ปัญหาภายในพรรค พปชร. และ

มีชื่อจะไปเป็นเลขาฯ พรรคเศรษฐกิจ

ไทย ทำาให้ ส.ส.ปชป.บางส่วนมีการ

สอบถามทางสำานักงานพรรค เพื่อ

ให้สอบถามนายอภิชัยได้ติดต่อจะยื่น

ใบลาออกจาก ส.ส.หรือลาออกจาก

สมาชิกพรรคหรือยัง 

อย่างไรก็ตาม มีข่าวว่านายวิรัช                                                     

ร่มเย็น นายทะเบียนพรรคประชาธิ 

ปัตย์ ตรวจสอบแล้ว นายอภิชัยยังไม่มี

การติดต่อยื่นใบลาออกจากสมาชิก

พรรคแต่อย่างใด

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) ในฐานะรองประธานคณะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐ 

บาล (วิปรัฐบาล) ออกมาแสดงความ

กังวลถึงมติขับ 21 ส.ส.พรรค พปชร.                                                     

อาจกระทบเสถียรภาพรัฐบาลว่า เรา                                                       

มี ส.ส. 475 เสียงในขณะนี้ ซึ่งการ

ประชุมสภาต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งคือ 

238 เสียง โดยเสียงของรัฐบาลมี

จำานวน 275 เสียง และจากที่มีการ

ขับ ส.ส.ออกจากพรรค 21 คน เสียง

ของรัฐบาลก็จะคงเหลือ 254 เสียง 

ในเรื่องจำานวนตัวเลขยังทำาให้การ

ประชุมสภาดำาเนินการต่อเนื่องได้ แต่

ก็จะมีเสียงปริ่มน้ำา ซึ่งเป็นเรื่องที่วิป

ของแต่ละพรรคจะต้องปรึกษาหารือ 

และหามาตรการในการดำาเนินการ

ประชุมให้มีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายค้านขย่มซ้ำาบิ๊กตู่เสือติดจั่น

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นาย

สมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรค

เพื่อไทย และรองประธานวิปฝ่ายค้าน 

กล่าวว่า การประชุมสภาสมัยสามัญที่

เหลืออีก 5 สัปดาห์ รัฐบาลคงไม่กล้า

เสนอกฎหมายสำาคัญๆ อาทิ กฎหมาย

การเงิน เข้าสู่ที่ประชุมสภาแน่นอน 

เพราะหากมีปัญหา นายกฯ ต้องรับ

ผิดชอบ ประกอบกับมือในสภา เสียง

ฝ่ายรัฐบาลคงจะไม่พอ ที่อาจจะเกิด

การล้มในสภาเกิดขึ้นได้ ฝ่ายรัฐบาล

คงจะประคองสถานการณ์ไปจนถึงวัน

ปิดประชุมสภาในสมัยนี้ 28 ก.พ.กัน

ไปก่อน 

นายสมคิดกล่าวว่า เมื่อเปิดประ 

ชุมสภาในสมัยหน้า คือตั้งแต่วันที่ 1 

พ.ค.เป็นต้นไป ยังไม่รู้ พล.อ.ประยุทธ์

จะเอาอย่างไร เพราะในสมัยประชุม

หน้า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติเปิด                                             

อภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกฯ                                                              

และรัฐมนตรี ดังนั้น ระหว่างสมัยการ

ประชุม พ.ค.-มิ.ย.-ก.ค. หาก พล.อ.                                                               

ประยุทธ์รู้ว่าพรรคร่วมฝ่ายค้าน ก่อน

ที่จะยื่นอภิปรายวันไหน อาจจะชิงยุบ

สภาก่อนก็ได้ ในวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์

อยู่ ในภาวะเสือติดจั่น ถูกบีบจาก

ฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเอง ท่าทีมอง 

พล.อ.ประยุทธ์คงจะไปได้ยากแล้ว หาก                                                          

มีการยุบสภา ฝ่ายค้านก็ไม่มีปัญหา ช่วง

เหตุการณ์ไม่มีอะไร พรรคเพื่อไทย

เตรียมพร้อมสำาหรับการเลือกตั้ง 

ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้

แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำาหน้าที่

ประธานการประชุม ภายหลังจากเปิด

โอกาสให้สมาชิกสภาหารือถึงปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

ต่างๆ เพื่อเสนอไปยังรัฐบาลและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาเรียบร้อยแล้วนั้น ก่อนเข้าสู่

ระเบียบวาระการประชุม นายชวน

ได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบประกาศ

สภาฯ เรื่องให้ผู้มีชื่ออยู่ ในลำาดับถัด

ไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง

เลื่อนขึ้นมาเป็น ส.ส.แทนตำาแหน่งที่

ว่าง คือนายชวน ชูจันทร์ และนายสุร

พร ดนัยตั้งตระกูล จากนั้นประธาน

สภาฯ ได้ ให้ทั้งสองคนปฏิญาณตน

ก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่ ทำาให้

ขณะนี้มี ส.ส.ปฏิบัติหน้าที่ ได้จำานวน 

475 คน โดยองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งคือ 238 คน.

‘ศักดิ์สยาม’

จะดีขึ้นอย่างไรบนแผนคมนาคม” 

ว่า โอกาสของประเทศไทยกับการ

ได้ ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครง

ข่ายคมนาคมว่า การพัฒนาโครงข่าย

คมนาคมของประเทศได้รับนโยบาย

จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ให้ดำาเนินการโครงสร้างพื้น

ฐานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แม้มีการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ระบาด แต่

กระทรวงคมนาคมได้เดินหน้าอย่าง

ต่อเนื่องในตลอดเวลาที่ผ่านมา ได้

พยายามดำ า เนินการทำ าตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ในปี 

2565 กระทรวงคมนาคมมีเม็ดเงิน

ลงทุนโครงข่ายคมนาคมทั้งหมด 1.4 

ล้านล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ

ที่ลงนามสัญญาแล้ววงเงิน 516,000 

ล้านบาท และโครงการลงทุนใหม่ 

974,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยจ้างงาน

ได้มากถึง 154,000 ตำาแหน่ง สร้าง

มูลค่าเพิ่มในส่วนของการใช้จ่ายด้าน

วัสดุก่อสร้างอุปกรณ์ 1.24 ล้านล้าน

บาท เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

2 .35% ของจีดีพี  หรือประมาณ 

400,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ แผนลงทุนของกระทรวง

คมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำา ทาง

ราง และทางอากาศ จะช่วยเพิ่ม

ความรวดเร็วในการเดินทาง อาทิ 

รถไฟฟ้า จะช่วยเพิ่มความรวดเร็ว

ในการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงรถติด

ได้ 35 กิโลเมตร (กม.)/ชั่วโมง (ชม.), 

มอเตอร์เวย์ ช่วยเพิ่มความเร็วได้ จาก 

80 กม./ชม. เป็น 120 กม./ชม., รถไฟ

ทางคู่ เพิ่มความเร็วจาก 60 กม./ชม. 

เป็น 100 กม./ชม. ทั้งยังลดต้นทุน

ค่าขนส่งได้ 4 เท่า, รถไฟความเร็ว

สูง เพิ่มความเร็วจาก 80 กม./ชม. 

เป็น 160 กม./ชม. ส่วนสนามบิน

ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ, อู่ตะเภา จะ

รองรับผู้ โดยสารจาก 80 ล้านคน/ปี 

เป็น 120 ล้านคน/ปี

“นอกจากน้ี ยังลดความเสียหาย 

แก้ปัญหาและลดปริมาณอุบัติเหตุบน

ท้องถนนให้เกิดความปลอดภัย อีกท้ัง

ยังต้องเกิดความประหยัดกับประชาชน 

เพราะกระทรวงได้กำาหนดค่าบริการ

โดยเอาประชาชนเป็นท่ีต้ัง ท่ีผ่านมา

ไม่ว่ากัน เป็นอย่างไรไม่รู้ แต่ปัจจุบัน

ค่าบริการต้องเอาประชาชนเป็นตัวต้ัง 

แล้วค่อยคิดถึงการแบ่งประโยชน์รัฐ 

เอกชน เพราะจะต้องมีการพัฒนาธุรกิจ 

พัฒนาพ้ืนท่ีโครงการเพ่ือใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ เพ่ือเอาเงินมาทดแทน

ค่าบริการท่ีจะเก็บประชาชน อย่าง

หัวลำาโพง ท่ีเกิดดรามา กระทรวงไม่

เคยคิดจะทุบทำาลาย เพียงแค่ต้องการ

ปรับปรุงใหม่ และนำามาใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์” นายศักด์ิสยามระบุ

รมว.คมนาคมกล่าวด้วยว่า แผน 

การลงทุนของกระทรวงคมนาคมใน

ทุกเรื่องนั้น ต้องมีความชัดเจน มีการ

วางแผน และสิ่งสำาคัญคือต้องยึด

ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งรับ

ฟังความเห็นจากประชาชน เพราะ

เชื่อว่าจะทำาให้ประเทศไทยมีศักยภาพ 

และสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย

ให้เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน.

นายกฯ กำาชับอย่าให้ซ้ำารอยวาดา

ไทยโพสต์ • นายธนกร วังบุญคงชนะ  โฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม รับทราบและขอบคุณทุกหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการแก้ปัญหากรณีองค์กรต่อต้าน

การใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : 

WADA วาดา) ที่สั่งคาดโทษแบนทำาให้ไม่สามารถใช้ธงชาติ

ไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาตินั้น คาดว่าวาดาจะ

ดำาเนินการต่อไป ด้วยการนำาประเด็นนี้เข้าที่ประชุมใหญ่วา

ดา ปลดประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ

ของวาดาในเดือน ก.พ.2565 เมื่อปลดรายชื่อประเทศไทย

แล้ว ไทยจะได้สิทธิ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อีกครั้ง ทั้งนี้ นายกฯ กำาชับให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ปรับปรุงกฎให้สอดคล้องกับ

กฎระเบียบระหว่างประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหน่วย

งานระหว่างประเทศอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ

ต่อขวัญกำาลังใจของนักกีฬาไทย เศรษฐกิจ ภาพลักษณ์ของ

ประเทศ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งแฟนกีฬาชาวไทย.

‘ประวิตร’ ดันอันดามันขึ้นมรดกโลก

ไทยโพสต์ • เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์

ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ

ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2565 ผ่าน                                                                              

วีดิทัศน์ทางไกล โดยที่ประชุมได้ ให้ความเห็นชอบร่าง

เอกสารการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ พื้นที่กลุ่มป่าดง

พญาเย็น-เขาใหญ่ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร

ดังกล่าวก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกเพื่อนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้ง

ที่ 45 ในปี พ.ศ.2565 นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้มีการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการนำาเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์

ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกเพื่อขับเคลื่อนและกำากับ การ

ดำาเนินงานในการนำาเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 

ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ให้ได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ  

ปากีฯ เล็งขนศิลปะคันธาระโชว์ ไทย

ทำาเนียบฯ • นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานัก                                                                

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายซาฮิบซาดา อาห์เมด คาน 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำาประเทศ 

ไทย ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และ รมว.กลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ ทั้งสอง

ฝ่ายยังได้หารือเรื่องความร่วมมือในหลายด้าน รวมถึงด้าน

การศึกษา ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะประสานงานอย่างใกล้ชิดใน

ด้านทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมสำาหรับครูและนักเรียน

จากจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปศึกษาต่อที่ปากีสถานใน

สาขาอื่นๆ ที่สนใจนอกเหนือจากด้านศาสนา ขณะที่ทาง

เอกอัครราชทูตปากีสถานยังระบุว่า ปากีสถานมีแผนการจัด

นิทรรศการการแสดงศิลปะวัตถุตักศิลา-คันธาระ จำานวน

กว่า 100 ชิ้น มาจัดแสดงในไทย รวมไปถึงการสนับสนุน

โครงการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ที่

จะจัดสร้างที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุที่พิพิธภัณฑ์

ตักศิลา โดยทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการเตรียมการ และ

คาดว่าจะสามารถจัดแสดงได้ภายในเดือน มี.ค.65.

พปชร.ระส่ำา

อย่างมาก จนแยกทางกับนาย

สุชาติ และมีข่าวว่าเตรียมมา                                          

อยู่กับนายสมคิดที่พรรคสร้าง

อนาคตไทย นอกจากนี้กลุ่ม

กำาแพงเพชรของนายวราเทพ 

รัตนากร อดีต รมช.การคลัง 

ที่สนิทกับนายสมคิดมาตั้งแต่

สมัยไทยรักไทย ก็จะนำากลุ่ม

กำาแพงเพชรมาอยู่กับพรรค

สร้างอนาคตไทยเช่นกัน” แหล่ง

ข่าวระบุ 

รายงานข่าวจากพรรค

สร้างอนาคตไทยระบุอีกว่า 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มบ้านใหญ่

นครปฐม ของนายเผดิมชัย 

สะสมทรัพย์  ส.ส.นครปฐม 

พรรคชาติไทยพัฒนา และ

อดีต รมว.แรงงาน ก็จะนำากลุ่ม                                                    

นครปฐมออกจากชาติไทยพัฒนา

มาอยู่กับพรรคสร้างอนาคต

ไทยเช่นกัน รวมถึงยังมีนักการ

เมืองอีกหลายคนที่มีการติดต่อ

พูดคุยกับกลุ่มสี่กุมาร คือนาย

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ และนาย

สมคิดแล้วว่าจะย้ายมาสร้าง

อนาคตไทย เช่น นายวิลาศ  

จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กทม.

หลายสมัย พรรคประชาธิปัตย์ 

ที่จะเป็นตัวหลักให้พรรคคน

หนึ่งให้พรรคสร้างอนาคตไทย                                                  

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็น 

ต้น  

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิ

จิรวงศ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรค

สร้างอนาคตไทย โพสต์เฟซ 

บุ๊ กว่ า  ผมขอขอบคุณทุกๆ 

ท่ านที่ ติ ดตามการประกาศ

เจตนารมณ์ของพวกเราเมื่อ

วานนี้นะครับ อย่างที่ ได้บอก

ครั บว่ า เ ร า ได้ ร ะดมคนที่ มี

อุดมการณ์เดียวกันมาทำา สร้าง

อนาคต สร้างโอกาสให้คนไทย 

เรายังมีบุคลากรอีกหลายท่านที่

มีความสามารถที่หลากหลาย ที่

จะขันอาสาเข้ามาร่วมกันสร้าง

อนาคตของประเทศไทยด้วยกัน 

ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

กับพวกเรา มาร่วมกันสร้าง

อนาคตไทยด้วยกันนะครับ

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 

สมาชิกพรรคสร้างอนาคตไทย 

โพสต์เฟซบุ๊กว่า ออกจากความ

ขัดแย้ง นำาประเทศเข้าสู่การ

แข่งขัน อยู่พรรคเดิม ผมรู้สึก

หนุ่ม เพราะแวดล้อมด้วยผู้

อาวุโส แต่มาอยู่ “พรรคสร้าง

อนาคตไทย” ผมรู้สึกแก่ เพราะ

แวดล้อมด้วยคนหนุ่มสาวเยอะ

มาก หากจะมีผู้อาวุโสบ้าง ก็

เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่ทำางาน

กับภาคประชาสังคมมาตลอด 

จึงมองเห็นพลังของคนหนุ่ม

สาว ยินดีที่คนหนุ่มสาวที่ล้วน

ประสบความสำาเร็จในชีวิตแล้ว 

เสียสละมาทำางานการเมือง 

จึงหวังได้ว่าสังคมยังมีอนาคต 

ขอให้คนหนุ่มสาวเหล่านั้นพูด

เรื่องเศรษฐกิจให้มาก พูดเรื่อง

การเมืองที่จะถูกโยงไปเป็นคู่

กรณีแห่งความขัดแย้งให้น้อย

ลง เพราะหากพูดเรื่องนี้เยอะ 


